
บทที่ 4

สภาพการแพ ร ่กระจายท ี่อคอมพ ิวเตอรในโรงเร ียน

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษๆสภาพการแพร่กระจายลื่อคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนที่เป็นกลุ่ม 
ตัวอย่างจำนวนทั้งหมด 16 โรง โดยได้กลุ่มตัวอย่างมาจากการแบ่งกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาใน 
จังหวัดสุพรรณบุรีออกเป็น 6 กลุ่ม ตามขนาดของโรงเรียน โดยใช้ช่วงจำนวนนักเรียน 500 คน เป็น 
เกณฑ์ในการแบ่งกลุ่ม แล้วเลือกโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาจำนวน 50% ของจำนวน 
โรงเรียนในแต่ละกลุ่ม โดยใช้วิธีจับฉลาก (Random Sampling)

การนำเสนอผลการวิจ ัยในบทนี้ ผ ู้ว ิจ ัยนำเสนอให้เห ็นรายละเอ ียดของสภาพการ 
แพร่กระจายสื่อคอมพิวเตอร์ของแต่ละกลุ่มโรงเรียน เนื่องจากพบว่าโรงเรียนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันมัก 
มีสภาพการแพร่กระจายลื่อคอมพิวเตอร์ในลักษณะที่ใกล้เคียงกันหรือเหมือนกัน เนื่องจากมี 
โครงสร้างพื้นฐานที่ใกล้เค ียงกัน ดังนั้นในส่วนของสภาพการแพร่กระจายสื่อคอมพิวเตอร์ที่ 
เหมือนกันของแต่ละกลุ่มโรงเรียน ผู้วิจัยขอกล่าวกึงโดยรวม ส่วนกรณีที่ต ่างกันก็ได้แสดง 
รายละเอียดให้เห็นไว้ด้วย

การศึกษาสภาพการแพร่กระจายสื่อคอมพิวเตอร์ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อทราบ 
ว่าโรงเรียนมัธยมส่วนใหญ่ในจังหวัดสุพรรณบุรีมีสภาพการแพร่กระจายลื่อคอมพิวเตอร์อย่างไร 
และเพื่อทราบว่ามีปัจจัยใดบ้างที่เอื้อและเป็นอุปสรรคต่อการแพร่กระจายลื่อคอมพิวเตอร์ใน 
โรงเรียนนั้นเอง

ในบทนี้ได้นำเสนอเป็น 4 หัวข้อใหญ่ ดังน้ี

1. การสนับลนุนของรัฐบาล

2. การดำเนินการแพร่กระจายสื่อคอมพิวเตอร์โดยโร่งเรียน

3. ผลที่โรงเรียนได้รับจากการแพร่กระจายสื่อคอมพิวเตอร์

4. ปัจจัยที่เอื้อและที่เป็นอุปสรรคต่อการแพร่กระจายสื่อคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน
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1. การสน ับสน ุนของร ัฐบาล

ผู้วิจัยศึกษาวำรัฐบาลได้สนับสนุนให้เกิดการแพร่กระจายสื่อคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน 
อย่างไรบ้าง โดยได้นำเสนอให้เห็นการสนับสนุนในภาพรวม ส่วนรายละเอียดที่แต่ละโรงเรียนได้รับ 
การสนับลนุนที่ต่างกันได้แสดงให้เห็นในหัวข้อต่อ  ๆไป

ผู้วิจัยพบว่า การสนับสนุนให้เกิดการแพร่กระจายสื่อคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนของรัฐบาล 
เป็นผลมาจากสภาพสังคมและเศรฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป คือ สภาพสังคมและเศรฐกิจของโลกได้ 
เปลี่ยนมาพึ่งเทคโนโลยีต่าง  ๆ มากขึ้น โดยเฉพาะสื่อคอมพิวเตอร์ส่งผลให้ประเทศไทยจำเป็นต้อง 
รับเอาสื่อคอมพิวเตอร์มาใช้ด้วย เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสังคมโลกได้ รัฐบาลจึงเห็นความสำคัญของ 
การถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ และวิธีการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ให้แก่คนในสังคมเพื่อรองรับกับการ 
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว และได้มีนโยบายสนับสนุนให้เกิดการแพร่กระจายสื่อคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน 
ถึง 3 ประการ ดังน้ี

1.1 การจัดทำหลกสูตรรายวิชาอา?พคอมพิวเตอร์
จากการสัมภาษณ์ครูของโรงเรียนต่าง  ๆพบว่ารัฐบาลได้จัดทำหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์ 

ขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า หลักสูตรรายวิชาอาชีพคอมพิวเตอร์ระดับ 
มัธยมคืกษา โดยจากการศึกษาเอกสารหลักสูตรรายวิชาอาชีพคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษา 
ประกาศ ณ วันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2540 พบว่าปัจจุบันได้มีคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการที่ วก 
992/2540 เรื่องปรับปรุงรายวิชาคอมพิวเตอร์ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธคักราช 2521 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ได้กำหนดให้มีรายวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
จำนวน 6 รายวิชา ดังนี้ 1.ว ิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศพ ื้นฐาน 2. การใช้ 
คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น 3. การจัดากรข้อมูลเบื้องต้น 4. การโปรแกรมเบื้องต้น 5. งานกราฟิกและการ 
นำเสนอข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์6. คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์

สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้มีคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ วก 993/2540 
เรื่องปรับปรุงรายวิชาคอมพิวเตอร์ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธคักราช 2524 (ฉบับ 
ปรับปรุง พ.ศ. 2533) กำหนดให้มีรายวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 
11 วิชา ดังนี้ 1. วิชาเทคโนโลยีสารลนเทศและคอมพิวเตอร์ 2. วิชาตารางทำงาน 3. การจัดการ 
ฐานข้อมูล 4. การใช้คอมพิวเตอร์และการประมวลคำ 5. คอมพิวเตอร์ขั้นสูง 6. การนำเสนอแบบสื่อ
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ประลม 7. การเขียนโปรแกรม 1 8.การเขียนโปรแกรม 2 9. องค์ประกอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 10.
ระบบลื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์11.โครงงานคอมพิวเตอร์

ผู้วิจัยพบว่า รัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการได้จัดให้รายวิชาคอมพิวเตอร์ทั้งหมดข้างต้น 
เป็นวิชาเลือกเลรืในกลุ่มวิชาอาชีพ ซึ่งลักษณะของวิชาเลือกเลรื คือ แต่ละโรงเรียนจะจัดให้มีวิชา 
เลือกเสรีต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความพร้อมชองโรงเรียนทั้งด้านบุคลากร อุปกรณ์และลื่อการสอน 
ไม่ใช่ก่าเมื่อกระทรวงศึกษาธิการไต้กำหนดให้มีวิชาเลือกเสรีวิชาใดแล้ว ทุกโรงเรียนต้องจัดให้มีวิชา 
เลือกดังกล่าวเสมอ น่ันคือ โรงเรียนใดจะจัดให้มีการเรียนการลอนวิชาคอมพิวเตอร์ในรายวิชาใด 
ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละโรงเรียน เพียงแต่กระทรวงศึกษาธิการไต้กำหนดรายวิชาที่นักเรียน 
ต้องเรียนก่อนเรียนรายวิชาเกี่ยวกับลื่อคอมพิวเตอร์อื่นๆเนื่องจากเป็นรายวิชาพื้นฐานดังนี้ กรณี 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นไต้กำหนดให้เรียนวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน 
และวิชาการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ล่วนกรณีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้กำหนดให้เรียนวิชา 
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ และวิชาการใช้คอมพิวเตอร์และการประมวลคำ ดังนั้น 
รายวิชาดังกล่าวจึงมีการจัดการเรียนการสอนขึ้นก่อนรายวิชาอื่น ๆ

นอกจากนี้จากการสัมภาษณ์ครูของโรงเรียนต่าง  ๆ ยังพบอีกว่าในช่วงแรกที่มีการจัดทำ 
หลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ในประเทศไทยยังคงใช้ระบบปฏิบัติการ DOS ซ่ึงมี 
รูปแบบการใช้ที่ยากกว่าการใช้โปรแกรมต่าง  ๆในระบบปฏิบัติการ WINDOW คือ ต้องจดจำและ 
ป้อนคำลังให้ถูกต้อง ดังน้ันในช่วงแรก เนื้อหาวิชาคอมพิวเตอร์จึงเป็นการลอนการใช้โปรแกรมต่าง 
 ๆที่อยู่ในระบบปฏิบ้ติการ DOS เข่นกัน ต่อมาเมื่อประชาซนทั่วไปหันมาใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ 

อยู่ระบบปฏิบัติการ WINDOW มากข้ึน กระทรวงศึกษาธิการจึงได้มีการปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรให้ 
สอดคล้องกับสภาพลังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยลอนการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่าง  ๆ ที่อยู่ใน 
ระบบปฏิบัติการ WINDOW แทน ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีขั้นตอนการใช้ที่ง่ายกว่าระบบปฏิบัติการ 
DOS

แม้มีการเปลี่ยนแปลงรายวิชาใหม่บ้าง แต่เนื้อหาล่วนใหญ่ก็ยังคงใกล้เคียงกับหลักสูตร 
เดิม เนื่องจากโปรแกรมต่าง  ๆในท้ัง 2 ระบบปฏิบัติการมีความใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ในหลักสูตร 
ใหม่ยังได้มีการเพิ่มเนื้อหาวิชาใหม่ด้วย ซึ่งล่วนใหญ่เป็นวิชาที่เน้นให้มีการนำความรู้ที่มีอยู่มา 
สร้างสรรค์เป็นชิ้นงานมากขึ้น และเนื่องจากในช่วงเวลาที่มีการปรับปรุงหลักสูตร ลื่ออินเทอร์เน็ตได้ 
เช้ามามีบทบาทในลังคมไทยมากขึ้นแล้ว ดังนั้นกระทรวงจึงได้กำหนดให้มีเนื้อหาที่ให้ความรู้ 
เกี่ยวกับลื่ออินเทอร์เน็ตด้วยจำนวน 1 วิชา มีชื่อวิชาว่า “ระบบลื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 
คอมพิวเตอร์" โดยได้เน้นให้ความรู้แก่นักเรียนตั้งแต่เรื่องโครงสร้างข้อมูล, บิตไบต์, การแทนรหัส, 
โมเด็ม, เครือข่ายแบบต่าง ๆ, มาตรฐานการเชื่อมโยง, ซอฟต์แวร์สำหรับระบบเครือข่าย
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คอมพิวเตอร์จนถึงระบบเครือข่ายอินทราเน็ต, เครือข่ายอินเทอร์เนีต และเครือข่ายในงานด้านต่าง 
 ๆ เซ ่น การส ่งไป รษ ณ ีย ์อ ิเล ็ค ท รอน ิกส ์ การโอนย ้ายแฟ ้มข ้อม ูล  การส ่งข ่าวสาร โดย 

กระทรวงศึกษาธิการได้ตั้งเป้าหมายของการจัดให้มีวิชาดังกล่าวไว้ว่า เพื่อให้นักเรืยนมีความรู้ 
ความเข้าใจ และลามารถแสวงหาข้อม ูลข่าวสาร โดยใช้ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 
คอมพิวเตอร์ได้

ในเรื่องจำนวนเวลาในการจัดการเรียนการสอน กระทรวงได้กำหนดให้แต่ละรายวิชาใน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีจำนวนเวลาการเรียนการสอน 2 คาบ ต่อสัปดาห์ และสำหรับรายวิชา 
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีจำนวนเวลาการเรียนการสอน 4 คาบ ต่อสัปดาห์

จากพัฒนาการของหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์ดังกล่าว ผู้วิจัยพบว่าการสนับลนุนด้าน 
หลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์ของรัฐบาลจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยใน 
อดีต รัฐบาลเน้นให้น ักเรียนได้เรียนรู้เฉพาะด้านการใช้และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
เนื่องจากยังไม่มีล่ีออินเทอร์เนิตเข้ามาในสังคมไทย แต่ปัจจุบันเมื่อสังคมเข้าล่ยุคข่าวสารข้อมูลหรือ 
ยุคสังคมสารลนเทศ ลื่ออินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในสังคม ทำให้รัฐบาลโดย 
กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสำคัญของสื่ออินเทอร์เน็ตมากขึ้น และได้บรรจุให้เป็นวิชาใน 
หลักสูตร และพบว่าการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับสื่ออินเทอร์เน็ตดังกล่าวเน้นให้นักเรียนเรียนรู้ 
เพื่อประโยชน์ในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารเป็นหลัก

ผู้วิจัยพบว่าเนื่องจากเนื้อหาหลักสูตรดังกล่าวเป็นการสนับสนุนในเชิงนโยบายและเป็น 
นโยบายระดับชาติ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการต้นสังกัดของโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาเป็นผู้รับ 
ดำเนินการ ดังนั้นโรงเรียนมัธยมในจังหวัดสุพรรณบุรีทุกโรงจึงได้รับการสนับลนุนในด้านหลักสูตร 
วิชาคอมพิวเตอร์เหมือนกันทั้งหมด

1.2 การจัดสรรเคร่ืองค'อมพิวเตอร์
จากการสัมภาษณ์ครูในโรงเรียนต่าง  ๆ พบว่ารัฐบาลได้จัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์มา 

ให้แก่โรงเรียนมัธยมในจังหวัดสุพรรณบุรีใน 2 ช่วงเวลา โดยล้วนเป็นการจัดสรรผ่านมาทาง 
กระทรวงศึกษาธิการ ดังน้ื

1.2.1 การจัดสรรเคร่ืองคอมพิวเตอรในช่วงท่ี 1 จากการสัมภาษณ์ครูของ 
โรงเรียนต่าง  ๆ พบว่าเป็นโครงการที่เกิดขึ้นในช่วงที่นายสุฃวิซ รังสิตพล เป็นรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงศึกษาธิการ (ประมาณปี พ.ศ. 2540) โดยเป็นโครงการที่สืบเนื่องมาจากการที่รัฐบาลได้ 
ประกาศให้ปี พ.ศ. 2538 เป็นปีแห่งเทคโนโลยีสารลนเทศไทย ซึ่งรัฐบาลต้องการสนับสนุนให้คน
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ไทยเข้าล่ส ังคมสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อกลางมากขึ้น กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ 
ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลด้งกล่าว โดยการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก,โรงเรียนต่าง  ๆ เพ่ือ 
สนับลนุนให้นักเรียนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศได้เข้าล่ความเป็นสังคมเทคโนโลยี 
สารสนเทศมากขึ้นด้วยนั่นเอง โดยพบว่าโรงเรียนต่าง  ๆได้รับจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นจำนวน 
ที่ต่างกัน ขึ้นอยู่กับจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่และความสามารถของโรงเรียนในการจัดหา 
เครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้ใต้เอง

ล่วนรายละเอียดของการได้รับจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ของแต่ละโรงเรียน ยูวิจัย 
ได้กล่าวแสดงไว้ในหัวข้อกระบวนการสื่อสารเพื่อให้เกิดมีส่วนร่วมในการนำเครื่องคอมพิวเตอร์และ 
อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์ณ็ตมาใช้ในโรงเรียนต่อไป

1.2.2 การจัดสรรเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในช่วงท่ี 2 จากการสัมภาษณ์ครูใน
โรงเรียนต่าง  ๆ พบว่าการจัดสรรครั้งนี้เป็นการจัดสรรมาจากโครงการ Schoolnet ในช่วงที่
โครงการได ้โอนจากความร ับผ ิดชอบของ Nectec มาอย ู่ในความรับผ ิดชอบซอง
กระทรวงศึกษ'าธิการ'ไนวันท่ี 2 ก.ย. 2546 แล้ว

โครงการ Schoolnet เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2539 เพ่ือตอบสนองต่อ 
นโยบายของรัฐบาลที่ได้ประกาศให้ปี พ.ศ. 2538 เป็นปีแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศไทย โดยเป็น 
โครงการที่สนับลนุนให้นักเรียนสามารถเข้าถึงสื่ออินเทอร์ณ็ตได้มากขึ้น เพื่อต้องการส่งเสริมให้
นักเรียนลามารถใช้ในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารต่าง  ๆ ได้ เพ่ือเป็นการสร้างความเท่าเทียมกัน 
ในด้านการศึกษาให้กับนักเรียนในเมืองกับนักเรียนในชนบท โดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างสื่อ 
อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลาง

ในช่วงแรกโครงการยังมีลักษณะเป็นเพียงโครงการทดลองเพื่อพัฒนาด้านระบบ 
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเท่านั้น โครงการดังกล่าวจึงอยู่ในความรับผิดชอบของ Nectec ก่อน
เนื่องจากเป็นองค์กรที่เชี่ยวชาญด้านเทคนิค และสนับลนุนเฉพาะสัญญาณสำหรับเชื่อมต่อ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ต่อมาเม่ือมีการพัฒนาสัญญาณเครือข่ายได้ดีในระดับหนึ่งแล้ว จึงได้มีการโอน
โครงการดังกล่าวไปอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2546 
โดยกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงในการแพร่กระจายสื่อคอมพิวเตอร์ให้เข้า
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ไปสู่โรงเรียน กระทรวงจึงได้สนับสนุนทั้งในส่วนของสัญญาณการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์ณ็ตชึ่ง 
ได้ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้ว นอกจากน้ียังได้จัดสรรอุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อเข้าสู่
เครือข่ายอินเทอร์เนีตให้กับโรงเรียนต่าง  ๆ ด้วย ทั้งในส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์, เคร่ือง Server 
(ซึ่งทำหน้าที่เหมือนโมเด็มโดยเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
แต่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้หลายเครื่องในเวลาเดียวกัน) และคู่ลาณ์ทรตัพท์

จากสักษณะการสนับสนุนของรัฐบาลผ่านโครงการ Schooinet พบว่าการ
สนับสนุนของรัฐบาลในช่วงที่ 2 มีความสมบูรณ์กว่าในช่วงแรก เนื่องจากมีการจัดลรรเครื่อง 
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง  ๆ เพี่อเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ิมเติมจากที่ในช่วงแรก 
สนับลนุนเฉพาะสัญญาณการเชื่อมต่อเท่านั้น โดยโรงเรียนใจจะได้รับจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์
เป็นจำนวนเท่าใด ขึ้นอยู่กับจำนวนที่แต่ละโรงเรียนมีอยู่เดิม และความสามารถของแต่ละโรงเรียน 
ในการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์มาใชใด้ด้วยตนเอง

ส่วนรายละเอียดการได้รับจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ของแต่ละโรงเรียนที่ต่างกันไป 
ผูวิจัยได้กล่าวแสดงไว่ในหัวข้อกระบวนการสื่อสารเพี่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการนำเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาใซในโรงเรียน

จากลักษณะการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ของกระทรวงคืกษาธิการในทั้งสอง 
ช่วงเวลาจะเห็นได้ว่าเป ็นผลมาจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป คือ ในช่วงปี พ.ศ. 2538 
สื่อคอมพิวเตอร์เริ่มเข้ามามีบทบาทอย่างมากในสังคมไทย จนถึงขนาดรัฐบาลได้ประกาศให้เป็นปี 
แห่งเทคโนโลยีสารสนเทศไทย แสดงให้เห็นว่าในปี พ.ศ. 2538 สังคมไทยเริ่มเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ 
ความเป็นสังคมสารสนเทศแล้ว ส่งผลให้กระทรวงคืกษาธิการได้จัดให้มีโครงการจัดสรรเครื่อง 
คอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนต่าง  ๆขึ้นมา เพี่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลตังกล่าว หรือกรณีการ 
จัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านโครงการ Schooinet ในปี พ.ศ. 2546 ก็เป็นผลมาจากสภาพสังคมที่ 
เปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน คือ สื่ออินเทอร์เน็ตเรื่มมีบทบาทในสังคมมากขึ้น และเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ 
เป็นอุปกรณ์พื้นฐานเบื้องต้นที่ใข้เชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์ณ็ต ตังนั้นกระทรวงจึงได้มีโครงการ 
จ ัดสรรเครื่องคอมพ ิวเตอร์มาให ้เพ ี่อสน ับสนุนให ้น ักเร ียนลามารถเช ื่อมต ่อเข ้าส ู่เครือข ่าย 
อินเทอร์เน็ตได้นั่นเอง
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1.3 การสนับสนุนด้านท่ีออินเท,อร์เน็ด
ผู้วิจัยพบว่า รัฐบาลได้สนับสนุนให้เกิดการแพร่กระจายสื่ออินเทอร์ณ็ตในโรงเรียนมัธยม 

จังหวัดสุพรรณบุรีใน 2 ช่วงเวลา ซึ่งล้วนเป็นการสนับสนุนผ่านโครงการ Schoolnet
ผู้วิจัยได้กล่าวถึงโครงการ Schoolnet ไปบ้างแล้วในหัวข้อก่อน แต่ยังมีรายละเอียด 

บางส่วนที่ต้องกล่าวเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจ ดังน้ี

1.3.1 การสนับสนุนสิออินเทอแน็ตในช่วงท่ี 1 (เป็นการสนับสนุนจาก
โครงการ Schoolnet ในช่วงที่โครงการยังอยู่ในความรับผิดชอบของ Nectec คือ ในปี พ.ศ. 
2539 -  2546)

จากการจัมภาษณ์ครูในโรงเรียนต่าง  ๆพบว่าโครงการ Schoolnet คือ โครงการที่ 
รัฐบาลจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2539 เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ได้ประกาศให้ปี พ.ศ. 2538 
เป็นปีแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศไทย การประกาศดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนไทยเข้าสู่ความ 
เป็นสังคมสารสนเทศมากขึ้น โดยให้ใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อกลางในการเข้าสู่แหล่งสารสนเทศต่าง  ๆ
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการลดช่องว่างทางการคืกษาระหว่างคนในเมืองและชนบท

ในช่วงแรก โครงการ Schoolnet อยู่ในความรับผิดชอบของเนคเทค โดยเป็นเพียง 
โครงการทดลองเพื่อพัฒนาสัญญาณเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ดังนันในช่วงแรกโครงการจึง 
สนับลนุนเฉพาะสัญญาณเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้แก่โรงเรียนต่าง  ๆ เท่านัน คือ สนับสนุน 
ให้โรงเรียนที่มีความพร้อมในด้านอุปกรณ์ทั้งตัวเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อเข้า 
สู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (เครื่องรerver) อยู่ก่อนแล้ว ลามารถเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายได้ฟรี โดยไม่ 
ต้องเสียค่าเชื่อมโยงสัญญาณ เพียงเสียค่าโทรศัพท์ครั้งละ 3 บาท เท่าน้ัน ดังนั้นสำหรับโรงเรียนที่ 
ยังไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตก็จะไม่สามารถใช้ 
สัญญาณเช่ือมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตฃองโครงการนี้ได้

นอกจากนี้ยังพบว่าแม้โรงเรียนมีอุปกรณ์พร้อมแล้วก็ตาม การที่โรงเรียนจะใช้ 
สัญญาณเชื่อมต่อเครือข่ายของโครงการนี้หรือไม่ ก็ขึ้นอยู่ยับความต้องการของแต่ละโรงเรียนเอง 
ไม่ได้มีลักษณะเป็นการบังคับ

ส่วนรายละเอียดที่ว่าโรงเรียนใดใช้สัญญาณการเชื่อมต่อของโครงการในช่วงเวลา 
น้ีหรือไม่ จะขอกล่าวในหัวข้อต่อ  ๆไป
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1.3.2 การสน ับสน ุนส ืออ ินเทอร์เน ็ตในช ่วงท ี่ 2 การสนับลนุนในโครงการ 
Schoolnet ภายหลังจากที่โครงการได้โอนไปอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงคืกษาธิการในวันที่
2 กันยายน 2546 แล้ว

จากการสัมภาษณ์ครูในโรงเรียนต่าง  ๆ ผู้วิจัยพบว่าเนื่องจากโครงการเครือข่าย 
คอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย (Schoolnet) ในช่วงแรกเป็นเพียงโครงการนำร่อง จึงต้องให้ 
หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคเป็นผู้ดูแลเพื่อพัฒนาสัญญาณ นั่นคือ Nectec 
ต่อมาเมื่อ Nectec ได้พัฒนาสัญญาณเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ดีจนถึงระดับหนึ่ง จึงมอบ 
ให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ดำเนินการแพร่กระจายสื่อคอมพิวเตอร์ให้เข้าถึงนักเรียนโดยตรงเป็นผู้ดูแล 
แทน นั่นคือ กระทรวงคืกษาธิการ โดยนายพินิจ จารุสมบ้ต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ได้ส่งมอบโครงการใหแ้ ก ่กระทรวงคืกษาธิการในวันที่ 2 กันยายน 2546 โดยมีนาย 
ปองพล อดิเรกสาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวง เป็นผู้รับมอบ

เม่ือโครงการ Schoolnet ได้โอนไปอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงคืกษาธิการ 
กระทรวงได้สนับสนุนทั้งในด้านสัญญาณการเชื่อม.ต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและได้จัดสรรอุปกรณ์ที่ 
จำเป็นสำหรับใช้เชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายด้วย ไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่อง 
Server และคู่ลายโทรศัพท์ส่งผลให้มีโรงเรียนจำนวนมากขึ้นที่ลามารถเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่าย
อินเทอร์ณ็ตได้ โดยเฉพาะกรณีของโรงเรียนที่ไม่เคยมีอุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อเครือข่ายมาก่อน

ผู้วิจัยพบว่าสัญญาณการเชื่อมต่อมีบริการอยู่แล้ว โรงเรียนใดจะใช้สัญญาณ 
ดังกล่าวหรือไม่ ขึ้นอยู่กับว่ามีอุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อเครือข่ายใช้หรือไม่ และประสงค์จะใช้ 
สัญญาณของโครงการนี้หรือไม่ ส่วนโรงเรียนใดจะได้รับจัดสรรอุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อเข้าสู่ 
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากกระทรวงหรือไม่ จำนวนเท่าใด มีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละ 
โรงเรียน ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่แต่ละโรงเรียนมีอยู่เดิมว่าเพียงพอกับจำนวนห้องคอมพิวเตอร์ที่แต่ละ 
โรงเรียนมีอยู่หรือไม่ และขึ้นอยู่กับความสามารถในการจัดหาอุปกรณ์มาใช้ได้ด้วยตนเองของแต่ละ 
โรงเรียน (เคร่ือง Server 1 เคร่ือง และคู่ลายโทรศัพท์ 2 คู่สาย คือ อุปกรณ์ 1 ชุดที่จะได้รับจัดสรร 
ซึ่งสามารถนำไปใช้กับห้องคอมพิวเตอร์ได้ า ห้องเท่านั้น และการที่ต้องจัดสรรคู่ลายโทรศัพท์ถึง 2 
คู่ลาย เนื่องจากสัญญาณเชื่อมต่อของกระทรวงมักหลุดบ่อย เพราะต้องให้โรงเรียนถึง 76 จังหวัด 
แบ่งกันใช้ จึงมีการแย่งสัญญาณกัน ทำให้ต้องใช้คู่ลายโทรศัพท์ถึง 2 คู่สายเพื่อช่วยกันในการ 
ต่อเช่ือมสัญญาณ)
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ในส่วนรายละเอียดที่ว่าโรงเรียนใดได้ใช้สัญญาณการเชื่อมต่อของโครงการนี้ 
หรือไม่ และได้รับจัดสรรอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือร่ายอินเทอรีเน็ตเป็นจำนวนเท่าใด ผู้วิจัยได้กล่าวไว้ 
ในหัวข้อกระบวนการสื่อสารเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการนำเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
ลำหรับเชื่อมต่อเข้าส่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาใช้เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน

จากการสนับลนุนสื่ออินเทอร์เน็ตฃองรัฐบาลใน,ทั้งสองช่วงเวลา พบว่าเป็นผลมา 
จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป คือ ในช่วงปี พ.ศ. 2539.๚งเป็นปีที่เริ่มจัดตั้งโครงการ Schoolnet 
ขึ้นมา เป็นช่วงที่สื่ออินเทอร์เน็ตเริ่มเข้ามามีบทบาทในสังคมไทย เห็นได้จากการที่รัฐบาลประกาศ 
ให้ปี พ.ศ. 2538 เป็นปีแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ดังนั้นรัฐบาลจึงได้จัดตั้งโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อ 
สนับสนุนให้นักเรียนเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ส่วนกรณีในช่วงปี พ.ศ. 2546 เป็นช่วงที่สื่อ 
อินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในสังคมไ.]ยนานแล้ว แต่ก็ยังมีโรงเรียนที่ยังไม่มีอุปกรณ์สำหรับ 
เชื่อมต่อเครือข่าย ดังนั้นรัฐบาลจึงได้มีโครงการจัดสรรอุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อเครือข่ายมาให้แก่ 
โรงเรียนต่าง ๆ

2. การดำเน ิน การแพ ร ่กระจายส ื่อคอมพ ิวเตอร ์โดยโรงเร ียน
ในหัวข้อนี้ ผู้วิจัยได้นำเสนอผลการวิจัยโดยแสดงให้เห็นรายละเอียดของแต่ละกลุ่ม 

โรงเรียน เนื่องจากพบว่าโรงเรียนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันมักมีสักษณะการแพร่กระจายสื่อคอมพิวเตอร์ 
ในลักษณะที่เหมือนกันหรือใกล้เคียงกัน ดังนั้นในส่วนการแพร่กระจายสื่อคอมพิวเตอร์ที่เหมือนกัน 
จะขอกล่าวรวมกันไป ส่วนท่ีต่างกันก็ได้แสดงรายละเอียดไว้ด้วย

ในส่วนนี้ผู้วิจัยได้นำเสนอโดยแบ่งเป็น 3 หัวข้อหลัก ดังน้ี

2.1 โครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียน

2.2 กระบวนการสื่อสารเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการนำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มาใช้ 
เพ่ือการเรียนรู้ของนักเรียน

2.3 กระบวนการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ และวิธีการใช้สื่อคอมพิวเตอร์
ให้แก่นักเรียน



59

2.1 โครงสร้างพ้ืนฐานของโรงเรียน

ผู้วิจัยคืกษาโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนใน 3 ด้าน คือ โครงสร้างทางด้านกายภาพ, 
โครงสร้างทางด้านงบประมาณ และโครงสร้างทางด้านบุคลากร เนื่องจากพบว่าเป็นปัจจัยทีมผล 
ต่อการดำเนินการแพร่กระจายสื่อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนต่าง ๆ

ผู้วิจัยพบว่าแต่ละกลุ่มโรงเรียนมีลักษณะโครงสร้างพื้นฐานต่าง  ๆ ดังน้ี (ข้อมูลในส่วนนี้ได้ 
จากการลังเกตของผู้วิจัยและจากการคืกษาเอกสารประวัติของโรงเรียน)

(1) กลุ่มโรงเรียนท่ีมีจำนวนนักเรียนไม่เกิน 500 คน

ผู้วิจัยพบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่ในกลุ่มนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากตัวอำเภอมาก เซ่น 
โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม ต้ังอยู่ที,หมู่ไ1 ต.วังลึก อ. สามชุก ซ่ึงต้ังอยู่ห่างจากตัวอำ๓ อประมาณ20 
กิโลเมตร โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี ต้ังอยู่ท่ีหมู่ 5 ต.วังหว้าอ.ศรีประจันต์โดยตังอยู่ห่างจากตัว 
อำเภอประมาณ 20 กิโลเมตร และโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยาตั้งอยู่ที่หมู่ 3 ต. ทุ่งคอก อ.สองพี่ 
น้อง โดยต้ังอยู่ห่างจากตัวอำ๓ อประมาณ 10 กิโลเมตร ตังนั้นชุมชนรอบ  ๆโรงเรียนในกลุ่มนี้จึงมี 
ลักษณะอยู่ก ันอย่างเบาบาง ประชากรมีความหนาแน่นน้อย โดยตั้งบ้านเรีอนอยู่ห ่างๆ กัน 
บ้านเรือนส่วนใหญ่เป็นอาคารไม้ขนาดเล็ก การคมนาคมก็ไม่สะดวก โดยแทบจะไม่มีรถประจำ 
ทางผ่านเลย แต่มีสาธารณูปโภคพร้อมรองรับต่อการแพร่กระจายสื่อคอมพิวเตอร์อยู่ก่อนแล้ว 
โดยเฉพาะด้านไฟฟ้าและโทรศัพท์

ส่วนลักษณะทางกายภาพภายในของโรงเรียน พบว่าส่วนใหญ่มีอาคารเรียนอยู่จำนวน 
น้อยมาก คือมีเพียง 1 -2  อาคาร ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นอาคารไม้ขนาดเล็ก และตั้งอยู่ห่าง  ๆ
กัน พื้นที่ระหว่างอาคารเรียนก็ยังคงเป็นพื้นดินธรรมดา ไม่มีการทำเป็นพีนคอนกรีตหรือจัดทำ 
เป็นสนามหญ้าหรือสวนดอกไม้ คือ ไม่สามารถสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียนได้เลย 
แสดงให้เห็นว่าเป็นกลุ่มโรงเรียนที'ขาดแคลนงบประมาณในการจัดทำ

ส่วนฐานะทางเศรษฐกิจของชุมชนและนักเรียน พบว่าส่วนใหญ่มีฐานะยากจน เนื่องจาก
ส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ซึ่งผู้ปกครองมักมีอาชีพทำไร่ ทำนา
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โรงเรียนในกลุ่มนีส่วนใหญต้ั่งอยู่ในพื้นที่ที่มีฐานะเป็นเทศบาลตำบล ได้แก่ โรงเรียนสระ 
ยายุ,โลม'วิทยา, โรงเรียนสระกระโจมวิทยา, โรงเรียนดอนคาวิทยา และโรงเรียนสวนแตงวิทยา ดังน้ัน 
ลักษณะชุมซนรอบโรงเรียนกลุ่มนีจึงมีความเจริญมากกว่าโรงเรียนในกลุ่มแรกเล็กน้อย ประชากร 
อยู่อย่างหนาแน่นกว่า และมีการคมนาคมที่สะดวกกว่า โดยมีรถประจำทางผ่านไปมามากกว่า 
เนื่องจากชุมชนมีลักษณะเป็นตลาด เพียงแต่มีฃนาดเล็ก ส่วนด้านสาธารณูปโภคพบว่ามีความ 
พร้อมอยู่ก่อนแล้ว โดยเฉพาะไฟฟ้าและโทรศัพท์

ส่วนลักษณะทางกายภาพภายในโรงเรียน พบว่ามีลักษณะคล้ายกับโรงเรียนในกลุ่มแรก 
คือ ไม่มีงบประมาณในการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง  ๆภายในโรงเรียน เพียงแต่มีอาคาร 
เรียนมากกว่า คือ ประมาณ 2-3 หลัง และมีขนาดใหญ่กว่า ส่วนนักเรียนก็มีฐานะดีกว่าโรงเรียน 
ในกลุ่มแรกเล็กน้อย เนื่องจากผู้ปกครองบางคนเร่ิมทำอาชีพค้าขายบ้าง

(2) กลุ่มโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน501 - 1.000 คน

(3) กลุ่มโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน1.001 - 1.500 คน

โรงเรียนในกลุ่มนี้ล้วนมีฐานะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอ คือ ตั้งอยู่ในเขตตัวอำเภอ แต่ 
เป็นอำเภอที่มีความเจริญในลำดับรองลงมาของจังหวัด คือ โรงเรียนศรีประ,จันต์ “เมธีประมุข" 
ตั้งอยู่ในเขตตัวอำเภอศรีประจันต์ และโรงเรียนสองพี่น้องวิทยาตังอยู่ในเขตตัวอำเภอลองพี่น้อง 
โดยสังเกตได้จากลักษณะบ้านเรือนยังคงอยู่ห่าง  ๆ กัน มีทั้งบ้านที่ทำด้วยไม้และคอนกรีต และมี 
ร้านค้าอยู่บ้าง แต่ไม่มากเท่ากับอำเภอที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียนกลุ่มที่ 4-6 ลักษณะชุมชนรอบ  ๆ
โรงเรียนมีความเจริญมากกว่าโรงเรียนในกลุ่มที่ 2 ขึ้นมาในระดับหนึ่ง แต่เจริญไม่เท่าพื้นที่ที่เป็น 
ที่ต ั้งของโรงเรียนกลุ่มที่ 4-6 ส่วนการคมนาคม พบว่ามีรถประจำทางผ่านหลายลายมากกว่า 
โรงเรียนในกลุ่มที่ 2 และมีไฟฟ้าพร้อมรองรับต่อการแพร่กระจายลือคอมพิวเตอร์แล้ว

ลักษณะทางกายภาพภายในของโรงเรียนกลุ่มนี พบว่ามอาคารเรยนประมาณ 4-5 หลัง 
โดยมีทั้งอาคารที่ทำด้วยไม้และคอนกรีต และโรงเรียนสามารถจัดสร้างสิงอำนวยความละดวก 
ภายในโรงเรียนได้บ้าง เซ่น ทางเดินระหว่างอาคารมีการเทเป็นพีนคอนกรต มีการจัดทำสนามหญ้า 
ขึ้นมา แต่สภาพไม่ค่อยสมบูรณ์นัก โดยมีหญ้าอยู่ประปราย แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนในกลุ่มนี้มี 
ความพร้อมในด้านงบประมาณมากกว่าโรงเรียนในกลุ่มที 1 และ 2
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ส่วนนักเรียนของโรงเรียนในกลุ่มนี้ม ีฐานะปานกลาง คือ เริ่มพอมีพอกิน เนื่องจาก 
ผู้ปกครองเริ่มทำอาชีพค้าขายมากขึ้น

(4) กลุ่มโรงเรียนท่ีมีจำนวนนักเรียน 1,501 - 2.000 คน

โรงเรียนในกลุ่มน้ีเป็นโรงเรียนประจำอำ๓ อเช่นเดียวกับโรงเรียนในกลุ่มที่ 3 โดยตั้งอยู่ใน 
อำเภอที่มีความเจริญมากกว่า แต่ไม่ใช่อำเภอที่มีความเจริญมากเท่ากับอำเภอที่เป็นที่ตั้งของ 
โรงเรียนในกลุ่มที่ 5 และ 6 หรือ ถ้าไม่ใช่โรงเรียนประจำอำเภอก็เป็นโรงเรียนที่อยู่ในลำดับ 
รองลงมาของโรงเรียนในเขตอำเภอเมือง ได้แก่ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี ต้ังอยู่ 
ในเขตตัวอำ๓ อเมือง แต่อยู่ห่างจากตัวอำเภอออกไปเล็กน้อย ดังนั้นลักษณะชุมชนรอบ  ๆโรงเรียน 
กลุ่มนี้จึงมืความเจริญมากกว่าโรงเรียนในกลุ่มที่ 3 ขึ้นมาในอีกระดับหนึ่ง เห็นได้จากมีลักษณะ 
บ้านเรือนตั้งอยู่เป็นหลัง  ๆ มากขึ้น โดยส่วนใหญ่เป็นอาคารคอนกรีต มีประชากรอยู่กันค่อนข้าง 
หนาแน่น มีรถประจำทางผ่านหลายลายมากขึ้น มีสาธารณูปโภคพร้อมต่อการรองรับการ 
แพร่กระจายลื่อคอมพิวเตอร์

ลักษณะทางกายภาพภายในของโรงเรียน พบว่ามีอาคารเรียนประมาณ 4-5 หลัง โดย 
ล้วนเป็นอาคารคอนกรีตขนาดใหญ่ และสามารถสร้างสิ่งอำนวความละดวกในโรงเรียนได้และมี 
สภาพที่สมบูรณ์ เช่น ทางเดินระหว่างอาคารก็เป็นพื้นคอนกรีต มีสนามหญ้าของโรงเรียน แสดงให้ 
เห็นว่าโรงเรียนในกลุ่มนี้มีความพร้อมด้านงบประมาณมากกว่าโรงเรียนในสามกลุ่มแรก นอกจากนี้ 
นักเรียนของโรงเรียนก็มีฐานะค่อนข้างดี เน่ืองจากส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กที่อยู่ในตัวตลาดของอำ๓ อ 
ผู้ปกครองจึงมักทำอาชีพค้าขาย 5

(5) กลุ่มโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 2.001 - 2.500 คน

โรงเรียนในกลุ่มที่ 5 มีลักษณะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอเช่นเดียวกับโรงเรียนในกลุ่มที่ 4 
แต่ตั้งอยู่ในอำเภอที่มีความเจริญมากกว่า คือ โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” ต้ังอยู่ในเขต 
อำเภอบางปลาม้า และโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามตั้งอยู่ในเขตตัวอำ๓ อสามชุก โดยสังเกตได้ 
จากชุมชนจะอยู่กันอย่างหนาแน่น บ้านเรือนมีทั้งที่เป็นตึกแถวและเป็นบ้านที่เป็นหลัง  ๆ โดยตังอยู่ 
ติด  ๆ กันพอสมควร มีร้านค้าจำนวนมาก นอกจากนี้โรงเรียนยังอยู่ติดถนนใหญ่ ซึ่งเป็นถนนสาย
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หลัก จึงทำให้มีรถประจำทางผ่านหลายลายมากกว่าโรงเรียนในกลุ่มที่ 4 โดยโรงเรียนในกลุ่มนี้ได้ 
มีสาธารณูปโภคที่พร้อมต่อการรองรับการแพร่กระจายสื่อคอมพิวเตอร์อยู่ก่อนแล้ว

ส่วนลักษณะภายในโรงเรียน ผู้วิจัยพบว่า โรงเรียนในกลุ่มนี้ มีอาคารเรียนเป็นจำนวน 
มาก และสามารถจัดลร้างสิ่งก่อสร้างต่าง  ๆ ภายในโรงเรียนได้หลายอย่าง เซ่น มีการจัดทำสนาม 
หญ้าของโรงเรียนมีการจัดทำเพิงที่จอดรถขึ้นมาโดยเฉพาะซึ่งแสดงให้เห็นว่า.โร'งเรียนมีความพร้อม 
ในด้านงบประมาณ ส่วนนักเรียนชองโรงเรียนในกลุ่มนี้ก็มีฐานะค่อนข้างดี เนื่องจากผู้ปกครองส่วน 
ใหญ่มักทำอาชีพค้าขายในตัวตลาด

(6) กลุ่มโรงเรียนท่ีมีจำนวนนักเรียน 2.501 - 3,000 คน

โรงเรียนในกลุ่มนี้มีฐานะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอเซ่นเดียวกับโรงเรียนในกลุ่มที่ 5 และ 
เป็นอำเภอที่มีความเจริญมากพอ  ๆ กัน แต่โรงเรียนในกลุ่มที่ 6 ตั้งอยู่ใกล้กับเขตตัวอำเภอ 
มากกว่า คือ อยู่ใกล้ตลาดและสถานที่ราชการมากกว่า เห็นได้จากกรณีโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย 
ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลอู่ทอง โดยมีที่ตั้งอยู่ห่าง1จากตัวอำ๓ อเพิยง 700 เมตร และอยู่ห่างจาก 
สถานที่ราชการเพียง 400 เมตร และกรณีโรงเรียนสงวนหญิง ต้ังอยู่ท่ีตำบลท่าพี'เล้ียง อำ๓ อเมือง 
โดยตั้งอยู่ห่างจากตลาดเพียง 1 กิโลเมตร และอยู่ติดกับสถานที่ราชการบางแห่ง ตังนั้นชุมชน 
รอบ  ๆโรงเรียนในกลุ่มนี้จึงอยู่กันอย่างหนาแน่น โดยมีลักษณะเป็นตลาดขนาดใหญ่ ประกอบกับ 
โรงเรียนยังมีที่ตั้งอยู่ติดถนนใหญ่ซึ่งเป็นถนนสายหลัก จึงมีรถประจำทางผ่านหลายลายมากกว่า 
โรงเรียนในกลุ่มอื่น  ๆ และโรงเรียนในกลุ่มนี้ก็มีสาธารณูปโภคพร้อมรองรับการแพร่กระจาย 
สื่อคอมพิวเตอร์แล้ว

ส่วนลักษณะทางกายภาพภายในของโรงเรียนกลุ่มนี้ พบว่ามีอาคารเรียนจำนวนมาก 
และสามารถสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง  ๆได้จำนวนมาก โดยสามารถสร้างได้ครบถ้วนกว่า 
โรงเรียนในกลุ่มที่ 5 เล็กน้อย เซ่น สามารถจัดทำสนามหญ้าที่มีสภาพที่สมบูรณ์ คือ มีหญ้าปก 
คลุมโดยทั่วถึง และยังสามารถสร้างที่จอดรถ สร้างสนามกีฬา แสดงว่ามีความพร้อมในด้าน 
งบประมาณมากกว่าโรงเรียนในกลุ่มที่ 5 เล็กน้อย ส่วนนักเรียนก็มีฐานะดีกว่า เนื่องจากนักเรียน 
มักเป็นเด็กในพ้ืนท่ี ซ่ึงผู้ปกครองส่วนใหญ่ทำอาชีพค้าขาย
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2.2 กระบวนการส่ือสารเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในการน่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
มาใช้เพ่ือการเรียนรู้ของนักเรียน

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในที่นี้ หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ลำหรับเชื่อมต่อ 
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

จากการศึกษาพบว่าการนำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เข้ามาใซในโรงเรียน เป็นผลมาจากความ 
เปลี่ยนแปลงของสังคมใทย คือ สื่อคอมพิวเตอร์เริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญในสังคมมากขึ้น ทำให้ 
ร ัฐบาลและโรงเร ียนเองตระหน ักถ ึงความสำค ัญ ในการท ี่น ักเร ียนควรได ้เร ียนร ู้เก ี่ยวก ับ  
สื่อคอมพิวเตอร์จึงมีแนวคิดในการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เข้ามาใช้เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน

ในหัวข้อนี้ ผู้วิจัยมุ่งคืโเษาว่าโรงเรียนต่าง  ๆมีกระบวนการสื่อสารอย่างไร เพื่อให้เกิดการมี 
ส่วนร่วมในการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียน

จากการสัมภาษณ์ครูในโรงเรียนต่าง  ๆ พบว่ากระบวนการสื่อสารที่โรงเรียนต่าง  ๆ ใช้ 
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์มาให้นักเรียนได้ใช้เรียนรู้มีทั้งหมด 2 ประการ คือ การสื่อสารกับแหล่ง 
ภายในโรงเรียนและการสื่อสารกับแหล่งภายนอกโรงเรียน ดังรายละเอียดต่อไปนี

การส่ือสา?กับแหล่งภายในโรงเรียน คือ การท่ีองค์กรต่าง  ๆภายในโรงเรียน 
สื่อสารกันเอง (องค์กรภายในโรงเรียน ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน, คณะกรรมการสถานคืกษา 
ฯลฯ) เพื่อนำแหล่งงบประมาณภายในโรงเรียนมาใช้จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โดยแหล่งเงินภายใน 
ที่นำมาจัดซื้อเครื่องคอมพิวตอร์มักเป็นเงินที่ได้จากการเก็บเงินบริจาคจากนักเรียนเป็นหสัก และ 
อาจมีบางโรงเรียนใช้วิธีจัดหางบประมาณโดยการกู้เงินจากสมาคมผู้ปกครองของโรงเรียนเองหรือ 
นำเงินบำรุงการศึกษามาใช้จัดซือ

การสื่อสารกับแหล่งภายนอกโรงเรียน แบ่งเป็น 2 แหล่งหสัก

(1) การสื่อสารเพื่อขอรับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์และเงินในการจัดซื้อ 
จากแหล่งที่เป็นชุมซนรอบ  ๆ โรงเรียนและผู้นำของชุมซนเอง ซึ่งถือว่าเป็นการสื่อสารกับแหล่ง 
ภายนอกที่ใกล้ชิดโรงเรียนมากที่สุด ได้แก่ การขอรับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์จากคนในหมู่บ้าน
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เอง, การขอรับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์จากองค์การบริหารส่วนตำบล (อ.บ.ต.), การขอรับบริจาค 
เครื่องคอมพิวเตอร์จากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ของพื้นที่, การจัดทอดผ้าป่า, การขอรับ 
จัดสรรเคร่ืองคอมพิวเตอร์จากรัฐบาล

(2) การสื่อสารเพื่อขอรับบริจาคจากหน่วยงานต่าง  ๆภายนอกชุมชน 
ได้แก่ การขอรับบริจาคจากโรงเริยนอื่น  ๆ (ที่อยู่ภายนอกชุมชน) ซึ่งมีความพร้อมมากกว่า, การ 
'•ขอรับบริจาคจากหน่วยงานราชการต่าง  ๆ เช่น กองสลาก

ส่วนการสื่อสารเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดหาอุปกรณ์สำหรับ 
เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผู้วิจัยพบว่าโรงเรียนต่าง  ๆได้ใช้วิธีการสื่อสารเพื่อจัดหา 2 วิธี คือ 
การสื่อสารกับแหล่งภายในเพื่อใช้งบประมาณของตนจัดซื้ออุปกรณ์มาใช้ด้วยตนเอง และการ 
สื่อสารกับแหล่งภายนอกที่เป็นรัฐบาล โดยโรงเรียนต่าง  ๆ ได้ขอรับการจัดสรรอุปกรณ์มาจาก 
รัฐบาลในปี พ.ศ. 2546 ผ่านโครงการ Schoolnet เนื่องจากรัฐบาลได้มีโครงการจัดสรรอุปกรณ์ใน 
ช่วงเวลาดังกล่าว

ผู้วิจัยพบว่า แต่ละโรงเรียนได้ใช่วิธีการสื่อสารเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมใน 
การนำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนในลักษณะต่าง  ๆ ดังนี (ในหัวฃ้อนี 
พบว่าแต่ละโรงเรียนมีวิธีการสื่อสารที่ต่างกันมาก จึงขอแสดงรายละเอียดของแต่ละโรงเรียน)

(1) กลุ่มโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนไม'เกิน500 คน

ก) โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม

การนำเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ามาใช่ในโรงเรียนเริ่มต้นในปี พ.ศ. 2539 
โดยครูของโรงเรียนได้ตระหนักถึงบทบาทของสื่อคอมพิวเตอร์ในลังคมไทยที่เริ่มมีบทบาทมากฃึน 
จำเป็นที่นักเรียนควรได้เรียนรู้ จึงนำเรื่องไปปรึกษาผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการจึงนำเรื่องไปบรีกษา 
คณะกรรมการสถานคืกษาฃองโรงเรียน และมีมติให้จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้โดยให้ขอความ 
ร่วมมือจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่ ซึ่งก็ได้รับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 2 เคร่ือง 
(ในช่วงแรก มีแนวคิดในการนำเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ามาให้ครูได้ใช้เรียนรู้ก่อน ยังไม่มีแนวคิดใน 
การจัดการเรียนการลอนให้แก่นักเรียน เน่ืองจากครูก็ยังไม่มีความรู้เพียงพอ)
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ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 โรงเรียนได้รับจัดสรรเครองคอมพิวเตอร์มาจาก 
รัฐบาล (กรมสามัญสืกษา) จำนวน 10 เครื่อง ในช่วงนี้เองจึงได้มีการจัดการเรียนการสอนวิชา 
คอมพิวเตอร์ให้แก่นักเรียน เนื่องจากมีเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนเพียงพอในระดับหนึ่ง และครูก็ได้ 
ปีกฝนหาความรู้มาระยะเวลาหนึ่งแล้ว

ต่อมาในปี พ.ศ. 2544 โรงเรียนคิดท ี่จะจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ 
เพ่ิมข้ึน จึงได้นำเรื่องไปปรึกษาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในพื้นที่ ล.ส. คนดังกล่าวจึงได้ไป 
ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง  ๆ โดยมีกองสลากเป็นหน่วยงานที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือ 
โดยการบริจาคเงินให้แก่โรงเรียน ซึ่งไม่ใช่นโยบายของกองสลากที่มีอยู่เดิม เป็นการพิจารณา 
บริจาคเฉพาะเรื่อง เมื่อโรงเรียนได้รับเงินดังกล่าว จึงนำไปจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ได้จำนวน 10 
เครื่อง ต่อมาได้รับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์จากชุมชนจำนวน 1 เครื่องในปี พ.ศ. 2545 ปัจจุบัน 
โรงเรียนนี้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด 23 เคร่ือง แต่ใช้ได้จริง 21 เคร่ือง

ส ่วนการสื่อสารเพ ี่อเก ิดการม ีล ่วนร่วมในการนำอุปกรณ ์สำหรับ 
เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์ณ็ตมาใช้เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน พบว่าก่อนปี พ.ศ. 2546 โรงเรียนนี้ 
ยังไม,ได้จัดหาอุปกรณ์มาใช้เลย จึงยังไม่ได้ใช้สัญญาณเชื่อมต่อของโครงการ Schoolnet ต่อมาในปี 
พ.ศ. 2546 จึงได้ร ับจัดสรรอุปกรณ ์สำหรับเช ื่อมต่อเครือข ่ายอินเทอร์เน ็ตมาจากโครงการ 
Schoolnet จำนวน 1 ชุด และได้ใช้สัญญาณการเช่ือมต่อของโครงการ Schoolnet เพียงแหล่งเดียว

ข) โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี
ผู้มีแนวคิดริเริ่มนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน 

ในปี พ.ศ. 2539 คือ เจ้าอาวาสวัดเกาะ ช่ือว่า พระครูสุวรรณปัญญารัตน์ (การที่เจ้าอาวาสวัดเกาะ 
ซึ่งเป็นวัดของชุมชน ได้เช้ามามีบทบาท เนื่องจากโรงเรียนนี้จัดตั้งโดยเจ้าอาวาสของวัดนี้เช่นกัน แม้ 
ปัจจุบันโรงเรียนนี้จะอยู่ในสังกัดกรมสามัญคีกษาก็ตาม ความผูกพันระหว่างวัดกับโรงเรียนก็ยังมี 
อยู่อย่างแน่นแฟ้น ดังนั้นวัดจึงมีบทบาทต่อการดำเนินกิจกรรมต่าง  ๆภายในโรงเรียนด้วย)

เจ้าอาวาสได้ตระหนักถึงบทบาทของสื่อคอมพิวเตอร์ที่มีมากขึ้นใน 
สังคมไทย เห็นควรที่นักเรียนจะเรียนรู้ จึงนำเรื่องไปปรึกษาผู้อำนวยการ โดยตกลงจัดหาเครื่อง 
คอมพิวเตอร์โดยการจัดทอดผ้าป่า เพื่อนำเงินบริจาคมาจัดซือเครื่องคอมพิวเตอร์ และใช้วิธีขอรับ 
บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้แล้วจากโรงเรียนที่อยู่ในกรุงเทพ เช่น ขอรับบริจาคจากโรงเรียนยาน 
นาเวคและโรงเรียนมหันพาราม โดยในช่วงแรกโรงเรียนนี้สามารถจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
จำนวน 10 เคร่ือง และแม้รัฐบาลมีโครงการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ในปี พ.ศ. 2540 โรงเรียนนี้ก็



66

ไม่ได้รับจัดสรร เนื่องจากสามารถจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ใซใด้เองจำนวนมากพอลมควรเมื่อเทียบ 
กับโรงเรียนอ่ืน  ๆในกลุ่มเดียวกัน

ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 โรงเรียนได้เก็บเงินบริจาคจากนักเรียนคนละ 
200 บาท ต่อปี เพี่อนำเงินดังกล่าวมาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แทนเครื่องเก่าที่เริ่มเสีย โดย 
สามารถนำเงินมาจัดซื้อกล่อง CPU ได้ใหม่เท่านั้น ล่วนหน้าจอยังต้องใช้ของเดิม ดังน้ันโรงเรียนน้ี 
จึงยังมีเครื่องคอมพิวเตอร์10 เคร่ืองเซ่นเดิม

'หลังจากนั้นโรงเรียนก็ได้จัดเก็บเงินบริจาคจากนักเรียนเรื่อยมา และใน 
ปี พ.ศ. 2546 โรงเรียนสามารถนำเงินดังกล่าวใปจัดซื้อเครื่องอคมพิวเตอร์ได้ 5 เคร่ือง และในปี 
เดียวกันนี้ โรงเรียนได้รับจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์มาจากรัฐบาลผ่านโครงการ Schoolnet จำนวน 
5 เคร่ือง แต่นำไปใช้ในสำนักงานของโรงเรียน ดังน้ันปัจจุบันโรงเรียนจึงมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช่ใน 
การเรียนการสอนจำนวน 15 เคร่ือง

ล่วนการสื่อสารเพ่ีอเกิดการมีล่วนร่วมในการนำอุปกรณ์สำหรับ 
เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาใช้เพี่อการเรียนรู้ของนักเรียน พบว่าโรงเรียนนี้ยังไม่ได้จัดหา
อุปกรณ์การเชื่อมต่อมาใช้ก่อนปี พ.ศ. 2546 ดังน้ันจึงได้รับจัดสรรอุปกรณ์มาจากโครงการ
Schoolnet ในปี พ.ศ. 2546 ด้วย จำนวน 1 ชุด และปัจจุบันได้ใช้สัญญาณเช่ือมต่อเครือข่าย 
อินเทอร์เน็ตฃองโครงการ Schoolnet เพียงแหล่งเดียว

ค) โรงเรียนหนองวัลย์เปรยงวิทยา
เริ่มแรกได้เครื่องคอมพิวเตอร์มาจากการจัดสรรของรัฐบาลในปี พ.ศ. 

2540 ในช่วงที่นายสุฃวิซ รังสิตพล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสืกษาธิการ จำนวน 10 เคร่ือง 
หลังจากนั้นโรงเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของสื่อคอมพิวเตอร์มากขึ้น และได้จัดหามาใช้ด้วย 
ตนเอง โดยเร่ิมจากการขอได้รับบริจาคจากองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) จำนวน 1 เคร่ือง และ 
ได้รับบริจาคจากโรงเรียนฐานบินจำนวน 20 เคร่ือง

ต่อมาในปี พ.ศ. 2544 ผู้อำนวยการเห็นว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีมีอยุ่ 
ล้าสมัยและเสียเป็นจำนวนมาก ควรท่ีจะจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้เพี่อการเรียนการสอน
เพ่ิมข้ึน โดยท่านเล็งเห็นว่า ถ้าจะให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการเรียนของนักเรียน ต้อง 
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มอีก 23 เคร่ือง ซ่ึงต้องใช้งบประมาณเกือบ 3 แสนบาท ผู้อำนวยการจึง 
นำเรื่องไปปรึกษาคณะกรรมการสถานคืกษา ซึ่งล่วนใหญ่ก็คือกำนันและผู้ใหญ่บ้านของชุมชนเอง 
โดยที่ประชุมให้ใช้วิธีจัดเก็บเงินบริจาคจากนักเรียน เนื่องจากนักเรียนเป็นผู้ใด้รับประโยช‘นโดยตรง 
จึงขอความช่วยเหลือได้ง่าย และให้จัดซ้ือโดยใช้วิธีเช่าซ้ือ เนื่องจากนักเรียนจะได้ใม่ต้องรับภาระใน



67

การจ่ายเงินจำนวนมากในครั้งเดียว โดยโรงเรียนเริ่มเก็บเงินบริจาคจากนักเรียนในปี พ.ศ. 2544 
จำนวน 300 บาท ต่อเทอม และต้องจัดเก็บเป็นระยะเวลา 3 ปี จึงจะครบจำนวน ปัจจุบันโรงเรียนน้ี 
ยังอยู่ในช่วงการเช่าซื้อ และมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช่ในการเรียนการสอนจำนวนทั้งหมด 23 เคร่ือง 
ส่วนที่เหลือมีสภาพเก่ามากแล้ว บางส่วนเสีย บางส่วนนำไปใช่ในสำนักงานของโรงเรียน

ส่วนการสื่อสารเพื่อเกิดการมีส่วนร่วมในการนำอุปกรณ์สำหรับ 
เชื่อมต่อเครือร่ายอินเทอร์เน็ตมาใช้เพื่อการเรียนรู้รองนักเรียน พบว่าโรงเรียนนี้ยังไม่ได้จัดหา
อุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อเครีอร่ายอินเทอร์เน็ตมาใช้ก่อนปี พ.ศ. 2546 เลย ดังน้ันจึงได้รับจัดสรร 
อุปกรณ์มาจากโครงการ Schoolnet ในปี พ.ศ. 2546 ด้วย จำนวน 1 ชุด และปัจจุบันได้ใช้ 
สัญญาณเชื่อมต่อเครือร่ายของโครงการ Schoolnet เพียงแหล่งเดียว

(2) กลุ่มโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน501 - 1,000 คน 

ก) โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา
ผูริเริ่มนำเครื่องคอมพิวเตอร์เร้ามาใช่ในโรงเรียนนี้คนแรก คือ

ผู้อำนวยการโรงเรียน (ผอ.) ซึ่งโชคดีที่ผอ. คนดังกล่าวเคยเป็นนักธุรกิจมาก่อน จึงเห็นความสำคัญ 
ของสื่อคอมพิวเตอร์ในการประกอบอาชีพ ท่านจึงได้มีแนวคิดในการนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาให้
นักเรียนได้เรียนรู้ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2538 โดยได้ใช่วิธีขอรับบริจาคจากชุมซน ทั้งการบริจาคเคร่ือง 
คอมพิวเตอร์และเงินสำหรับนำไปจัดซื้อ โดยสามารถจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์มาใช่ในครั้งแรก
จำนวน 13 เคร่ือง

ผู้วิจัยพบว่าเนื่องจากผู้ริเรื่มมีแนวคิดนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้ คือ 
ผู้อำนวยการ ซึ่งเป็นผู้นำโรงเรียนและเป็นผู้นำชุมซนคนหนึ่ง ทำให้การดำเนินการแพร่กระจาย
สื่อคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนและการขอความช่วยเหลือจากชุมซนทำได้ง่ายกว่ากรณีเป็นครูธรรมดา

ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 โรงเรียนได้รับจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์มาจาก 
รัฐบาล ใน'ช่วงท่ีนายสุขวิ'ช รังสิตพล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคืกษาธิการด้วย โดยได้รับจัดสรร 
มาจำนวน 10 เคร่ือง และในปีเดียวกันนี้โรงเรียนก็ได้ดำเนินการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้ด้วย 
ตนเองด้วย โดยใช่วิธีรับบริจาคจากชุมซนโดยตรงและจัดทอดผ้าป่าขึ้นมา ซ่ึงลามารถจัดหาเครื่อง 
คอมพิวเตอร์ได้จำนวน 17 เคร่ือง

ปัจจุบันโรงเรียนสรวงลุทธาวิทยามีเครื่องคอมพิวเตอร์ทังหมด 40
เคร่ือง นำไปใช่ในการเรียนการสอนจำนวน 30 เคร่ือง อีก 10 เครื่องนำไปใช่ในสำนักงาน
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ส่วนการสื่อสารเพื่อก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการนำอุปกรณ์ลำหรับ 
เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาใช้เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน พบว่าโรงเรียนนี้ได้จัดซื้ออุปกรณ์มา 
ใช้ด้วยตนเองตังแต่ปี พ.ศ. 2542 จำนวน 1 ชุด ลำหรับห้องคอมพิวเตอรัที่มีอยู่ในขณะนั้นจำนวน 1 
ห้อง และภายหลังมีห้องคอมพิวเตอร์เพิ่ม 1 ห้อง แต่ยังใม่มีอุปกรณ์ลำหรับเชื่อมต่อเครือข่าย 
อินเทอร์เน็ต จึงได้รับจัดสรรอุปกรณ์มา 1 ชุด จากรัฐบาลผ่านโครงการ Schoolnet ในปี พ.ศ.2546

ข) โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา
ผู้มีแนวคิดในการนำเครื่องคอมพิวเตอร์เช้ามาใช้ในโรงเรียนคนแรก คือ 

ผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งเป็นผลมาจากการที่กรมสามัญคืกษาได้มอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้แก่ 
โรงเรียนเพื่อนำไปใช้ในงานธุรการในปี พ.ศ. 2541 แต่เนื่องจากโรงเรียนยังไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ใช้ ผู้อำนวยการจึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของสื่อคอมพิวเตอร์และมีแนวคิดที่จะจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์มาใช้ แต่เนื่องจากโรงเรียนมีงบประมาณน้อย ประกอบกับเป็นช่วงที่รัฐบาลมีโครงการ 
จัดสรรเครื่งคอมพิวเตอร์ ผู้อำนวยการจึงทำเรื่องขอรับจัดสรรจากกระทรวงคืกษาธิการ และได้รับ 
จัดสรรมา 10 เคร่ือง

ต่อมาในปี พ.ศ. 2546 โรงเรียนได้ดำเนินการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ 
มาใช้ด้วยตนเอง โดยใช้วิธีเช่าซื้อมาจากบริษัทเอกชนจำนวน 20 เคร่ือง ซึ่งนำเงินมาจากการเก็บ 
เงินบริจาคจากนักเรียนคนละ 300 บาท ต่อเทอม และในปีเดียวกัน โรงเรียนได้รับจัดสรรเครื่อง 
คอมพิวเตอร์จากรัฐบาลผ่านโครงการ Schoolnet จำนวน 10 เคร่ือง ปัจจุบันโรงเรียนน้ีมีเคร่ือง 
คอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนการลอนแก่นักเรียนจำนวน 35 เคร่ือง อีก 5 เครื่องนำไปใช้ในสำนักงาน 
ของโรงเรียน

ในส่วนการสื่อสารเพื่อก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการนำอุปกรณ์ 
สำหรับเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาใช้เพื่อการเรียนเของนักเรียน พบว่าโรงเรียนนีได้จัดหา
อุปกรณ์มาเพียงวิธีเดียว คือ การขอรับจัดสรรอุปกรณ์มาจากรัฐบาลผ่านโครงการ Schoonet ซ่ึง 
ได้รับจัดสรรมาจำนวน 2 ชุด ในปี พ.ศ. 2546 เนื่องจากมีห้องคอมพิวเตอร์จำนวน 2 ห้อง

ค) โรงเรียนดอนคาวิทยา
ผู้รัเริ่มมีแนวคิดในการนำเครื่องคอมพิวเตอร์เช้ามาใช้เพื่อการเรียนรู้ 

ของนักเรียน คือ ครูของโรงเรียน จึงได้นำเรื่องไปปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียน เพ่ือจัดหาวิธีการนำ 
เครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้ ในช่วงแรก (พ.ศ. 2538) ได้ใช้วิธีเก็บเงินบริจาคจากนักเรียนคนละ 200 
บาท ต่อเทอม ซึ่งลามารถนำมาเข่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 15 เคร่ือง
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ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 โรงเรียนได้ทำเรื่องเพื่อขอรับจัดสรรเครื่อง 
คอมพิวเตอร์จากรัฐบาล เนื่องจากกระทรวงสืกษาธิการกำลังมีโครงการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ 
อยู่ในขณะนัน โดยได้รับจัดสรรมา 10 เคร่ือง ส่วน 15 เคร่ืองเดิมมีลักษณะเก่ามาก โรงเรียนจึงเลิก 
ใช้ไป

หลังจากนั้น โรงเรียนก็ได้ดำเนินการจัดเก็บเงินบริจาคจากนักเรียน
เร่ือยมา และดำเนินการจัดชื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ปีละ 2-3 เคร่ือง และในปี พ.ศ. 2546 โรงเรียน 
ได้จัดทอดผ้าปีๆ และสามารถนำเงินมาชื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ได้จำนวน 31 เคร่ือง ปัจจุบันโรงเรียน 
มีเครื่องคอมพิวเตอร์ลำหรับใช้ในการเรียนการสอนจำนวน 40 เคร่ือง ส่วนท่ีเหลือ มีบางส่วนเสีย 
และบางส่วนนำไปใช้ในสำนักงาน

ในส่วนการสื่อสารเพื่อก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการนำอุปกรณ์ 
ลำหรับเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาใช้เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน พบว่าโรงเรียนนี้ได้จัดช้ือ
อุปกรณ์มาใช้เองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 จำนวน 1 ชุด เนื่องจากในขณะนั้นมีห้องคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง 
และได้รับจัดสรรอุปกรณ์มาอีก 1 ชุด จากรัฐบาลผ่านโครงการ Schoolnet ในปี พ.ศ. 2546 
เน่ืองจากมีห้องคอมพิวเตอร์เพิ่ม 1 ห้อง แต่ยังไม่มีอุปกรณ์ลำหรับเชื่อมต่อเครือข่ายมาใช้ และ 
พบว่าโรงเรียนนี้ได้ใช้สัญญาณการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตฃองโครงการ Schoolnet เพียง 
แหล่งเดียวตลอดมา

ง) โรงเรียนสระยายโสมวิทยา
ผู้ผลักดันให้มีการนำเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้เพื่อการเรียนรู้ของ 

นักเรียน คือ ผู้อำนวยการโรงเรียน โดยมีแนวคิดว่าโลกเราก้าวไกลมากขึ้น นักเรียนจำเป็นต้องรู้จัก 
เทคโนโลยี และเห็นว่าโรงเรียนเอกซนก็มีเครื่องคอมพิวเตอร์มาให้นักเรียนใช้แล้ว ดังน้ันโรงเรียน 
ของรัฐจำเป็นต้องปรับตัวให้ก้าวทันเทคโนโลยี แต่เนื่องจากโรงเรียนมีงบประมาณน้อย จึงได้ใช้วิธี 
ร่วมมือกับทางวัดจัดทอดผ้าป่าเพื่อรับบริจาคเงินจากชุมชนลำหรับนำมาจัดซือเครื่องคอมพิวเตอร์ 
โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ชุดแรกนี้ ได้จัดชือในปี พ.ศ. 2538 จำนวน 20 เคร่ือง ซึงเป็นเครืองทีล้าสมัย 
มากแล้ว คือเป็นระบบปฏิบัติการ DOS

ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 รัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการได้มีโครงการ 
จัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์มาให้แก่โรงเรียนต่าง  ๆ โรงเรียนนี้ก็ได้รับจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์มา 
ด้วยจำนวน 10 เคร่ือง

ต่อมาในปี พ.ศ. 2544-2546 โรงเรียนตระหนักถึงความสำคัญของ 
สื่อคอมพิวเตอร์มากขึ้น และเห็นว่าจำนวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ไม่พอต่อการใช้เรียนรู้ของ

' —
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นักเรียน จึงได้จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เรื่อยมา ใช้วิธีจัดหางบประมาณจัดซื้อโดยการจัดทอดผ้าป่า 
ตลอดมา ปัจจุบันโรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด 80 เคร่ือง นำไปใช้ในสำนักงานของโรงเรียน 
20 เคร่ือง และให้นักเรียนใช้เรียนรู้ 60 เคร่ือง

ในส่วนการสื่อสารเพื่อก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการนำอุปกรณ์ 
สำหรับเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาใช้เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน พบว่าโรงเรียนนี้ได้จัดซ้ือ
อุปกรณ์มาใช้เองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 จำนวน 1 ชุด เนื่องจากในขณะนั้นมีห้องคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง 

*- และได้รับจัดสรรอุปกรณ์มาอีก 1 ชุด จากรัฐบาลผ่านโครงการ Schoolnet ในปี พ.ศ. 2546
เนื่องจากมีห้องคอมพิวเตอร์เพิ่ม 1 ห้อง แต่ยังไม่มีอุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อเครือข่ายมาใช้ และ 
พบว่าโรงเรียนนี้ได้ใช้สัญญาณการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตฃองโครงการ Schoolnet เพียง 
แหล่งเดียวตลอดมา

จ) โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
ผู้ริเริ่มมีแนวคิดในการนำเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในโรงเรียนนี้ คือ 

ผู้อำนวยการโรงเรียน โดยมีแนวคิดว่าอยากให้โรงเรียนมีความทันสมัยทัดเทียมกับโรงเรียนอื่น  ๆ
แต่เนื่องจากโรงเรียนมีงบประมาณอยู่จำนวนน้อย ผู้อำนวยการจึงใช้วิธีจัดทอดผ้าป่าเพื่อนำเงินที่ 
ได้รับบริจาคมาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดี
เนื่องจากนักเรียนที่มาเรียนก็เป็นลูกหลานของคนในพ้ืนที่ ประกอบกับผู้อำนวยการก็มีผู้นำชุมซนซึ่ง 
เป็นท่ีเคารพของคนในชุมชน ดังนั้นการขอความร่วมมือจากคนในชุมชนจึงทำได้ง่าย โดยโรงเรียน 
ลามารถจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 10 เคร่ือง ในปี พ.ศ. 2538 หลังจากนั้น โรงเรียนก็ได้จัดเก็บ 
เงินบริจาคจากนักเรียนและดำเนินการจัดซ้ือด้วยตนเองเร่ือยมา

ต่อมาเม่ือรัฐบาลมีโครงการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ใน ปี พ.ศ. 2540 
ในสมัยที่นายสุฃวิซ รังสิตพล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคืกษาธิการ โรงเรียนนี้ก็ได้ทำเร่ืองเพ่ือ 
ขอรับจัดสรรด้วย ซึ่งได้รับจัดสรรมาในปี พ.ศ. 2542 จำนวน 14 เคร่ือง โดยนำไปให้ผู้บริหารใช้ 1 
เคร่ือง นำไปใช้ในสำนักงาน 3 เคร่ือง อีป 10 เคร่ือง จึงนำมาให้นักเรียนใช้ ปัจจุบันโรงเรียนมีเครื่อง 
คอมพิวเตอร์ให้นักเรียนใช้เรียนรู้จำนวน 40 เคร่ือง

ในส่วนการสื่อสารเพื่อก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการนำอุปกรณ์ 
สำหรับเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาใช้เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน พบว่าโรงเรียนนี้ได้จัดซื้อ
อุปกรณ์มาใช้เองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 จำนวน 1 ชุด เนื่องจากในขณะนั้นมีห้องคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง 
แต่ไม่ได้ใช้สัญญาณการเชื่อมต่อของโครงการ Schoolnet เนื่องจากความส่าช้าของกระบวนการ 
พิจารณาให้โรงเรียนเช้าร่วมโครงการ ต่อมาโรงเรียนได้รับจัดสรรอุปกรณ์มาอีก 1 ชุด จากรัฐบาล
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ผ่านโครงการ Schoolnet ในปี พ.ศ. 2546 เนื่องจากมีห้องคอมพิวเตอร์เพิ่ม 1 ห้อง แต่ยังไม่มี 
อุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อเครือข่ายมาใช้ และพบว่าปัจจุบันโรงเรียนนี้ไดใช้สัญญาณการเช่ือมต่อ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตฃองโครงการ Schoolnet เพียงแหล่งเดียว

ฉ) โรงเรียนสวนแตงวิทยา
ผู้!เริ่มมีแนวคิดในการนำเครื่องคอมพิวเตอร์เช้ามาใช้ในโรงเรียนนี้ คือ 

ผู้อำนวยการโรงเรียน โดยท่านเห็นว่าล่ือคอมพิวเตอร์กำลังเช้ามามีบทบาทอย่างมากในสังคมไทย 
จึงได้นำเรื่องไปปรกษากับคณะกรรมการการคืกษาฃั้นพื้นฐาน และมีมติให้ใช้วิธีจัดทอดผ้าป่า ซ่ึง 
ลามารถนำเงินมาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ได้จำนวน 15 เคร่ือง ในปี พ.ศ. 2539 ต่อมาโรงเรียน 
ได้รับจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์มาจากรัฐบาลในปี พ.ศ. 2540 จำนวน 15 เคร่ือง และต้ังแต่ปี พ.ศ. 
2542 เป็นด้นไป โรงเรียนได้จัดเก็บเงินบริจาคจากนักเรียนเพื่อใช้สำหรับจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
โดยเฉพาะ โดยจัดเก็บคนละ 300 บาท ต่อเทอม ปัจจุบันโรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนใช้ 
เรียนรู้จำนวน 50 เคร่ือง

ในส่วนการสื่อสารเพื่อก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการนำอุปกรณ์ 
สำหรับเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาใช้เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน พบว่าโรงเรียนนี้ได้จัดซ้ือ
อุปกรณ์มาใช้เองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 จำนวน 1 ชุด เนื่องจากในขณะนั้นมีห้องคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง 
และแม้รัฐบาลมีโครงการจัดสรรอุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อครือข่ายอินเทอร์เน็ตในปี พ.ศ. 2546 ผ่าน 
โครงการ Schoolnet แต่โรงเรียนน้ีก็ไม่ได้รับจัดสรร เน่ือง1จากโรงเรียนน้ีมีห้องคอมพิวเตอร์เพียงห้อง 
เดียว และมีอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายสำหรับใช้ในห้องดังกล่าวแล้ว 3

(3) กลุ่มโรงเรียนท่ีมีจำนวนนักเรียน 1.001 - 1500 คน

ก) โรงเรียนลองพ่ีน้องวิทยา

ผู้ริเรื่มมีแนวคิดในการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อการเรียนรู้ 
ของนักเรียน คือ ผู้อำนวยการโรงเรียน โดยได้จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้ครังแรกในปี พ.ศ. 
2539 ใช้วิธีจัดทอดผ้าป่าเพื่อขอรับบริจาคเงินจากชุมชนรอบ  ๆ โรงเรียน ซึ่งลามารถนำมาจัดซื้อ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 22 เคร่ือง

ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 โรงเรียนได้รับจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์มาจาก 
รัฐบาลอีกจำนวน 12 เคร่ือง และในปี พ.ศ.2546 โรงเรียนได้ใช้วิธีเก็บเงินบริจาคจากนักเรียนเพื่อ 
นำมาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม โดยสามารถจัดซื้อมาได้จำนวน 20 เครื่อง และปัจจุบัน
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โรงเรียนนีมีเครืองคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนใช้เรียนรู้จำนวน 50 เคร่ือง ที่เหลือนำไปใช้ในสำนักงาน 
ของโรงเรียน

ในส่วนการสื่อลารเพื่อก่อให้เกิดการมีสํวนร่วมในการนำอุปกรณ์ 
สำหรับเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาใช้เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน พบว่าโรงเรียนนี้ได้จัดช้ือ
อุปกรณ์มาใช้เองตังแต่ปี พ.ศ. 2543 จำนวน 1 ชุด เนื่องจากในขณะนั้นมีห้องคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง 
ต่อมาโรงเรียนลามารถจัดตั้งห้องคอมพิวเตอร์ใดเพ่ิม 1 ห้อง แต่ยังไม่มีอุปกรณ์สำหรับเช่ือมต่อ 
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับห้องตังกล่าว ตังนั้นเมื่อรัฐบาลได้มีโครงการจัดสรรอุปกรณ์สำหรับ
เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านทางโครงการ Schoolnet ในปี พ.ศ. 2546 โรงเรียนนี้จึงได้รับ 
จัดสรรอุปกรณ์มาด้วยจำนวน 1 ชุด และพบว่าโรงเรียนนี้ได้ใช้สัญญาณเชื่อมต่อเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตฃองโครงการ Sci.oolnet มาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน

ข) โรงเรียนศรีประจันต์“เมธีประมุข”
ผู้รเริ่มมีแนวคิดในการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อการเรียนรู้ 

ของนักเรียนในโรงเรียนนี้ คือ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โดยมีแนวคิดที่อยากให้นักเรียนของ 
โรงเรียนได้รู้จักเทคโนโลยีสมัยใหม่ตังเข่นลื่อคอมพิวเตอร์ เนื่องจากเห็นว่ากำลังเข้ามามีบทบาทใน 
สังคมอย่างมาก ตังน้ันผู้ช่วยคนตังกล่าวจึงตกลงจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้วิธีขอรับบริจาค
จากชาวบ้าวในหมู่บ้านโดยตรง โดยได้รับบริจาคมาจำนวน 1 เคร่ือง ซ่ึงไม,เพียงพอต่อการจัดการ 
เรียนการสอนแก่นักเรียนหรือให้นักเรียนได้ใช้เรียนรู้ และครูของโรงเรียนก็ยังไม่มีความรู้เพียง
พอที่จะถ่ายทอดให้แก่นักเรียนได้ จึงได้นำเครื่องคอมพิวเตอร์ตังกล่าวไปให้ครูได้ปีกฝนใช้ก่อน เพ่ือ 
เตรียมความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียนต่อไป

ต่อมาผู้ช่วยคนตังกล่าวได้นำเรื่องที่มีแนวคิดที่จะนำเอาเครื่อง 
คอมพิวเตอร์มาให้นักเรียนได้ใช้เรียนรู้ในโรงเรียนมาปรึกษากับผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อหาวิธี 
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์มาเพิ่มสำหรับให้นักเรียนได้ใช้เรียนรู้และใซในการจัดการเรียนการสอนแก่ 
นักเรียนตามเจตนารมณ์เดิม ท่านทั้งสองจึงตกลงให้ใช้วิธีจัดทอดผ้าป่าฃึนมาในปี พ.ศ. 2535 โดย 
สามารถนำมาจัดชื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 10 เคร่ือง

ต่อมาในปี พ.ศ. 2538 กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณมาให้แก่ 
โรงเรียนนี้เพื่อใช้จัดชื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในสำนักงานของโรงเรียน โดยลามารถจัดชื้อได้ 
15 เคร่ือง . แต่โรงเรียนนี้ได้นำมาใช้สำหรับการจัดการเรียนการลอนแก่นักเรียนแทนเครื่อง 
คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่เดิม ส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์ชุดที่ได้จากการนำเงินที่ได้จากการจัดทอดผ้าปาไป 
ช้ือ โรงเรียนนี้ได้นำมาใช้ในสำนักงานของโรงเรียนแทน



ในปี พ.ศ. 2542 โรงเรียนเห็นว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้นักเรียนใช้ 
เรียนรูท่ีมีอยู่เพียง 15 เคร่ือง เป็นจำนวนที่ไม่เพียงพอ จึงมีแนวคิดในการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ 
มาเพ่ิมเติม ซึ่งครั้งนี้ไดใช้วิธีเก็บเงินบรีจาคจากนักเรียนคนละ 200 บาท ต่อปี แล้วนำเงินดังกล่าว 
ไปจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 11 เคร่ือง

ต่อมาในปี พ.ศ. 2546 โรงเรียนก็ได้รับจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์มา 
จากรัฐบาลผ่านโครงการ Schoolnet อีกจำนวน 7 เคร่ือง ปัจจุบันโรงเรียนนี้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ 
นักเรียนได้ใช้เรียนรู้จำนวน 33 เคร่ือง

ในล่วนการสื่อสารเพื่อก่อให้เกิดการมีล่วนร่วมในการนำอุปกรณ์ 
สำหรับเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาใช้เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน พบว่าก่อนปี พ.ศ. 2546 
โรงเรียนน้ียังไม,ได้มีการจัดหาอุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาใช้เองเลย ดังน้ันเม่ือ 
รัฐบาลได้มีโครงการจัดสรรอุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์ณ็ตผ่านทางโครงการ 
Schoolnet ในปี พ.ศ. 2546 โรงเรียนนี้จึงได้รับจัดสรรอุปกรณ์มาด้วยจำนวน 1 ชุด เน่ืองจากมีห้อง 
คอมพิวเตอร์เพียง 1 ห้อง 4

(4) กลุ่มโรงเรียน'ท่ีมี'จำนวน'นักเรียน 1.501 - 2,000 คน

กรณีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี พบว่าเป็นโรงเรียนที่เพิ่ง 
จัดตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2539 เพื่อเฉลิมฉลองการเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติของในหลวงครบ 50 ปีโดย 
โรงเรียนเพิ่งจะมีอาคารเรียนและมีผู้อำนวยการโรงเรียนในปี พ.ศ. 2541 ดังนันระบบบริหารจัดการ 
โรงเรียนจึงยังไม่เข้าที่ดีนัก

ต่อมาในปี พ.ค. 2543 เมื่อระบบบริหารจัดการเช้าที่แล้ว ผู้อำนวยการจึงมี 
แนวคิดว่าโรงเรียนควรมีการนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้สำหรับจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน 
เพราะเห็นว่าปัจจุบันสื่อคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในลังคมและในการทำงาน 
นอกจากนี้โรงเรียนอื่น  ๆ ก็ได้จัดให้มีการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์แล้ว ผู้อำนวยการจึงเริ่ม 
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน โดยใช้วิธีเก็บเงินบริจาคจากนักเรียนคน 
ละ 500 บาท ต่อเทอม ซึ่งสามารถนำมาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ได้จำนวน 50 เคร่ือง โดยจัดทำ 
เป็นห้องคอมพิวเตอร์2 ห้อง มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ห้องละ 25 เคร่ือง
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หลังจากที่โรงเรียนเก็บเงินบริจาคจากนักเรียนครั้งแรกในปี พ.ศ. 2543 
โรงเรียนก็ได้ดำเนินการจัดเก็บเรื่อยมา และต้นปี พ.ศ. 2545 โรงเรียนได้จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
เพิ่มอีกเป็นจำนวน 25 เคร่ือง และได้จัดต้ังเป็นห้องคอมพิวเตอร์ห้องที่ 3 ข้ึนมา

ต่อมาในปลายปี พ.ศ. 2545 โรงเรียนได้จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มอีก 9 
เครื่อง ดังนั้นห้องคอมพิวเตอร์แต่ละห้องจึงมีเครื่องคอมพิเวอตร์จำนวน 28 เครื่อง และในเวลา 
เดียวกันนี้ โรงเรียนได้จัดตั้งห้องศูนย์สื่อประสม (ห้อง Multimedia) ขึ้นมาอีก 1 ห้องโดยเฉพาะโดย 
ได้จัดซื้อเครื่องอคมพิวเตอร์มาไว้จำนวน 22 เครื่อง ปัจจุบันโรงเรียนนี้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ 
นักเรียนใช้เรียนรู้จำนวน 106 เคร่ือง

ในส่วนการสื่อสารเพื่อก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการนำอุปกรณ์ลำหรับ 
เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์ณ็ตมาใช้เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน พบว่าโรงเรียนนี้ได้จัดซื้ออุปกรณ์มา 
ใช้เองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 จำนวน 1 ชุด เนื่องจากในขณะนั้นมีห้องคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง (ปีเดียวกับ 
ที่โรงเรียนเริ่มจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้) และแม้รัฐบาลได้มีโครงการจัดสรรอุปกรณ์สำหรับ
เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านทางโครงการ Schoolnet ในปี พ.ศ. 2546 โรงเรียนน้ีก็ไม'ได้รับ 
การจัดสรรอุปกรณ์มาเลย เนื่องจากลามารถจัดหาอุปกรณ์มาใช้ได้เองจนครบตามจำนวนห้อง
คอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนมีอยู่แล้ว

(5) กลุ่มโรงเรียนท่ีมีจำนวนนักเรียน 2,001 - 2,500 คน 

ก) โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”

ผู้ริเริ่มมีแนวคิดในการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อการเรียนรู้ 
ของนักเรียนในโรงเรียนนี้ คือ ครูคนหนึ่งซึ่งในขณะนั้นกำลังคืกษาในระดับปริญญาโท จึงต้องใช้ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ในการทำวิทยานิพนธ์ ทำให้เล็งเห็นว่าปัจจุบันสื่อคอมพิวเตอร์มีความสำดัญทํงิ 
ในด้านการทำงานและในชีวิตประจำวัน จึงมีแนวคิดที่จะนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาให้นักเรียนได้ใช้ 
เรียนรู้ ดังนั้นจึงนำเรื่องเสนอผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งผู้อำนวยการเองก็ได้ตระหนักถึงความสำคัญ 
ของสื่อคอมพิวเตอร์จึงได้ดำเนินการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้ในปี พ.ศ. 2533 จำนวน 1 
เครื่อง โดยในช่วงแรกที่จัดหามาจำนวนน้อย เนื่องจากต้องการให้ครูได้ใช้ปีกฝนก่อนเพื่อเตรียม 
ความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนต่อไป

—r
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ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 โรงเรียนเห็นว่าครูมีความพร้อมในระดับหนึ่ง 
แล้ว จึงต้องการให้มีการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์แก่นักเรียน ดังนั้นโรงเรียนจึงไต้จัดซื้อ 
เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 25 เครื่อง โดยใช้เงินบำรุงการศึกษามาจัดซื้อ และในปี พ.ศ. 2540 
โรงเรียนก็ได้รับจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์มาจากรัฐบาลจำนวน 18 เคร่ือง และต้ังแต่ปี พ.ศ. 2543 
เป็นต้นไป โรงเรียนได้ใช้วิธีจัด,,ก็ปเงินบริจาคจากนักเรียนเพื่อใช้สำหรับจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
โดยเฉพาะ ซึ่งแต่ละปีจะจัดเก็บในจำนวนที่ต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่าโรงเรียนต้องการจัดหาเครื่อง 
คอมพิวเตอร์เป็นจำนวนเท่าใด โดยพบว่าปัจจุบันโรงเรียนนี้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนใช้ 
เรียนรู้จำนวน 150 เคร่ือง

ในส่วนการลื่อสารเพื่อก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการนำอุปกรณ์ 
สำหรับเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาใช้เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน พบว่าโรงเรียนนี้ได้จัดเก็บเงิน 
บริจาคจากนักเรียนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ทำให้มีงบประมาณเพียงพอในการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับ 
เช่ือมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาใช้เอง โดยได้จัดซื้อมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 จำนวน 1 ชุด เพ่ือใช้กับ 
ห้องคอมพิวเตอร์ท่ีมีอยู่เพียง 1 ห้องในขณะนั้น และแม้ต่อมาโรงเรียนสามารถจัดตั้งห้อง
คอมพิวเตอร์ได้เพ่ิมอีกถึง 3 ห้อง และทุกห้องยังไม่มีอุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ก่อนปี พ.ศ. 2546 (ซ่ึงเป็นปีที่รัฐบาลได้มีโครงการจัดสรรอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่าน 
โครงการ Schoolnet) แต่โรงเรียนนี้ก็ได้รับจัดสรรอุปกรณ์มาจากรัฐบาลเพียง 1 ชุด ซ่ึงใช้ใต้กับห้อง 
คอมพิวเตอร์เพียง 1ห้องเท่านั้น

ข) โรงเรียนลามชุกรัตนโภคาราม
ผู้ที่ผลักดันให้มีการนำลื่อคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในโรงเรียนนี้ คือ ครู 

ลอนคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับลื่อคอมพิวเตอร์อยู่แล้ว โดยท่านได้ตระหนักถึง
ความสำคัญของล่ือคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน เนื่องจากในช่วงปีน้ัน (ปี พ.ศ. 2537)
ลื่อคอมพิวเตอร์เริ่มเป็นท่ีรู้จัก และมีการนำมาใช้ประโยชน์ต่าง  ๆ มากมายในลังคม ทำให้กระแส 
ความนิยมเกี่ยวกับลื่อคอมพิวเตอร์มีสูง อาจารย์จึงเห็นว่านักเรียนควรได้เรียนรู้เกียวกับ
ลื่อคอมพิวเตอร์เช่นกัน จึงนำเรื่องไปปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ 
ในการดำเนินกิจการต่าง  ๆ ในโรงเรียน ผู้อำนวยการก็สนับสนุนแนวคิดดังกล่าว จึงได้นำเร่ืองไป 
ปรึกษาสมาคมครูและผู้ปกครองของโรงเรียน โดยมีมติให้ใช้วิธีกู้เงินจากสมาคมเพื่อนำไปจัดซือ
เครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วให้โรงเรียนจัดหาเงินมาคืนโดยการจัดเก็บเงินบริจาคจากนักเรียน แล้ว 
นำมาผ่อนส่งให้สมาคม (การท่ีให้ใช้วิธีกู้เงินจากสมาคม เนื่องจากการจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์เป็น
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เงินก้อน จะถูกกว่าการเช่าซือ) ในครังแรกนี โรงเรียนสามารถจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ได้จำนวน 25 
เคร่ือง และได้นำมาจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนทันที

ต่อมาในปีพ.ศ. 2540 โรงเรียนเห็นว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่เดิมเก่า 
มากแล้ว จึงคิดจัดหาเครีองคอมพิวเตอร์ชุดใหม่ โดยโรงเรียนได้ใช้วิธีกู้เงินจากสมาคมครูและ
ผู้ปกครองเช่นดิม และสามารถจัดซือเครื่องคอมพิวเตอร์ได้จำนวน 25 เคร่ือง (โรงเรียนได้นำเครื่อง 
คอมพิวเตอร์ชุดเก่าไปใช้สอนโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานเท่านั้น ส่วนเครื่องชุดใหม่ได้นำไปใช้
ลอนการใช้โปรแกรมที่ซับร้อนขึ้น เช่น โปรแกรม power pomt เน่ืองจากต้องใช้เครื่องที่มีศักยภาพ 
มากพอ

ต่อมาในปี พ.ศ. 2544 โรงเรียนได้จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มอีก 30 
เคร่ือง ปัจจุบันโรงเรียนนี้จึงมีห้องคอมพิวเตอร์ 3 ห้อง โดย 2 ห้อง เป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ชุด 2 และ 
3 ซึ่งเป็นเครื่องชุดใหม่ จึงใชในการเรียนการสอนท ส่วนเครื่องชุดแรกส่วนใหญ่ใช้การไม่ได้แล้ว 
เหลือประมาณ 3-4 เคร่ืองท่ีพอใชใด้ โรงเรียนจึงนำไปไว้ไนห้องเล็กเพื่อให้อาจารย์ใช้และใช้เป็น
เคร่ืองสำรองแก'นักเรียน

ในส่วนการสื่อสารเพื่อก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการนำอุปกรณ์ 
สำหรับเชื่อมต่อเครีอข่ายอินเทอร์เน็ตมาใช้เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน พบว่าโรงเรียนนี้ได้จัดเก็บเงิน 
บริจาคจากนักเรียนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 โดยได้จัดซื้อเป็นเครื่องรับดาวเทียม 
จำนวน 1 เคร่ือง และได้ใช้สัญญาณเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์ณ็ตรองโครงการ Schoonet ต้ังแต่ปี 
พ.ศ. 2542 ต่อมาเมื่อรัฐบาลได้มีโครงการจัดสรรอุปกรณ์ผ่านโครงการ Schoolnet ใน'ปี พ.ศ. 2546 
โรงเรียนนี้ก็ได้รับจัดสรรอุปกรณ์มาด้วยจำนวน 1 ชุด แม้แท้จริงแล้ว โรงเรียนนี้มีห้องคอมพิวเตอร์ 
ถึง 4 ห้อง 6

(6) กลุ่มโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 2,501 - 3,000 คน 

ก) โรงเรียนสงวนหญิง

โรงเรียนสงวนหญิงได้เริ่มนำเอาเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้ครั้งแรกในปี 
พ.ศ. 2536 โดยเกิดจากผู้อำนวยการโรงเรียนได้ตระหนักถึงบทบาทรองสื่อคอมพิวเตอร์ที่มีมากขึ้น 
ในสังคม จึงเป็นผู้ริเริ่มดำเนินการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อการเรียนรู้รองนักเรียน โดย 
ในช่วงแรกนี้โรงเรียนยังไม่สามารถนำเงินบำรุงการสืกษามาใช้จัดซื้อได้ แม้มีอยู่จำนวนมาก 
เน่ืองจากนักเรียนของโรงเรียนมีฐานะค่อนข้างดี โดยกระทรวงสืกษาธิการยังไม่อนุญาต โรงเรียนจึง
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ต้องจัดหาเงินจากการเก็บเงินบริจาคจากนักเรียนแทน โดยสามารถจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ครั้ง 
แรกจำนวน 30 เคร่ือง และจัดตั้งเป็นห้องคอมพิวเตอร์จำนวน 1 ห้อง

จากลักษณะการจัดหาเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าว จะ 
เห็นได้ว่าต่างจากกรณีโรงเรียนขนาดเล็ก คือ โรงเรียนที่ม ีขนาดเล็กมักจัดหาเงินจากการจัด 
ทอดผ้าปา แต่กรณีโรงเรียนที่มีฃนาดใหญ่ดังเช่นโรงเรียนสงวนหญิงจะใช้วิธีเก็บเงินบริจาคจาก 
นักเรียน เนื่องจากไม่สร้างความเดืดร้อนแก่นักเรียนมากนัก คือ นักเรียนซึ่งเป็นแหล่งเงินภายในมี 
จำนวนมาก ทำให้จำนวนเงินเฉลี่ยที่เรียกเก็บต่อคนมีจำนวนไม่มากนัก ประกอบกับนักเรียนล่วน 
ใหญ่มีฐานะดี การบริจาคเงินจึงไม,สร้างภาระแก่นักเรียน และเนื่องจากนักเรียนเป็นผู้ได้รับผล 
โดยตรงจากการนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนไนโรงเรียน การขอความ 
ร่วมมือจึงทำได้ง่าย

หลังจากที่โรงเรียนเก็บเงินบริจาคจากนักเรียนในครั้งแรก โรงเรียนก็ได้ 
จัดเก็บเงินดังกล่าวและนำไปจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เรื่อยมา แม้ภายหลังสามารถนำเงินบำรุง 
การคืกษามาใช้จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ได้แล้ว แต่ก็นำมาใช้ได้ไม่มาก เนื่องจากต้องนำไปใช้ใน 
ด้านอื่น  ๆ ด้วย นอกจากนี้ยังได้รับบริจาคเครื่องจากชุมซนและผู้ปกครอง เช่น ได้รับจากองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด ทำให้ปัจจุบันโรงเรียนสงวนหญิงมีเครื่องอคมพิวเตอร์ที่ให้นักเรียนได้ใช้เรียนรู้ 
หรือใช้ในการเรียนการสอนจำนวน 100 เคร่ือง โดยได้จัดตั้งเป็นห้องคอมพิวเตอร์2 ห้อง และยังมี 
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในสำนักงานโรงเรียนอีก 50 เครื่อง นอกจากนียังได้จัดตังห้อง resource 
center และห้อง multimedia ซึ่งมีเครื่องคอมพิวเตอร์บริการห้องละประมาณ 15 เคร่ือง

ในลว่นการสื่อสารเพื่อก่อให เ้กิดการมีส่วนร่วมในการนำอุปกรณ์ 
สำหรับเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาใช้เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน พบว่าโรงเรียนนีได้จัดซือมา 
เองต้ังแต่ปี พ.ศ. 2540 แม้ต่อมารัฐบาลได้มีโครงการจัดสรรอุปกรณ์ผ่านโครงการ Schoolnet ในปี 
พ.ศ. 2546 โรงเรียนนี้ก็ไม่ได้รับจัดสรรอุปกรณ์มาด้วย เนื่องจากสามารถจัดหาอุปกรณ์ได้ครบตาม 
จำนวนห้องคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ และพบว่าโรงเรียนนี้ได้ใช้สัญญาณการเชื่อมต่อเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตของโครงการ Schoolnet มาตังแต่แรกจนถึงปัจจุบัน
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ข) โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
โรงเรียนนี้เริ่มมีการนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2540 

โดยได้รับลัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์มาจากรัฐบาลผ่านกระทรวงศึกษาธิการ ในสมัยที่นายสุขวิ1ซ
รังสิตพล เป็นรัฐมนตรีว่าการ โดยได้รับลัดสรรมา 10 เคร่ือง ให้ผู้บริหารใช้ 1 เคร่ือง อีก 9 เคร่ืองจึง 
นำมาใช้ในการเรียนการสอนนักเรียน

หลังจากที่โรงเรียนได้รับลัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์มาจากรัฐบาล ทำให้ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของสื่อคอมพิวเตอร์มากขึ้น จึงได้เร่ิมลัดหาเครื่อง 
คอมพิวเตอร์มาใช้ด้วยตนเอง โดยนำเรื่องไป!]รึกษๆคณะกรรมการสถานศึกษา ซ่ึงมีมติให้ใช้วิธีเก็บ 
เงินบริจาคจากนักเรียน แล้วนำมาลัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เรื่อยมา ปัจจุบันโรงเรียนอุ่ทองศึกษาลัย 
มีห้องคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง คือ ห้องใหญ่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ 25 เคร่ือง และห้องเล็กมีเครื่อง 
คอมพิวเตอร์9 เคร่ือง

ในสํวนการสื่อสารเพื่อก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการนำอุปกรณ์ 
สำหรับเชื่อมต่อเครีอข่ายอินเทอร์เน็ตมาใช้เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน พบว่าโรงเรียนนี้ได้ลัดซื้อมา 
เองต้ังแต่ปี พ.ศ. 2542 จำนวน า ชุด โดยขณะน้ันโรงเรียนบังมีห้องคอมพิวเตอร์เพียงห้องเดียว 
ต่อมาโรงเรียนมีห้องคอมพิวเตอร์เพิ่มอีก 2 ห้อง แต่ก็บังไม่มีอุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อเครือข่ายใช้ 
สำหรับห้องดังกล่าว โดยเมื่อรัฐบาลได้มีโครงการลัดสรรอุปกรณ์ผ่านโครงการ Schoolnet ในปี 
พ.ศ. 2546 โรงเรียนนี้ก็ได้รับลัดสรรอุปกรณ์มาด้วย แต่ได้รับมาเพียง 1 ชุด และพบว่าโรงเรียนนี้ได้ 
ใช้สัญญาณการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตฃองโครงการ Schoolnet เพียงแหล่งเดียวมาดังแต่ 
แรกจนถึงปัจจุบัน

2.3 กระบวนการสิอสารเพี่อถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ และวิธีการใช้
สิอคอมพิวเตอรให้แก,นักเรียน

ผู้วิจัยได้ศึกษาการสื่อสารใน 2 ระดับ ดังนี 
ก) การส่ือสารในระดับนโยบาย 
ข) การลื่อสารในระดับปฏิบัติการ
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ก) การสื่อสารในระดับนโยบาย

ผ ู้ว ิจ ัย ได ้ค ืกษ าถ ึงแผนงาน  นโยบาย และเป ้าหม ายการแพ ร ่กระจาย  
สื่อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน โดยม่งคืกษา'ใน 2 ประเด็นหลัก

1. คืกษาว่าโรงเรียนต่าง  ๆได้มีการจัดทำนโยบายและแผนงานการแพร่กระจาย 
ลือคอมพิวเตอร์อย่างไร เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ เป็นระบบมากแค่ไหน ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึง 
การให้ความสำคัญต่อการดำเนินการแพร่กระจายลื่อคอมพิวเตอร์

2. สืกษาเนื้อหาของนโยบายและแผนงาน เพื่อทราบว่าโรงเรียนต่าง  ๆได้มีมุมมอง 
หรือแนวคิดในการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ และวิธีการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ให้แก่นักเรียนอย่างไร 
บ้าง

จากการสัมภาษณ์ครูในโรงเรียนต่าง  ๆ พบว่าทุกโรงเรียนไดํให้ความสำคัญต่อการ 
จัดทำแผนงานการแพร่กระจายสื่อคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ แยกต่างหากจากแผนงานที่สนับลนุนให้ 
นักเรียนเรียนรู้เทคโนโลยีทั่ว  ๆ ไปซึ่งโรงเรียนได้ส่งเสริมอยู่ก่อนแล้ว โดยสามารถแบ่งประเภท 
แผนงานการแพร่กระจายสื่อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนได้เป็น 2 ประ๓ ท ตามหลักฐานอ้างอิง คือ

1. แผนงานที่มีการจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร
2. แผนงานที'ไม่ได้มีการจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเป็นเพียงการกำหนด 

กรอบแนวความคิดไว้คร่าว  ๆ เท่าน้ัน
นอกจากนื้ยังสามารถแบ่งประเภทของแผนงานการแพร่กระจายสื่อคอมพิวเตอร์ 

ของโรงเรียนต่าง  ๆได้เป็น 2 ประ๓ ท คือ
1. แผนงานท่ีมีการระบุถึงเป้าหมายและวิธีดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย
2. แผนงานที่ระบุถึงเป้าหมายการแพร่กระจายสื่อคอมพิวเตอร์เท่านัน ไม่ได้ระบุ 

ถึงวิธีดำเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวไว้ด้วย
นอกจากนี้จากการวิเคราะห์เนื้อหาของแผนงานการแพร่กระจายลื่อคอมพิวเตอร์ 

ของโรงเรียนต่าง  ๆพบว่าโรงเรียนมัธยมในจังหวัดสุพรรณบุรีมีแนวคิดในการก่ายทอดความรู้ ความ 
เข้าใจ และวิธีการใช้ลื่อคอมพิวเตอร์ให้แก,นักเรียนใน 2 ลักษณะ คือ ทุกโรงเรียนมีแนวคิดที่จะให้ 
นักเรียนได้เรียนรู้ทั้งการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และการใช้สื่ออินเทอร์เน็ต แต่โรงเรียนต่าง  ๆได้มี 
แนวคิดให้นักเรียนได้เรียนรู้ลื่ออินเทอร์เน็ตในมุมมองท่ีต่างกันเล็กน้อย คือ
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1. โรงเรียนประเภทที่ต้องการให้นักเรียนมีความรู้และความสามารถในการใช้สื่อ 
อินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารต่าง  ๆได้เท่านั้น

2. โรงเรียนประเภทที่ต้องการให้นักเรียนมีความรู้และความสามารถในการใช้สื่อ 
อินเทอร์เน็ตในลักษณะที่หลากหลาย คือ นอกจากต้องการให้นักเรียนสามารถใช้สื่ออินเทอร์เน็ต 
เพื่อการเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารต่าง  ๆได้แล้ว ยังต้องการให้นักเรียนมีความรู้และความสามารถ 
ในการใช้ประโยชน์ด้านอื่น  ๆ อีก เช่น ใช้เป็นสื่อที่ช่วยสร้างความบันเทิงได้, เป็นเครื่องมือหรือ 
สื่อกลางในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น  ๆได้, เป็นพื้นที่สาธารณะในการแสดงความคิดเห็น เป็น 
ต้น

ในหัวข้อนี้ เนื่องจากผู้วิจัยพบว่าโรงเรียนที,อยู่ในกลุ่มเดียวกันส่วนใหญ่มีลักษณะ 
การจัดทำแผนงานการแพร่กระจายสื่อคอมพิวเตอร์ในลักษณะที่เหมือนกัน ผูวิจัยจึงนำเสนอให้เห็น 
รายละเอียดของแต่ละกลุ่มโรงเรียน โดยส่วนที่เหมือนกันจะกล่าวรวมกันไป และส่วนที่ต่างกันก็ได้ 
แสดงให้เห็นรายละเอียดไว้ด้วย โดยพบว่าโรงเรียนมัธยมในจังหวัดสุพรรณบุรีไดให้ความสำคัญต่อ 
แผนงานการแพร่กระจายสื่อคอมพิวเตอร์และมีมุมมองในการแพร่กระจายสื่อคอมพิวเตอร์ใน 
ลักษณะต่าง  ๆ ดังน้ี

(1) กลุ่มโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนไม่เกิน 500 คน
โรงเรียนในกลุ่มนี้ได้มีการจัดทำแผนงานในหลากหลายรูปแบบ คือ มีบางโรงเรียน 

ได้จัดทำแผนงานเป็นลายลักษณ์อักษร ได้แก่ โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม (อ. เกศราภรณ์ รักษากิจ, 
สัมภาษณ์: 28 มกราคม 2547) และโรงเรียนวังหว้าราษฎรสามัคคี (อ. เบญจมาศ บุญศรี1วงคั, 
สัมภาษณ์: 12 มกราคม 2547) และมีบางโรงเรียนไม่ได้จัดทำแผนงานเป็นลายลักษณ์อักษร
ได้แก ่ โรงเรียนหนองวัลย์เปรยงวิทยา (อ. ศรายุทธ รัตนปัญญา, สัมภาษณ์: 23 มกราคม 2547) 
และพบว่าไม่ว่าโรงเรียนจะมีการจัดทำแผนงานเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ ทุกโรงเรียนก็ได้มีการ 
ระบุถึงเป้าหมายและวิธีดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวไว้ด้วย โดยอาจระบุเป็นเพียง
แนวคิดคร่าว  ๆ นอกจากน้ียังพบว่าโรงเรียนในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ได้ระบุถึงเป้าหมายไว้เพียงข้อเดียว 
ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการที่โรงเรียนยังขาดแคลนทั้งอุปกรณ์และบุคลากรในการดำเนินการ 
แพร่กระจายสื่อคอมพิวเตอร์ ทำให้โรงเรียนไม่อาจวางแผนงานได้หลากหลายมากนัก

จากการวิเคราะห์เนื้อหาของแผนงานยังพบอีกว่า โรงเรียนทุกโรงในกลุ่มนื้ได้มุ่งให้ 
นักเรียนมีความรู้และความสามารถทั้งด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และการใช้สื่ออินเทอร์เน็ต
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โดยการให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสื่ออินเทอร์เน็ต พบว่าทุกโรงเรียนในกลุ่มนี้มุ่งให้นักเรียนได้เรียนรู้การใช้
ประโยชน์ในลักษณะที่หลากหลาย ไม่ได้มุ่งให้ใช้เพื่อการเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารเท่านั้น

(2) กลุ่มโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 501 -  1.000 คน
มีจำนวนโรงเรียนครึ่งหนึ่งที่มีการจัดทำแผนงานเป็นลายลักษณ์อักษ'ร ได้แก่ 

โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา (อ. สุขลันติ แผนสมบูรณ์, สัมภาษณ์ 14 มกราคม 2547), โรงเรียนดอน 
คาวิทยา (อ. สุวรรณา แก้วสระแสน, สัมภาษณ์: 10 กุมภาพันธ์2547) และโรงเรียนสระยายโสม 
วิทยา (อ. สมพงษ์ปาณิวรรณ และอ. อนุชิต กลิ่นกำเนิด, สัมภาษณ์: 9 กุมภาพันธ์ 2547) และมี 
จำนวนโรงเรียนอีกครึ่งหนึ่ง ที่ไม่มีการทำแผนงานเป็นลายลักษณ์อัาษร ได้แก่ โรงเรียนบ่อสุพรรณ 
วิทยา (อ. วรงค์วิเศษสิงห์, สัมภาษณ์, 26 มกราคม 2547), โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา (อ. 
เสาวลักษณ์อาษานอก, สัมภาษณ์: 10 กุมภาพันธ์2547) และโรงเรียนสวนแตงวิทยา (อ. ลุรคักดิ้ 
แจ่มวิมล, สัมภาษณ์: 16 มกราคม 2547)

นอกจากนี้จากการวิเคราะห์แผนงาน พบว่ามีจำนวนโรงเรียนถึงครึ่งหนึ่งที่ระบุถึง 
เป้าหมายการแพร่กระจายสื่อคอมพิวเตอร์แต่เพียงอย่างเดียว ได้แก่ โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา 
โรงเรียนดอนคาวิทยา และโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา และมีโรงเรียนอีกครึ่งหนึ่งที่ได้ระบุ
ทั้งเป้าหมายและวิธีดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวไว้ด้วย ได้แก่ โรงเรียนสรวงสุทธาวิ 
ทยา, โรงเรียนสระยายโสมวิทยา และโรงเรียนสวนแตงวิทยา แสดงให้เห็นว่ามีจำนวนโรงเรียน 
เพียงครึ่งหนึ่งของกลุ่มนี้เท่าน้ันท่ีได้ให้ความสำคัญต่อการจัดทำแผนงานอย่างแท้จริง

จากการวิเคราะห์เนื้อหาของแผนงานยังพบอีกว่า โรงเรียนส่วนใหญ่ต้องการให้ 
นักเรียนมีความรู้และความสามารถทั้งการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และการใช้สื่ออินเทอร์เน็ต โดย 
การให้เรียนรู้ส่ืออินเทอร์เน็ต พบว่ามุ่งให้เรียนรู้ในลักษณะที่หลากหลาย ได้แก่ โรงเรียนบ่อสุพรรณ 
วิทยาได้มีการกำหนดเป้าหมายการแพร่กระจายสื่อคอมพิวเตอร์ข้อหนึ่งว่า “โรงเรียนต้องการให้ 
นักเรียนได้ใช้ประโยชน์จากสื่อคอมพิวเตอร์และสื่ออินเทอร์เนิตในมุมมองที่หลากหลาย” 1 หรือ 
โรงเรียนดอนคาวิทยาก็ได้มีเป้าหมายว่า “ โรงเรียนต้องการให้นักเรียนสามารถใช้สื่ออินเทอร์เน็ต 
ในการติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอก1ได้และสามารถประยุกต์ใช้ในการทำงานและการประกอบ 
อาชีพได้, หรีอโรงเรียนสระยายโสมวิทยาก็ได้มีเป้าหมายว่า ''โรงเรียนต้องการให้นักเรียนเข้าถึงสื่อ 
อินเทอร์เน็ตได้มากขึ้น’’, หรือโรงเรียนสวนแตงวิทยาก็ได้มีเป้าหมายว่า “โรงเรียนต้องการให้นักเรียน
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ไดใช้ลื่อคอมพิวเตอร์ให้ได้มากที่สุด เพื่อสร้างความคุ้นเคยต่อลื่อให้กับนักเรียนและกล้าที่จะทดลอง 
ใช้สื่อ”

จากเป้าหมายการแพร่กระจายสื่อคอมพิวเตอร์ดังกล่าวได้แสดงให้เห็นว่าโรงเรียน 
พวกนี้ไม่มีนโยบายที่จะให้นักเรียนมีความรู้และความสามารถในการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อการ 
เช้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารเท่าน ั้น แต่ต้องการให้ใช้ประโยชใ!ใน์ต ้านอื่น  ๆ ได้ด้วย เช่น ใช้ 
ต ิดต่อสื่อสารกับโลกภายนอก, ใช้เพ ื่อความบันเทิง โดยมีวัตถุประสงค์เพ ื่อต้องการสร้าง 
ความคุ้นเคยต่อลื่อคอมพิวเตอร์ให้แก่นักเรียน

นอกจากนี้ยังพบว่ามีโรงเรียนส่วนน้อยที่ต้องการให้นักเรียนมีความสามารถในการ 
ใช้สื่ออินเทอร์ณ็ตเพื่อเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวส"'รต่าง  ๆ เท่าน้ัน ได้แก่ โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา ได้ 
กำหนดเป้าหมายไว้ว่า “โรงเรียนต้องการให้นักเรียนสามารถใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในกา?เช้าถึง 
แหล่งข้อมูลข่าวสารต่าง  ๆ เพื่อสนับสนุนหลักการเรียนรู้ด้วยตนเอง” และโรงเรียนสระกระโจม
โสภณพิทยา ได้กำหนดเป้าหมายไว้ว่า “โรงเรียนมุ่งให้นักเรียน.................ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสื่อ
อินเทอร์เน็ต โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีต้องการให้นักเรียนได้เช้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารต่าง  ๆได้” 3

(3) กลุ่มโรงเรียนท่ีมีจำนวนนักเรียน 1.000 -  1.500 คน
โรงเรียนในกลุ่มนี้ได้ให้ความสำคัญต่อสื่อคอมพิวเตอร์ในลักษณะที่คล้ายกับ 

โรงเรียนในกลุ่มที่ 2 คือ มีจำนวนโรงเรียน 1 โรง ที่มีการลัดทำแผนงานเป็นลายลักษณ์อักษร ได้แก่ 
โรงเรียนศรีประลันต์“เมธีประมุข" (อ. ประพีร์บุญชูตระกูล, สัมภาษณ์ 20 มกราคม 2547) และมี 
จำนวนโรงเรียนอีก 1 โรง ที่ไม่ได้มีการลัดทำแผนงานเป็นลายลักษณ์อักษรซัดเจน ได้แก่ โรงเรียน 
ลองพี่น้องวิทยา (อ. รัตนา ไพชยนต์, สัมภาษณ์: 27 มกราคม 2547) แต่จากการวิเคราะห์แผนงาน 
พบว่าลักษณะแผนงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรของโรงเรียนในกลุ่มนีได้มีลักษณะที่เป็นแบบแผน 
และเป็นระบบมากกว่าของโรงเรียนในกลุ่มที่ 2 คือ ไม่ได้เป็นเพียงการระบุถึงเป้าหมายไว้เพียง 
คร่าว  ๆ4-5 บรรทัด แต่ได้มีการลัดทำรายละเอียดซัดเจนได้แก่ โรงเรียนศรีประลันต์ “เมธีประมุข” 
ได้มีการกำหนดเป้าหมายและวิธีดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายซัดเจน มีการระบุว่าเป้าหมายที่ 
กำหนดขึ้นเป็นการสนองนโยบายของรัฐและของโรงเรียนในข้อใด, มีการระบุวิธีวัดประสิทธิผลของ 
การดำเนินการตามเป้าหมายดังกล่าว, มีการกำหนดระยะเวลาดำเนินการที่ซัดเจน และมีการ
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จัดทำแบบเสนองบประมาณ โดยระบุชัดเจนว่าจะนำเงินดังกล่าวมาดำเนินการในเรื่องใด เป็น 
จำนวนเท่าไร ตัวอย่างของแผนงานดังกล่าว ได้แก่

- เป้าหมายการแพร่กระจายสื่อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน คือ เพื่อพัฒนาการเรียน 
การลอนวิชาคอมพิวเตอร์โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

- วัตถุประสงค์คือ ส่งเสริมการเรียนการสอบที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
- ว ิธ ีดำเน ินการให ้บรรล ุเป ้าหมาย คือ จ ัดทำป ้ายน ิเทศความรู้เก ี่ยวก ับ

คอมพิวเตอร์
- ผลท่ีคาดหวัง คือ นักเรียนได้รับความรู้ร้อยละ 100
- ระยะเวลาปฎิบัติการ คือ 13 พ.ค. 46- 15 ก.พ.47
นอกจากนี้จากการวิเคราะห์แผนงานยังพบอีกว่ามีโรงเรียนจำนวนครึ่งหนึ่ง (1 

โรง) ที่มีการกำหนดทั้งเป้าหมายและวิธีดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ได้แก่ โรงเรียนศรี 
ประจันต ์“เมธีประมุข” และมีโรงเรียนอีกครึ่งหนึ่ง (1 โรง) ที่ได้ระบุแต่เป้าหมายเท่านั้น ได้แก่ 
โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา แสดงว่ามีโรงเรียนจำนวนเพียงครึ่งหนึ่งของจำนวนโรงเรียนทั้งหมดใน 
กลุ่มนี้ที่ให้ความสำคัญต่อการจัดทำนโยบายและแผนงานการแพร่กระจายลื่อคอมพิวเตอร์ไห้ 
เข้าถึงนักเรียนอย่างแท้จริง

นอกจากนี้จากการวิเคราะห์เนื้อหาของแผนงาน ยังพบว่าทุกโรงเรียนในกลุ่มนี้ได้ 
มุ่งเน้นให้น ักเรียนมีความรู้และความสามารถทั้งการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และการใช้ลื่อ 
อินเทอร์เน็ต โดยการให้เรียนเสื่ออินเทอร์เน็ต พบว่าทุกโรงเรียนในกลุ่มนี้มุ่งให้ใช้เพื่อการเข้าถึง 
แหล่งข้อมูลข่าวสารเท่าน้ัน เห็นได้จากเป้าหมายของโรงเรียนสองพี่น้องวิทยาที่มุ่งให้นักเรียนได้ใช้ 
เพื่อการเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารต่าง  ๆ เท่าน้ัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความรู้และเป็น 
ลื่อเสริมการเรียนให้กับนักเรียน และโรงเรียนยังได้พยายามให้ครูมี e - book เป็นของตนเอง เพ่ือ 
เป็นแหล่งข้อมูลความรู้ทางออนไลด์ให้กับนักเรียน หรือกรณีโรงเรียนศรีประจันต์“เมธีประมุข”
ที่มีเป้าหมายต้องการให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับสื่อคอมพิวเตอร์และลื่ออินเทอร์เน็ต เพ่ือ
ส่งเสริมหลักการเรียนรู้ด้วยตนเองเท่าน้ัน
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(4) กลุ่มโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 1.501 -  2,000 คน
จากการสัมภาษณ์ครูของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี พบว่า 

โรงเรียนนีได้มีการจัดทำแผนงานเป็นลายลักษณ์อักษร และจากการวิเคราะห์แผนงาน พบว่าได้ 
ระบุถึงเป้าหมายการแพร่กระจายลื่อคอมพิวเตอร์เท่านั้น แต่ลักษณะของเป้าหมายมีลักษณะเป็น 
รูปธรรมมากกว่าโรงเรียนในสามกลุ่มแรก เสมือนว่ามีการระบุถึงวิธีดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายไว้ 
ด้วย ได้แก่ ได้ระบุเป้าหมายว่า “โรงเรียนต้องการให้นักเรียน ม.1 - ม.6 ได้เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ 
ทุกคน, โรงเรียนจะจัดหาลื่อคอมพิวเตอร์มาเพิ่มให้ได้ห้องละ 50 เคร่ือง”

จากการวิเคราะห์แผนงานของโรงเรียนนี้ ยังพบอีกว่าโรงเรียนต้องการให้นักเรียน 
มีความรู้และความสามารถทั้งการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และการใช้สื่ออินเทอร์ณ็ต โดยการให้ 
เรียนรู้ล่ืออินเทอร์เน็ต พบว่ามุ่งให้ใช้เพื่อการเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารเท่านั้น เห็นได้จากเป้าหมาย 
ข้อหน่ึงว่า “นักเรียนต้องสามารถใช้ลื่ออินเทอร์เน็ตในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่าง  ๆได้และสามารถ 
สร้าง Webpage ได้” แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนนี้ต้องการให้นักเรียนได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร 
ต่าง  ๆ เพื่อเสริมความรู้ของนักเรียนเป็นหลัก และยังได้สอนการสร้างเวปเพจโดยต้องการให้เข้าใจ 
หลักการของการแพร่กระจายข่าวสารทางเวปไซด์ ที่ไม่ว่าใครก็สามารถล่งข้อมูลต่าง  ๆ เผยแพร่ 
ทางเวปไซตได้'ง่าย โดยต้องการให้นักเรียนเกิดการระมัดระวังต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางเวปไซด์ 
น้ันเอง 5

(5) กลุ่มโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 2,001 - 2,500 คน
จากการสัมภาษณ์ครูของโรงเรียนต่าง  ๆ ในกลุ่มนี้ พบว่าโรงเรียนในกลุ่มนี้ทุกโรง 

ได้จัดทำแผนงานเป็นลายลักษณ์อักษร และจากการวิเคราะห์แผนงานของโรงเรียนต่าง  ๆพบว่าทุก 
โรงเรียนได้ระบ ุท ั้งเป ้าหมายและวิธ ีดำเน ินการเพ ื่อให ้บรรลุเป ้าหมายชัดเจน โดยตัวอย่าง 
รายละเอียดแผนงานของโรงเรียนในกลุ่มน้ี ได้แก่

- เป้าหมายการแพร่กระจายลื่อคอมพิวเตอร์ คือ เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียน 
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

- โครงการคือล่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
- กิจกรรม คือ พัฒนาอุปกรณ์ ปรับปรุงระบบบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ 

ผลิตล่ือการสอนและพัฒนาบุคคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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นอกจากนี้ จากการวิเคราะห์เนื้อหาของแผนงาน พบว่าโรงเรียนในกลุ่มนี้มุ่งให้ 
นักเรียนมีความลามารถในการใช้ทั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง  ๆ และการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตได้ 
ได้แก่ โรงเรียนบางปลาม้า “สูงลุมารผดุงวิทย์” กำหนดเป้าหมายการแพร่กระจายสื่อคอมพิวเตอร์ 
ว่า “โรงเรียนต้องการสนับสนุนให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้สื่อคอมพิวเตอร์” ซึ่งคำว่า 
สื่อคอมพิวเตอร์มีความหมายกว้างรวมถึงสื่ออินเบอร์เน็ตด้วย ส่วนกรณีโรงเรียนสามชุกรัตนโภคา 
ราม ซึ่งได้ระบุเป้าหมายว่า “โรงเรียนต้องการให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ 
และสื่ออินเทอร์เน็ตในเบื้องต้นได้” และจากเป้าหมายการแพร่กระจายสื่อคอมพิวเตอร์ด้งกล่าว 
พบว่าโรงเรียนในกลุ่มนี้มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้สื่ออินเทอร์เน็ตในลักษณะที่หลากหลาย แม้เป็น 
การให้เรียนรู้ในเบื้องต้นเท่านั้ฯก็ตาม โรงเรียนไม่ได้เจาะจงให้ใช้เพื่อการเช้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร 
เท่าน้ัน 6

(6) กลุ่มโรงเรียนท่ีมีจำนวนนักเรียน 2.501 -3.000 คน 
จากการสัมภาษณ์ครูของโรงเรียนต่างๆในกลุ่มนี้ พบว่าโรงเรียนในกลุ่มนี้ทุกโรง 

ได้มีการจัดทำแผนงานเป็นลายลักษณ์อักษร และจากการวิเคราะห์แผนงานของโรงเรียนต่าง  ๆ
พบว่า ทุกโรงเรียนมีการกำหนดเป้าหมายและวิธีดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้งกล่าวชัดเจน 
มีการกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนชัดเจน และมีโทรกำหนดวิธีการติดตาม 
ประเมินผลการแพร่กระจายด้วย

นอกจากนี้จากการวิเคราะห์เนื้อหาของแผนงาน ยังพบอีกว่าโรงเรียนทุกโรงใน 
กลุ่มนี้ต้องการให้นักเรียนมีความรู้และความลามารถทั้งการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และการใช้สื่อ 
อินเทอร์เน็ต โดยการให้เรียนรู้สื่ออินเทอร์เน็ต พบว่าทุกโรงเรียนในกลุ่มนี้มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
เพื่อการเช้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวลารเท่านั้น เห็นได้จากเป้าหมายของโรงเรียนสงวนหญิงซึ่งระบุว่า 
“ต้องการให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้สื่อคอมพิวเตอร์และสื่ออินเทอร์เน็ตในการเช้าถึง 
แหล่งข้อมูลข่าวสาร และเพื่อการค้นคว้าหาความรู้ตามหลักการเรียนรู้ด้วยตนเอง” หรือกรณี 
โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย ก็ได ้ระบุเป ้าหมายไว้ว ่า “ต ้องการให ้น ักเรียนได ้รกทักษะการใช้ 
สื่อคอมพิวเตอร์และสื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง”
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ข) การสื่อสารในระดับปฏิบัติการ

ในหัวข้อนี้ ผู้วิจัยได้คืกษากลวิธีที่โรงเรียนต่าง  ๆ ได้ใช้ในการถ่ายทอดความรู้ 
ความเข้าใจ และวิธีการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ให้แก่นักเรียนว่ามีอะไรบ้าง และดำเนินการสื่อสารเพื่อ 
ก่ายทอดความรู้อย่างไร,'กี่ยวกับสื่อคอมพิวเตอร์ว่ามีอะไรบ้าง และดำเนินการอย่างไร เพื่อให้เข้าใจ 
สภาพการแพร่กระจายความรู้เกี่ยวกับสื่อคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน

จากการสัมภาษณ์ครูของโรงเรียนต่าง  ๆ พบว่าโรงเรียนมัธยมในจังหวัด 
ส ุพรรณ บ ุร ีได ้ใช ้กลว ิธ ีท ี่หลากหลายในการถ ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ และว ิธ ีการใช ้ 
สื่อคอมพิวเตอร์ให้แก่นักเรียน โดยพบว่าได้ใช้วิธีการหสัก 6 ประการ ดังน้ี

(1) การจัดการเรียนการลอน ผู้วิจัยพบว่าโรงเรียนต่าง  ๆได้จัดให้นักเรียน 
ได้เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ใน 2 ลักษณะ เท่าน้ัน คือ 1. จัดให้เป็นวิชาบังดับเลือก คือ การบังคับให้ 
นักเรียนต้องเรียน ซึ่งโดยปกตินักเรียนก็จะต้องถูกบังคับให้เรียนวิชาอื่นอยู่แล้ว เพียงแต่เปลี่ยนเป็น 
บังคับให้เรียนวิชาคอมพิวเตอร์แทน 2. จัดให้เป็นวิชาเลือกเสรี คือ การให้นักเรียนมีสิทธิเลือกเรียน 
วิชาคอมพิวเตอร์หรือไม่ก็ได้ ตามความสนใจ การจัดให้เป็นวิชาเลือก จึงไม่ได้ก่อภาระทางการ 
เรียนแก่นักเรียน แต่ย่ิงทำให้นักเรียนมีทางเลือกมากขึ้นอีกด้วย

ในด้านเนื้อหาที่ให้ความรู้แก่นักเรียนในชั้นเรียน พบว่าโรงเรียนต่าง  ๆ ให้ 
นักเรียนได้เรียนเกี่ยวกับสื่อคอมพิวเตอร์ใน 2 ลักษณะ คือ ทุกโรงเรียนได้ให้นักเรียนได้เรียนการใช้ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์แต่มีบางโรงเรียนเท่านั้นที่ได้ให้นักเรียนได้เรียนเกี่ยวกับลื่ออินเทอร์เน็ตด้วย

นอกจากน้ียังพบว่า โรงเรียนต่าง  ๆ ได้ใช้กลวิธีหลากหลายในการให้ความรู้ 
ในการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ เซ่น ให้ครูสอนภาคทฤษฏีก่อน แล้วจึงเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ในการแกปฏิบัติตาม, การลอนภาคทฤษฏีไปพร้อมกับการเปิดโอกาสให้นักเรียน 
ได้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แกทำด้วยตนเอง, การใช้ส่ือ VCD ในการให้ความรู้แทนครู

นอกจากนี้ จากการสัมภาษณ์ครูในโรงเรียนต่าง  ๆ ประกอบกับการสังเกต 
ยังพบอีกว่าโรงเรียนต่าง  ๆ พยายามให้นักเรียนจำนวนมากที่สุดได้มีโอกาสใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ด้วยตนเองในชั้นเรียน แต่น ั ก เรียนจำนวนดังกล่าวก็ต้องได้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แ ก ฝนอย่างแท้จริง
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ด้วย นั่นคือปกติจำนวนนักเรียนต่อจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ควรเป็น 1:1 นักเรียนจึงมีโอกาสได้ใช้ 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์เแกฝน'ได้ดีท่ีสุด เพราะโดยปกติเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง จะใช้ได้เพียง 1 คน 
แต่เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนจึงต้องให้นักเรียนจำนวน
มากกว่า 1 คน ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน แต่ถ้าจำนวนนักเรียนต่อ 1 เคร่ือง มีมาก 
จนเกินไป อาจมีนักเรียนบางคน'ไม่,ได้ใช้เคร่ืองคอมพิวเตอรํฝืกฝน'จรีง ดังนั้นโรงเรียนต่าง  ๆ จึงได้ 
กำหนดว่าจะให้นักเรียนกี่คนใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน จึงเป็นจำนวนที่เหมาะสมที่ทำให้ 
นักเรียนทุกคนที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องดังกล่าวได้ใช้แกฝนด้วยตนเองอย่างแท้จริง และเป็น
จำนวนที่ทำให้นักเรียนจำนวนมากที่สุดได้มีโอกาลใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยตนเองด้วย

ส่วนการเปิดโอกาสให้ใช้ประโยชน์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ในชั้นเรียน พบว่า 
โรงเรียนต่าง  ๆ ได้เปิดโอกาสให้ใช้ประโยชน์ทั้งเพื่อการแกฝนใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และการใช้สื่อ 
อินเทอร์เน็ต

(2) บอร์ดเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสื่อคอมพิวเตอร์ ผู้วิจัยพบว่า บอร์ดของ 
โรงเรียนต่าง  ๆ มีอยู่ 3 สถานท่ี คือ ภายในห้องคอมพิวเตอร์ ด้านนอกห้องคอมพิวเตอร์ และสถานท่ี 
อ่ืน  ๆ เช่น บริเวณลานวิชาการ โดยทุกโรงเรียนได้ใช้กลวิธีการจัดบอร์ดที่หลากหลาย เพื่อให้ดึงดูด 
ใจนักเรียนในการเข้ามาหาความรู้นั่นคือ เป็นกลวิธีการสื่อลารอย่างหนึ่งที่จะทำให้เกิดประสิธิผลใน 
การถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียน เช่น มีการเอาส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ของจริงมาแสดง 
1 มีการตัดโฟมเป็นรูปคีย์บอร์ด เพื่อให้นักเรียนใช้เรียนรู้เกี่ยวกับแป้นพิมพ์, มีการนำโปสเตอร์ที่มี 
ภาพประกอบมาติด, มีการนำพิวเจอร์บอร์ดใช้แทนบอร์ดท่ีทำสำเร็จ

นอกจากนี้ โรงเรียนต่าง  ๆ ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัด 
บอร์ดที่ต่างกัน โดยบางโรงเรียนก็ให้นักเรียนมีส่วนร่วมได้ เนื่องจากโรงเรียนดังกล่าวจะมีครู 
จำนวนมาก พอที่จะมาดูแลและควบคุมนักเรียนได้ แต่บางโรงเรียนก็ให้ครูเป็นผู้จัดเอง ผู้วิจัย 
พบว่าการให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบอร์ด จะทำให้นักเรียนได้รับความรู้ไปด้วย เนื่องจาก 
นักเรียนได้ค้นหาข้อมูลเอง ซึ่งวิธีนี้เป็นการสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดความรู้รูปแบบหนึ่ง

ในส่วนของเนื้อหาที่โรงเรียนต่าง  ๆ ได้จัดเผยแพร่ ลามารถแบ่งได้เป็น 3 
ลักษณะ คือ การให ้ความรู้เก ียวก ับ Hardware, Software, และการให ้ความรู้เก ียวก ับล ือ 
อินเทอร์เน็ต

■ '(โ
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(3) วารสารและหนังสือคอมพิวเตอร์ ยูวิจัยพบว่ามีบางโรงเรียนเท่านั้นที่ได้ 
ตระหนักถ ึงความสำค ัญและได ้ม ีการจ ัดหาวารสารคอมพิวเตอร์มาบริการ ส่วนหนังสือ 
คอมพิวเตอร์นั้นพบว่าทุกโรงเริยนได้จัดหามาบริการ แต่ได้จัดหามาในปริมาณที่ต่างกันและได้ให้ 
ความสำคัญต่อแหล่งหนังสือต่างกัน โดยเนื้อหาในหนังสือมี 3 ลักษณะ คือ การให้ความรู้เกี่ยวกับ 
Hardware, Software, และลืออินเทอร์เน็ต

(4) ลื่อ VCD ผ ู้ว ิจ ัยพบว่าโรงเรียนต ่าง  ๆ ได ้ให ้ความสำคัญและมี 
ความสามารถในการจัดหามาได้ต่างกัน โดยพบว่ามีเพียงบางโรงเรียนเท่านั้นที่ได้จัดหามาบริการ

(5) ชมรมคอมพิวเตอร์ ผู้วิจัยพบว่าทุกโรงเรียนมีชมรมคอมพิวเตอร์เพียง 
1 ชมรมเท่านั้น และมีลักษณะการรับนักเรียนเข้าชมรมในลักษณะเดียวกัน คือ รับทุกชั้นปีคละกัน 
และรับจำกัดจำนวน เนื่องจากซาดแคลนครูที่ให้ความรู้ และมีจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์น้อยเมื่อ 
เทียบกับจำนวนนักเรียนทั้งหมดของโรงเรียน และลักษณะการให้ความรู้ในชมรมของทุกกลุ่ม 
โรงเรียนก็มีลักษณะเดียวกัน คือ เน้นการทำกิจกรรม เช่น การให้ร่วมกันนำความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม 
power point มาสร้างผลงานเพื่อนำเสนอ คือ เน้นให้นักเรียนคิดสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเองโดย 
ใช้ความรู้ที่ได้จากชั้นเรียน ไม่ได้สอนหรือให้ความรู้เรื่องต่าง ๆโดยตรงเหมือนในชั้นเรียน โดยการ 
ให้ทำกิจกรรมต่าง  ๆในชมรม มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความคุ้นเคยและเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนรู้สึก 
สนใจลื่อคอมพิวเตอร์ มากกว่าการเน้นให้นักเรียนใต้ความรู้ในเชิงวิชาการอย่างลึกเหมือนการให้ 
ความรู้ในห้องเรียน

ทั้งนื้แม้วัตถุประสงค์ของชมรมทั่วไป คือ การเน้นทำกิจกรรมอยู่แล้ว แต่ 
ในทางปฏิบ ัต ิม ีบางครั้งท ี่บางชมรมได้ใช ้ว ิธ ีการสอนโดยตรงเช่นเดียวกับในชั้นเรียน ดังนั้น 
การศึกษาครั้งนื้ก็เพื่อทราบว่าแท้จริงแล้ว ชมรมคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนต่าง  ๆมีการให้ความรู้ใน 
ลักษณะใด 6

(6) การเปีดโอกาลให้นักเรียนได้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยตนเองนอกชั้น
เรียนวิชาคอมพิวเตอร์

ผู้วิจัยพบว่าโรงเรียนต่าง  ๆ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 
นอกชั้นเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน4 ช่วงเวลา คือ 1. ช่วงเช้าก่อนเช้าเรียน
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2. ช่วงพักกลางวัน 3. ช่วงเย็นหลังเลิกเรียน 4. ช่วงเวลาเรียนในขณะที่ห้องคอมพิวเตอร์ว่าง และ 
พบว่าโรงเรียนต่าง  ๆได้เปิดโอกาสให้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์นอกชั้นเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ทั้งเพื่อ 
พิมพ์งานแ ก ฝนการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และให็ใช้สื่ออินเทอร์เน็ต

จากการศึกษาพบว่าโรงเรียนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันส่วนใหญ่มีลักษณะการ 
สื่อสารเพื่อการโทยทอดความรู้ ความเข้าใจ และวิธีการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ที่เหมือนกันหรือใกล้เคียง 
กัน ดังน้ันใน่การนำเสนอ ผู้วิจัยจะนำเสนอรายละเอียดของแต่ละกลุ่มโรงเรียน ส่วนที่เหมือนกันก็ได้

I r
กล่าวให้เห็นรายละเอียดรวมกันไป ส่วนที่ต่างกันก็ได้แสดงรายละเอียดแยกให้เห็นด้วย โดยพบว่า 
โรงเรียนต่าง  ๆ ได้ใช้กลวิธีในการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ และวิธีการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ใน 
ลักษณะต่าง  ๆ ดังน้ี

(า) กลุ่มโรงเรียนท่ีมืจำนวนนักเรียนไม่เทิน 500 คน

โรงเรียนในกลุ่มที่ 1 มีจำนวนโรงเรียน 1 ใน 3 โรง ที่ได้จัดให้นักเรียนทุกคน 
ได้เรียนวิชาคอมพิวเตอร์เป็นวิชาบังดับเลือก ได้แก่ โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา (อ. ศรายุทธ 
รัตนปัญญา, สัมภาษณ์: 23 มกราคม 2547) ส่วนโรงเรียนที่เหลือได้จัดให้นักเรียนประมาณ 
ครึ่งหน่ึงของโรงเรียนได้เรียนเป็นวิชาบังคับเลือก อีกครึ่งหนึ่งได้เรียนเป็นวิชาเลือกเสรี ได้แก่ กรณี 
โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคมได้จัดให้นักเรียนชั้นม.ปลายเท่านั้นที่ได้เรียนเป็นวิชาบังคับเลือก ส่วนม. 
ต้นได้เรียนเป็นวิชาเลือกเสรี (อ. เกศราภรณ์ รักษากิจ, สัมภาษณ์ 28 มกราคม 2547) ส่วน 
โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคีได้จัดให้นักเรียน ม. 1 และ 2 เท่านัน ที่ได้เรียนเป็นวิชาบังคับเลือก 
ส่วนม. 3-6ได้เรียนเป็นวิชาเลือกเสรี (อ. เบญจมาศ บุญศรี1วงคั, สัมภาษณ์: 12 มกราคม 2547)

ในส่วนเนื้อหาวิชาที่สอนแก่นักเรียนในชั้นเรียนนั้น พบว่าทุกโรงเรียนในกลุ่ม 
น ี้ม ุ่งให ้น ักเร ียนได ้เร ียนการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป ็นหลัก และได้ให ้เร ียนเกี่ยวกับสื่อ 
อินเทอร์เน็ตด้วยเพียง 1 วิชา (ตั้งแต่ม.1 ถึงม.6) ส่วนใหญ่ใชวิธีสอดแทรกในบทเรียนมากกว่าการ 
ลอนโดยตรง

นอกจากนี้ยังพบว่าโรงเรียนในกลุ่มนี้ได้ใช้กลวิธีหลากหลายในการให้ 
ความรู้ ได้แก่ กรณีโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา (อ. ศรายุทธ รัตนปัญญา, สัมภาษณ์ 23 
มกราคม 2547) ได้ให้ความรู้ในภาคทฤษฎีพร้อมกับการเปิดโอกาสให้นักเรียนใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ด้วย นักเรียนจึงมืโอกาสใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยตนเองทั้งชั้วโมง หรือกรณีโรงเรียน 
ทุ่งแฝกพิทยาคม (อ. เกศราภรณ์รักษากิจ, สัมภาษณ์: 28 มกราคม 2547) อาจารย์ก็ได้ใช้วิธีให้ใบ
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งานแก่นักเรียน เพื่อเปิดโอกาสให้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำตามและคิดหาคำตอบของผลการปฏิบัติ 
ดังกล่าวด้วยตนเอง โดยอาจารย์จะสรุปให้ฟังภายหลัง ล่วนกรณีโรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี (อ. 
เบญจมาศ บุญศรี'วงดั, สัมภาษณ์: 12 มกราคม 2547) อาจารย์จะให้ความรู้ในภาคทฤษฎีก่อน 
แล้วจึงอนุญาตให้นักเรียนใช้สื่อคอมพิวเตอร์ปฏิบัติตามในภายหลัง แต่ไม่ว่าจะใช้วิธีใดก็ตาม ทุก 
โรงเรียนในกลุ่มนี้ก็ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนใช้สื่อคอมพิวเตอร์ประมาณ 70% ของชั่วโมงเรียน 
คอมพิวเตอร์ท้ังหมด และโรงเรียนในกลุ่มนี้ทุกโรงได้เปิดโอกาสให้นักเรียนใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
ด้วยตนเองในชั่วโมงเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ประมาณ'-2-3 คน ต่อ 1 เคร่ือง จึงอาจมีบางคนไม่ได้ใช้ 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ด้วยตนเองจริง

ล่วนการเปิดโอกาสให้ใช้ประโยชน์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ในชั้นเรียน พบว่า 
ทุกโรงเรียนได้เปิดโอกาสให้นักเรียนใช้แกฝนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และให้ใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อ 
ประโยชน์หลากหลาย คือ นอกจากให้ใช้สืบค้นข้อมูล ยังให้ใช้แกการใช้ประโยชน์อื่น  ๆ ด้วย เช่น ใช้ 
เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล (chat), ใช้เล่นเกมลั, ใช้ดูหนังฟังเพลง ฯลฯ

ในเรื่องบอร์ด พบว่าโรงเรียนทุกโรงในกลุ่มนี้จัดให้มีบอร์ดเพียงแห่งเดียว 
คือ บริเวณภายในห้องคอมพิวเตอร์โดยมีการใช้รูปแบบการจัดบอร์ดที่หลากหลาย และครูจะเป็นผู้ 
จัดบอร์ดเอง แต่เนื่องจากครูไม่ค่อยมีเวลา จึงไม่ค่อยได้เปลี่ยนข้อมูล ส่วนเนื้อหาที่จัดเผยแพร่จะ 
มุ่งให้ความรู้เร่ือง Hardware อย่างเดียว

กรณีสื่อหนังสือและวารสารคอมพิวเตอร์นั้น ผู้วิจัยพบว่าไม่มีโรงเรียนใด 
เลยในกลุ่มนี้ที่ได้จัดบริการสื่อวารสาร ไม่ว่าจะเป็นการรับเป็นสมาชิกหรือการจัดซื้อเป็นครั้งคราว 
เนื่องจากขาดแคลนงบประมาณ และไม่ได้ให้ความสำคัญ เนื่องจากเห็นว่าลักษณะข้อมูลในสื่อ 
วารสารเป็นข้อมูลที่ทันสมัย ซึ่งลามารถหาได้จากลื่ออินเทอร์เน็ต โดยโรงเรียนมีบริการสื่อหนังสือ 
แต่ก็ยังมีจำนวนน้อยมาก และมีบริการในห้องสมุดเพียงแหล่งเดียว โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับโปรแกรม 
คอมพิวเตอร์เป็นล่วนใหญ่ (Software)

นอกจากนี้ ผู้วิจัยพบว่าโรงเรียนในกลุ่มน้ีส่วนใหญ่มี VCD ที่ให้ความรู้ 
เกี่ยวกับส่ือคอมพิวเตอร์อยู่บ้าง โดยจัดซื้อมาเอง (มีเพียงโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคมโรงเรียนเดียวที่ 
ไม่มีส่ือ VCD ไว้บริการ) (อ. เกศราภรณ์ รักษากิจ, สัมภาษณ์ 28 มกราคม 2547) แต่ก็ไม่ได้เปิด 
โอกาสให้นักเรียนได้ใช้ เนื่องจากเป็นสื่อที่มีราคาแพง จึงเน้นให้ใช้เป็นสื่อการลอนของครู 
มากกว่า
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กรณ ีชมรมคอมพ ิวเตอร์ ผ ู้ว ิจ ัยพบว ่าท ุกโรงเร ียนได ้จ ัดให ้ม ีชมรม 
คอมพิวเตอร์ด้วย 1 ชมรม โดยรับนักเรียนทุกชั้นปี และเนื่องจากวัตถุประสงค์ของชมรม คือ 
ต้องการสร้างความคุ้นเคยและกระตุ้นให้นักเรียนสนใจสื่อคอมพิวเตอร์จึงได้จัดให้นักเรียนได้ใช้ 1 
คน ต่อ 1 เครอง และเน้นให้ท่ากิจกรรมมากกว่าเน้นให้ความรู้ในเซิงวิชาการอย่างลึก โดยให้ 
นักเรียนมีส่วนร่วมในการกำหนดหัวช้อที่จะให้ความรู้ในชมรมได้ด้วย

กรณีการเปิดโอกาสให้นักเรียนใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยตนเองนอกชั่วโมง 
เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ พบว่าโรงเรียนส่วนใหญ่ในกลุ่มนี้ได้เปิดโอกาสให้ใช้ใน 2 ช่วงเวลา คือ 
ช่วงเวลาเรียนในขณะที่ห้องคอมพิวเตอร์ว่าง และในช่วงพักกลางวัน ได้แก่ โรงเรียนหนองวัลย์ 
เปรียง'วิทยา (อ. ศรายุทธ รัตนปัญญา, สัมภาษณ์: 23 มกราคม 2547) และโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยา 
คม (อ. เกศราภรณ์รักษากิจ, สัมภาษณ์: 28 มกราคม 2547) ส่วนโรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคีได้ 
เปิดให้ใช้ในช่วงพักกลางวันเท่านั้น และพบว่าทุกโรงเรียนได้เปิดให้ใช้เพื่อปีกฝนการใช้โปรแกรม 
คอมพิวเตอร์, พิมพ์งาน และใช้สื่ออินเทอร์เน็ต โดยการเปิดโอกาสให้ใช้สื่ออินเทอร์เน็ต พบว่าได้ 
เปิดโอกาสให้ใช้ได้หลากหลาย เช่น ใช้ค้นหาข้อมูล,ใช้ chat, ใช้ดูหนังฟังเพลงฯลฯ

(2) กลุ่มโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน501 - 1,000 คน

มีจำนวนโรงเรียน 3 โรง ที่ได้จัดให้นักเรียนทุกคนได้เรียนเป็นวิชาบังคับ 
เลือก ได้แก่ โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา (อ. สุขสันติ แผนสมบูรณ์, สัมภาษณ์: 14 มกราคม 2547) 
โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา (อ. วรงค์ วิเศษสิงห์, สัมภาษณ์, 26 มกราคม 2547) และโรงเรียนสระ 
ยายโสมวิทยา (อ. สมพงษ์ปาณิวรรณ และอ. อนุชิต กล่ินกำเนิด, สัมภาษณ์: 9 กุมภาพันธ์2547) 
และมีโรงเรียนจำนวนอีกครึ่งหนึ่ง (3 โรง) ที่ได้จัดให้นักเรียนประมาณคร่ึงหนึ่งได้เรียนเป็นวิชา 
บังคับเลือก และอีกครึ่งหนึ่งได้เรียนเป็นวิชาเลือกเสรี ได้แก่ โรงเรียนดอนคาวิทยาซึ่งได้จัดให้
นักเรียนม.ปลายเท่านั้นที่ได้เรียนเป็นวิชาบังคับเลือก (อ. สุวรรณา แก้วสระแสน, สัมภาษณ์ 10 
กุมภาพันธ์ 2547) ส่วนโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยาได้จัดให้นักเรียนม.1,3, 6 ได้เรียนเป็นวิชา 
บังคับเลือก (อ.เสาวสักษณ์ อาษานอก, สัมภาษณ์: 10 กุมภาพันธ์ 2547) ส่วนโรงเรียนสวนแตง 
วิทยาสามารถจัดให้ ม. 1 และ 4 เท่าน้ันได้เรียนเป็นวิชาบังคับเลือก (อ. สุรคักดิ้ แจ่มวิมล,
สัมภาษณ์: 16 มกราคม 2547)
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ส่วนในด้านเนื้อหาวิชา ผู้วิจัยพบว่า โรงเรียนในกลุ่มนื้ได้จัดให้นักเรียนได้ 
เรียนทั้งการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรม และส่ืออินเทอร์เน็ต แต่เนื่องจากโรงเรียน 
มีเวลาลอนจำกัด จึงสามารถให้ความรู้ในเบื้องต้นเท่านั้น

นอกจากนี้ยังพบว่าวิธีการลอนวิชาคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนในกลุ่มนี้ มักใช้ 
วิธ ีให้อาจารย์สอนภาคทฤษฎีก่อน แล ้วจ ึงเป ิดโอกาสให ้ใช ้ส ื่อคอมพ ิวเตอร ์เพ ื่อนตามใน 
ภายหลัง ยกเว้นกรณีโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยาที่ได้ใช้กลวิธีการลอนที่หลากหลาย (อ. 
เลาวลักษณ์อาษานอก, สัมภาษณ์: 10 กุมภาพันธ์2547) จากลักษณะการสอนดังกล่าว ผู้วิจัย 
พบว่านักเรียนของโรงเรียนในกลุ่มนี้มีโอกาลได้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยตนเองประมาณ 70-80% 
ของชั่วโมงเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ และพบว่าทุกโรงเรียนในกลุ่มนี้ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนใช้เครื่อง 
คอมพิวเตอร์ในชั่วโมงเรียน จำนวน 2 คน ต่อ 1 เคร่ือง เนื่องจากมีเครื่องคอมพิวเตอร์จำกัด จึงอาจมี 
นักเรียนบางคนที่ไม่มีโอกาสได้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เลย

ส่วนะการเปิดให้ใช้ประโยชน์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ในชั้นเรียนวิชา 
คอมพิวเตอร์ พบว่าทุกโรงเรียนในกลุ่มนี้ได้เปิดให้ใช้เพื่อแกฝนการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และให้ 
ใช้สื่ออินเทอร์เน็ต โดยการให้ใช้สื่ออินเทอร์เน็ต ได้เปิดโอกาสใน 2 ลักษณะ คือ มีจำนวนโรงเรียน 
ครึ่งหนึ่งที่ได้เปิดโอกาสให้ใช้เพื่อประโยชน์ในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารเท่านั้น ได้แก่ โรงเรียน 
บ่อสุพรรณวิทยา (อ. วรงค์ วิเศษสิงห์, สัมภาษณ์, 26 มกราคม 2547) โรงเรียนดอนคาวิทยา (อ. 
สุวรรณา แก้วสระแลน, สัมภาษณ์ 10 กุมภาพันธ์2547) โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
(อ.เสาวลักษณ์ อาษานอก, สัมภาษณ์: 10 กุมภาพันธ์ 2547) และมีโรงเรียนอีกคร่ึงหนึ่งท่ีได้เปิด 
โอกาสให้ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เซ่น ใช้เล่นเกมลั 1 ใช้ล่ง e-mail, ใช้ดูหนังฟังเพลง, ใช้อ่านข่าว 
(กรณีนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ใช้หลังจากทำงานตามที่ครูลังเสร็จแล้ว) ได้แก่ โรงเรียนสรวงสุทธา
วิทยา (อ. สุขสันติ แผนลมบูรณ์, สัมภาษณ์ 14 มกราคม 2547) โรงเรียนสระยายโลมวิทยา (อ. 
ลมพงษ์ปาณิวรรณ และอ. อนุชิต กล่ินกำเนิด, สัมภาษณ์ 9 กุมภาพันธ์2547) โรงเรียนสวนแตง 
วิทยา (อ. สุรศักดิ้ แจ่มวิมล, สัมภาษณ์: 16 มกราคม 2547)

ในเรื่องบอร์ด พบว่าโรงเรียนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มีบอร์ดในจำนวนที่มากกว่า
โรงเรียนในกลุ่มที่ 1 เนื่องจากโรงเรียนมีงบประมาณจัดสร้างมากกว่า คือ มีบางโรงเรียนมีบอร์ดทัง 
ภายในห้องและด้านนอกห้องคอมพิวเตอร์ ได้แก่ โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา (อ. สุขสันติ แผน 
สมบูรณ์, สัมภาษณ์: 14 มกราคม 2547)โรงเรียนดอนคาวิทยา (อ. สุวรรณา แก้วสระแสน,
สัมภาษณ์: 10 กุมภาพันธ์2547) โรงเรียนสระยายโลมวิทยา(อ. ลมพงษ์ปาณิวรรณ และอ.
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อนุชิต กลิ่นกำเนิด, สัมภาษณ์: 9 กุมภาพันธ์ 2547) โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา (อ. 
เสาวลักษณ์ อาษานอก, สัมภาษณ์: 10 กุมภาพันธ์ 2547) แต่ทุกโรงเรียนก็ได้!ช้รูปแบบการจัด 
บอร์ดที่หลากหลายเช่นเดียวกับโรงเรียนในกลุ่มแรก และโรงเรียนในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ก็ได้เปิด
โอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดบอร์ดด้วย ยกเว้นกรณีโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
(อ.เสาวลักษณ์ อาษานอก, สัมภาษณ์: 10 กุมภาพันธ์ 2547) โดยให้จัดประมาณ 1 คร้ัง ต่อเดือน 
ส่วนเนื้อหาที่จัดเผยแพร่นั้น โรงเรียนก็ได้ให้ความรู้หลากหลาย มีท้ังเร่ืองเก่ียวกับ Hardware, ข่าว 
เทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไป, เร่ืองส่ืออินเทอร์เน็ต โดยไม่มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม 
คอมพิวเตอร์เลย ซึ่งอาจเกิดจากการที่โรงเรียนได้ให้ครูให้ความรู้ในชั้นเรียนวิชาคอมพิวเตอร์มาก 
พอแล้ว

กรณีส่ือหนังลือและวารสารคอมพิวเตอร์ ผู้วิจัยพบว่า แม้โรงเรียนในกลุ่มนี้ 
จะขาดแคลนงบประมาณ และเห็นว่าลักษณะข้อมูลในสื่อวารสารเป็นข้อมูลที่ทันสมัยซ่ึงหาได้จาก 
ส่ืออินเทอร์เน็ตอยู่แล้ว แต่โรงเรียนก็ยังให้ความสำคัญว่าสื่อวารสารได้มีการคัดเลือกเนื้อหาท่ี
น่าสนใจมาให้แล้ว จึงมีโรงเรียนถึงครื่งหนึ่งได้จัดหามาบริการด้วย โดยใช้วิธีขอรับบริจาคทั้งสิ้น 
ได้แก่ โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา (อ. สุขสันติ แผนสมบูรณ์, สัมภาษณ์ 14 มกราคม 2547) โรงเรียน 
บ่อสุพรรณวิทยา (อ. วรงค์ วิเศษสิงห์, สัมภาษณ์, 26 มกราคม 2547) และโรงเรียนดอนคาวิทยา 
(อ. สุวรรณา แก้วสระแสน, สัมภาษณ์ 10 กุมภาพันธ์2547) ส่วนหนังลือคอมพิวเตอร์โรงเรียนใน 
กลุ่มนี้ได้จัดซื้อมามากกว่าโรงเรียนในกลุ่มที่ 1 แต่ก็ถือว่ามีจำนวนน้อย เนื่องจากขาดแคลน
งบประมาณเช่นกัน โดยเน้ือหาส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับเร่ือง Hardware, การใช้โปรแกรม, การเขียน 
โปรแกรม และมีเน้ือหาเก่ียวกับสื่ออินเทอร์เน็ตบ้าง

กรณีส่ือ VCD ผู้วิจัยพบว่ามีเพียงโรงเรียนเดียวในกลุ่มนื้ที่มี vcd ที่ให้
ความรู้เกี่ยวกับสื่อคอมพิวเตอร์ไว้บริการ ได้แก่ โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา โดยจัดซือมาเอง 
และโรงเรียนอนุญาตให้นักเรียนใช้สื่อ vcd ดังกล่าวได้ แต่ต้องขออนุญาตเป็นราย  ๆไป เน่ืองจาก 
จะเก็บไว้ที่ห้องพักครู เพราะเป็นสื่อที่มีราคาแพง จึงต้องเก็บอย่างดี (อ.เสาวลักษณ์อาษานอก, 
สัมภาษณ์: 10 กุมภาพันธ์2547)
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ส่วนลักษณะการเปีดโอกาลให้นักเรียนไดใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง 
นอกชั้นเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ พบว่าโรงเรียนในกลุ่มนี้ได้เปิดโอกาสให้ใช้แกฝนการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์โ พิมพ์งาน และล่ืออินเทอร์เน็ต โดยการเปิดโอกาลให้ใช้ลื่ออินเทอร์ณ็ต พบว่ามี
โรงเรียนประมาณครึ่งหนึ่งได้เปิดโอกาสให้ใช้เพื่อการเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารเท่านั้น ได้แก่
โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา (อ. สุขสันติ แผนลมบูรณ์, สัมภาษณ์ 14 มกราคม 2547) โรงเรียนบ่อ 
สุพรรณวิทยา (อ. วรงค์วิเศษสิงห์, สัมภาษณ์, 26 มกราคม 2547) และโรงเรียนสระกระโจมโสภณ 
วิทยา (อ.เสาวลักษณ์ อาษานอก, สัมภาษณ์: 10 กุมภาพันธ์ 2547) และอีกครึ่งหน่ึงได้เปิดโอกาส 
ให้ใช้ได้หลากหลาย ได้แก่ โรงเรียนดอนคาวิทยา (อ. สุวรรณา แก้วสระแสน, สัมภาษณ์: 10
กุมภาพันธ์ 2547) โรงเรียนสระยายโสมวิทยา (อ. สมพงษ์ปาณิวรรณ และ อ. อนุชิต กล่ิน
กำเนิด, สัมภาษณ์: 9 กุมภาพันธ์ 2547) และโรงเรียนสวนแตงวิทยา (อ. ลุรศัก่ดิ้ แจ่มวิมล, 
สัมภาษณ์: 16 มกราคม 2547) โดยโรงเรียนส่วนใหญ่ได้เปิดโอกาสให้ใช้ใน 3 ช่วงเวลา คือ ใน 
เวลาเรียนช่วงที่ไม่มีการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ ช่วงพักกลางวัน และช่วงเย็น ได้แก่ โรงเรียนสรวง 
สุทธาวิทยา โรงเรียนดอนคาวิทยา โรงเรียนสระยายโสมวิทยา และโรงเรียนสวนแตงวิทยา 3

กรณีชมรมคอมพิวเตอร์ ผู้ว ิจัยพบว่าทุกโรงเรียนในกลุ่มนี้มีล ักษณะชมรม
เหมือนกับโรงเรียนในกลุ่มแรก คือ เนื่องจากโรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนน้อย จึงสามารถ
รับนักเรียนได้จำนวนจำกัด และเน้นการให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกัน

(3) กลุ่มโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 1,001 - 1,500 คน

มีโรงเรียนจำนวน 1 โรงของกลุ่มนี้ ที่ได้จัดให้นักเรียนทุกคนได้เรียนวิชา 
คอมพิวเตอร์เป็นวิชาบังคับเลือก และมีโรงเรียนอีก 1 โรง ที่ได้จัดให้นักเรียนประมาณครึ่งหนึ่ง 
เท่าน้ันได้เรียนเป็นวิชาบังคับเลือก เห็นได้จากกรณีโรงเรียนสองพี่น้องวิทยาได้จัดให้นักเรียนทุก
ชั้นปีได้เรียนเป็นวิชาบังคับเลือก (อ. รัตนา ไพซยนต์, สัมภาษณ์: 27 มกราคม 2547) ส่วนกรณี 
โรงเรียนศรีประสันต์ “เมธีประมุข” ได้จัดให้นักเรียน ม. 2, 3, 5 และ 6 ได้เรียนเป็นวิชาบังคับเลือก 
(อ. ประพีร์บุญชูตระกูล, สัมภาษณ์ 20 มกราคม 2547)

ในส่วนเนื้อหาวิชาที่สอนในชั้นเรียน ผู้วิจัยยังพบว่าโรงเรียนในกลุ่มนี้มุ่งเน้น
ให้นักเรียนได้เรียนการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นหลัก โดยมีการให้เรียนเกี่ยวกับลื่ออินเทอร์เน็ต
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โดยตรงน้อยมาก โดยมีประมาณ 10% ของเนอหาวิชาทั้งหมด ส่วนใหญ่ได้ให้ความรู้โดยพยายาม 
ให้ครูในวิชาต่าง  ๆพานักเรียนมาใช้สื่ออินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูล

นอกจากนี้ยงพบว่าโรงเรียนในกลุ่มนี้ได้ใช้วิธีหลากหลายในการสอน แต่ก็มี 
ลักษณะใกล้เคียงกัน คือ ได้สอนในภาคทฤษฏีก่อน โดยมีบางโรงเรียนใช้วิธีให้ครูลอนโดยตรง 
ได้แก่ โรงเรียนศรีประจันต์“เมธีประมุข’, (อ. ประพีร์บุญซูตระกูล, ลัมู.ๆๆษณ์: 20 มกราคม 2547) 
และมีบางโรงเรียนใช้สื่อ vcd ช่วยให้ความรู้ในภาคทฤษฏีแทน ได้แก่ โรงเรียนลองพี่น้องวิทยา 
แล้วจึงเปิดโอกาสให้นักเรียนใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำตามและประยุกต์ใช้กับตัวอย่างต่าง  ๆ ด้วย 
ตนเอง (อ. รัตนา ไพชยนต์, ลัมภาษณ์: 27 มกราคม 2547) จากลักษณะการเปิดโอกาสตังกล่าว 
พบว่าโรงเรียนในกลุ่มนี้ทุกโรงเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ประมาณ 70-80% ของ 
ชั่วโมงเรียนวิชาคอมพิวเตอร์

แม้ว่าโรงเรียนในกลุ่มนี้จะมีสื่อคอมพิวเตอร์จำนวนมากกว่าโรงเรียนในสอง 
กลุ่มแรก แต่ก็มีจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน ทำให้อัตราส่วนระหว่างจำนวนนักเรียนกับ 
จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์มีพอ  ๆ กับกรณีของโรงเรียนในสองกลุ่มแรก ตังนั้นโรงเรียนในกลุ่มนี้ทุก 
โรงจึงสามารถเปิดโอกาสให้ใช้สื่อคอมพิวเตอร์ในชั่วโมงเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ได้ 2 คน ต่อ 1 เคร่ือง 
ทำให้นักเรียนบางคนไม่อาจเช้าถึงสื่อคอมพิวเตอร์ได้อย่างแท้จริง

นอกจากน้ี ยังพบว่าทุกโรงเรียนได้เปิดให้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในชั้นเรียน 
เพี่อแกฝนการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และให้ใช้สื่ออินเทอร์เน็ต โดยการเปิดโอกาสให้ใช้สื่อ 
อินเทอร์เน็ต พบว่าได้เปิดโอกาสให้ใช้เพี่อการเช้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารเท่านัน

ในเรื่องบอร์ด ผู้วิจัยพบว่าโรงเรียนในกลุ่มนี้ทุกโรงมีสถานที่ใช้จัดบอร์ดใน 
ปริมาณเท่า  ๆ กับกรณีของโรงเรียนในกลุ่มที่ 2 คือ อยู่ทั้งด้านในและด้านนอกห้องคอมพิวเตอร์ 
โดยใช้กลวิธีที่หลากหลายในการจัดบอร์ด และได้ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบอร์ดด้วย ส่วน 
ในเรื่องเน้ือหาที่จัดเผยแพร่ก็มีหลากหลายเรื่องเช่นเดียวกับโรงเรียนในกลุ่มที่ 2

กรณีสื่อหนังสือและวารสาร ผู้วิจัยพบว่า ทุกโรงเรียนในกลุ่มนี้เริ่มเห็น 
ความสำคัญของสื่อประเภทวารสาร จึงได้มีการจัดหามาบริการ แต่ใช้วิธีขอรับบริจาคจากครูและ 
นักเรียนแทนการซื้อ เนื่องจากขาดแคลนงบประมาณ ซึ่งได้ส่งผลให้โรงเรียนจัดรือหนังสือมาใน
จำนวนน้อยด้วย
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กรณีสื่อ VCD นั้น พบว่าทุกโรงเรียนในกลุ่มนี้ไม’ได้จัดซื้อมาบริการเลย 
เนื่องจากขาดแคลนงบประมาณ

กรณีชมรมคอมพิวเตอร์ พบว่าทุกโรงเรียนกลุ่มนี้ม ีลักษณะของชมรม 
เซ่นเดียวกับโรงเรียนในกลุ่มท่ี 1 และ 2 คือ เน้นการทำกิจกรรมมากกว่าให้ความรู้เชิงวิชาการ และ 
ต้องการให้นักเรียน 1 คน.ได้ เซ้เครื่องคอมพิวเตอร์1 เครื่องจึงรับนักเรียนจำนวนจำกัด

r

ส่วนการเปิดโอกาสให้นักเรียนใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยตนเองนอกชั้นเรียน 
วิชาคอมพิวเตอร์ พบว่าโรงเรียนในกลุ่มนี้ได้เปิดให้ใช้แกฝนการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และใช้สื่อ 
อินเทอร์เน็ต โดยการให้ใช้สื่ออินเทอร์ณ็ต พบว่ามีบางโรงเรียนได้ให้ใช้เพื่อการเช้าถึงแหล่งข้อมูล 
ข่าวสารเท่านั้น ได้แก ่โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา (อ. รัตนา ไพชยนต์, สัมภาษณ์: 27 มกราคม 2547) 
และมีบางโรงเรียนให้ใช้ได้หลากหลาย ได้แก่ โรงเรียนศรีประจันต์ ',ฌธีประมุข” (อ. ประพีร์บุญชู 
ตระกูล, สัมภาษณ์: 20 มกราคม 2547) และมีบางโรงเรียนได้เปิดให้ใช้ในช่วงพักเที่ยง และในเวลา 
เรียนในขณะที่ห้องคอมพิวเตอร์ว่างเท่านั้น ได้แก่ โรงเรียนลองพ่ีน้องวิทยา แต่มีบางโรงเรียนได้ 
เปิดให้ใช้ในช่วงเย็นได้ด้วย ได้แก่ โรงเรียนศรีป ระจ ันต ์“เมธีป ร ะมุข”

(4) กลุ่มโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 1.501 - 2,000 คน

โรงเรียนกาญจนภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรีได้จัดให้นักเรียนประมาณ 70% 
ได้เรียนวิชาคอมพิวเตอร์เป็นวิชาปังคับเลือก คือ ได้จัดให้นักเรียนม.ต้นและ ม. ปลาย สายวิทย์ 
ได้เรียนเป็นวิชาปังคับเลือก ส่วนนักเรียน ม. ปลาย สายคืลป๋ มีโอกาสได้เรียนเป็นวิชาเลือกเสรี 
และโรงเรียนนี้ได้ให้นักเรียนได้เรียนทั้งการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) และการใช้สื่อ 
อินเทอร์เน็ต โดยให้ความรู้ทั้งสองเรื่องในปริมาณเท่า  ๆ กัน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัธนา เล็ก 
สมบูรณ์, สัมภาษณ์ 19 มกราคม 2547)

โรงเรียนนี้ย ังได้ใช้กลวิธีในการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ โดยให้ครูลอนใน 
ภาคทฤษฏีก่อน แล้วจึงเปิดโอกาสให้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แ ก ฝนตามภายหลัง ซึ่งพบว่าไ ด ้ เปิด 
โอกาสให้นักเรียนใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยตนเองประมาณ 80% ของชั่วโมงเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ 
และพบว่าแม้โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรีจะมีเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนมากกว่า 
โรงเรียนอื่น  ๆ แต่ก็มีจำนวนนักเรียนมากกว่าด้วยเช่นกัน ทำให้อัตราส่วนระหว่างจำนวนนักเรียน
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และจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ไม,แตกต่างจากกลุ่มอื่น  ๆมากนัก จึงได้ให้นักเรียน 2 คน ใช้เครื่อง 
คอมพิวเตอร์ 1 เครื่องร่วมกัน เช่นเดียวกับโรงเรียนในกลุ่มอื่น  ๆ แต่โรงเรียนนี้ได้มีกลวิธีที่จะให้ 
นักเรียนทุกคนมีโอกาสใช้เครื่องคอมพิวเตอร์คือ การให้นักเรียนทุกคนทำงานส่งคนละ 1 ช้ิน

นอกจากนี้โรงเรียนนี้ยังได้เปิดโอกาสให้นักเรียนใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งเพื่อ 
แกฝนการใช ้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และการใช้ส ื่ออ ินเทอร์เน ็ต โดยการเป ิดโอกาสให้ใช้ล ื่อ 
อินเทอร์เน็ต พบว่าโรงเรียนนี้ได้เปิดโอกาสให้ใช้เพื่อการเช้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารเท่านั้น

ในเรื่องบอร์ด ผู้วิจัยพบ1ว่า โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรีก็มี 
สถานที่จัดบอร์ดในหลายที่เช่นกัน คือ ทั้งด้านในห้องคอมพิวเตอร์และด้านหน้าห้องสมุด โดยใช้ 
วิธีการจัดบอร์ดที่หลากหลาย ซึ่งมีทั้งบอร์ดที่อาจารย์เป็นผู้จัดเอง โดยข้อมูลส่วนมากจะเป็นข้อมูล 
ที่นิ่งและเปลี่ยนแปลงได้ยาก เช่น เรื่องเกี่ยวกับประวัติคอมพิวเตอร์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือ 
ความหมายของสื่ออินเทอร์เน็ต และมีบอร์ดที่เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดด้วย ซ่ึง 
ข้อมูลจะมีลักษณะที่ทันสมัย เปล่ียนแปลงเร็ว ส่วนเนื้อหาก็เน้นความหลากหลายเหมือนโรงเรียนใน 
กลุ่มท่ี 2 และ 3

ในส่วนสื่อหนังลือและวารสารคอมพิวเตอร์ พบ'ว่าโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ 
ทยาลัยสุพรรณบุรีเริ่มมีงบประมาณพอในการจัดซื้อสื่อวารสาร ซึ่งกำลังดำเนินการจัดซื้ออยู่ และ 
ได้มีการจัดซื้อหนังสือมาบริการ โดยนำไปไวิในห้องคอมพิวเตอร์ 1 ชุด และห้องสมุด 1 ชุด และ 
จัดซื้อเพียงปีละ 1-2 เล่ม จึงมืหนังสือจำนวนน้อย เนื่องจากโรงเรียนเห็นว่านักเรียนใช้ส ื่อ 
อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูลมากกว่า และเนื้อหาหนังสือมักเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้น, การใช้และการ 
เขียนโปรแกรม โดยมีเรื่องสื่ออินเทอร์เน็ตเล็กน้อยเท่านัน

กรณีล่ือ VCD น้ัน พบว่า โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรีได้ให้ 
ความสำคัญต่อลื่อ VCD มาก เห็นได้จากมีการจัดหาลื่อ VCD มาบริการถึง 4 ประเภท คือ 1) พวก 
ที่ให้ความรู้ในวิชาหลักทั่วไป ซึ่งได้มาจากกระทรวงคืกษาธิการ 2) พวกที่ให้ความรู้รอบตัว เช่น 
กีฬา, วัฒนธรรม 3) พวกที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสื่อคอมพิวเตอร์ 4) ประเภทหนังและเพลง โดย 
เนื้อหาใน VCD สอนคอมพิวเตอร์ก็จะเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นส่วนใหญ่ และ 
อนุญาตให้นักเรียนได้ใช้ประโยชน์ด้วย

C
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กรณีชมรมคอมพิวเตอร์ พบว่าโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 
ก็มีลักษณะ1ชมรมเซ่นเดียวกับโรงเรียนกลุ่มอื่น  ๆ คือ เน้นทำกิจกรรมมากกว่าการให้ความรู้เชิง 
วิชาการ เพื่อสร้างความคุ้นเคยและกระตุ้นให้นักเรียนสนใจสื่อคอมพิวเตอร์มากขึ้น

ส่วนการเปิดโอกาสให้นักเรียนใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยตนเองนอกชั่วโมง 
เรียน พบว่าโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรีได้เปิดโอกาสให้ใช้ได้ทั้งช่วงพักเที่ยง ช่วง 
เย็น และในเวลาเรียนในขณะที่ห้องคอมพิวเตอร์ว่าง และยังเปิดให้ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายด้วย 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัธนา เล็กสมบูรณ์, ลัมภาษณ์: 19 มกราคม 2547)

(5) กลุ่มโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 2,001 - 2,500 คน

มีจำนวนโรงเรียน 50% ของกลุ่มนี้ (1 โรง) ที่ได้จัดให้นักเรียนทุกคนได้เรียน 
วิชาคอมพิวเตอร์เป็นวิชาบังคับเลือกได้ และมีโรงเรียนจำนวน 1 โรงที่ได้จัดให้นักเรียนประมาณ 
ครึ่งหนึ่งเท่านั้นได้เรียนเป็นวิชาบังคับเลือก ได้แก่ กรณีโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” 
สามารถจัดให้นักเรียนทุกซั้นปีได้เรียนเป็นวิชาบังคับเลือก (อ. ปรีชา โสมะภีร์, สัมภาษณ์: 7 
มกราคม 2547) ส่วนโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามสามารถจัดให้นักเรียนม.1 และ4 เท่านั้นได้ 
เรียนเป็นวิชาบังคับเลือก ส่วนที่เหลือได้เรียนเป็นวิชาเลือกเสรี (อ. จึรพร รุ่งอร่าม, สัมภาษณ์: 30 
มกราคม 2547) ในส่วนเนื้อหาวิชา พบว่าทุกโรงเรียนในกลุ่มนี้ไดให้นักเรียนได้เรียนเกี่ยวกับการ 
ใช้โปรแกรมต่าง  ๆ เป็นหลัก ส่วนการให้ความรู้เกี่ยวกับสื่ออินเทอร์ณ็ตนั้น โรงเรียนไม่มีการสอน 
โดยตรง แต่จะผลักคันให้ครูในวิชาอื่น  ๆ พยายามพานักเรียนเข้ามาใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อสืบค้น 
ข้อมูลแทน

นอกจากนี้ย ังพบว่าท ุกโรงเรียนได ้ใช ้กลวิธ ีในการสอนโดยให ้คร ูสอน 
ภาคทฤษฎีประมาณ 30 นาที ก่อน แล้วจึงเปิดโอกาสให้นักเรียนใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อแกการ 
ใช้โปรแกรมตามที่ครูได้สอนไปแล้วประมาณ 30 นาที หลังจากนั้นจึงเปิดโอกาสให้นักเรียน 
ประยุกต์ความรู้ที่ได้ไปปรับเพื่อสร้างชิ้นงาน 1 ชิ้น ซึ่งให้เวลาประมาณ 40 นาที จากลักษณะการ 
เรียนการสอนดังกล่าว พบว่าโรงเรียนได้เปิดโอกาสให้นักเรียนใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง 
ประมาณ 70% ของชั่วโมงเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ และพบว่าโรงเรียนทุกโรงในกลุ่มนีได้เปิดโอกาส 
ให้นักเรียนใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 2 คน ต่อ 1 เครื่อง เนื่องจากแม้โรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์
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จำนวนมาก แต่ก็มีจำนวนนักเรียนมากเซ่นกัน ทำให้อัตราส่วนระหว่างจำนวนนักเรียนและจำนวน 
เครื่องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนในกลุ่มนี้มีพอๆ กับโรงเรียนในกลุ่มอื่นๆ

นอกจากนี้ทุกโรงเรียนยังได้เปิดโอกาสให้นักเรียนใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ทั้ง 
เพ่ือแ ก ฝนการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และการใช้สื่ออินเทอร์เน็ต โดยการเปิดโอกาลให้ใช้สื่อ 
อินเทอร์ณ็ตในชั้นเรียนพบว่าได้ให้ใชแ้ ก ฝนเพื่อการเช้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารเท่านั้น

ในเรื่องบอร์ด พบว่าโรงเรียนในกลุ่มนี้มีบอร์ดทั้งด้านในและด้านนอกห้อง 
คอมพิวเตอร์และได้ใช้รูปแบบการจัดบอร์ดที่หลากหลาย โดยได้เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน 
การจัดบอร์ด และได้จัดเผยแพร่ข้อมูลท่ีหลากหลาย ท้ังเร่ือง Hardware โปรแกรมคอมพิวเตอร์และ 
สื่ออินเทอร์เน็ต

ในส่วนสื่อหนังสือและวารสารคอมพิวเตอร์ พบว่ามีโรงเรียนในกลุ่มนี้บาง 
โรงได้มีการจัดซื้อวารสารมาบริการนักเรียน โดยการจัดซื้อเป็นครั้งคราวตามความน่าสนใจของ
เน้ือหา ได้แก่ โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” (อ. ปรีชา โสมะภีร์, สัมภาษณ์: 7 มกราคม 
2547) และพบว่าทุกโรงเรียนได้มีการจัดหาหนังสือมาบริการ โดยจัดซื้อไว้ในห้องคอมพิวเตอร์ 1 
ชุด และในห้องสมุด 1 ชุด แต่ก็ยังมีจำนวนน้อย เพราะโรงเรียนไม่ค่อยให้ความสำคัญ เนื่องจากเห็น 
ว่านักเรียนสนใจหาข้อมูลทางสื่ออินเทอร์เน็ตมากกว่า โดยเน้ือหาของหนังสือได้เน้นให้ความรู้
เบื้องต้นและการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ในเร่ืองสื่อ VCD น้ัน พบว่ามีเพียงบางโรงเรียนในกลุ่มนี้ที่ได้จัดหาสื่อ VCD 
ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสื่อคอมพิวเตอร์มาบริการ ได้แก่ โรงเรียนบางปลาม้า “สูงลุมารผดุงวิทย์” 
โดยมีบริการทั้งในห้องคอมพิวเตอร์และห้อง resource center และได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ 
โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นส่วนใหญ่ (อ. ปรีชา โสมะภีร์, สัมภาษณ์ 7 
มกราคม 2547)

กรณ ีชมรมคอมพิวเตอร์ พบว่าทุกโรงเรียนในกลุ่มนื้ม ีล ักษณะชมรม 
เซ่นเดียวกับโรงเรียนกลุ่มอื่น  ๆ คือ เน้นทำกิจกรรมมากกว่าการให้ความรู้เชิงวิชาการ เพื่อสร้าง 
ความคุ้นเคยและกระตุ้นให้นักเรียนสนใจสื่อคอมพิวเตอร์มากขึน และมีการรับนักเรียนจำนวน 
จำกัด เนื่องจากต้องการให้นักเรียนได้ใช้สื่อคอมพิวเตอร์1 คนต่อ 1 เคร่ือง

ส่วนการเปิดโอกาสให้นักเรียนใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยตนเองนอกชั้นเรียน 
วิชาคอมพิวเตอร์ พบว่าทุกโรงเรียนในกลุ่มนื้ได้เปิดโอกาสให้ใช้ทั้งเพื่อแ ก ฝนการใช้โปรแกรม 
คอมพิวเตอร์, พิมพ์งาน และลื่ออินเทอร์เน็ต และได้เปิดโอกาสให้สื่ออินเทอร์เน็ตในลักษณะที่

^C
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หลากหลาย ทั้งใช้เพื่อสืบหาข้อมูล, ดูหนังฟังเพลง, chat ฯลฯ และเปิดโอกาสให้ใช้ได้ในหลาย 
ช่วงเวลา คือ ในช่วงพักกลางวัน ช่วงเย็น และในเวลาเรียนในขณะที่ห้องคอมพิวเตอร์ว่าง

(6) กลุ่มโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 2,501 - 3.000 คน

มีโรงเรียนจำนวนครึ่งหนึ่งเท่านั้น ( 1 โรง) ที่ได้จัดให้นักเรียนทุกคนได้เรียน 
วิชาคอมพิวเตอร์เป็นวิชาบังคับเลือก และมีจำนวนโรงเรียนอีกครึ่งหนึ่ง (1 โรง) ที่ได้จัดให้นักเรียน 
เพียง 50% เท่าน้ัน ที่ได้เรียนเป็นวิชาบังคับเลือก ได้แก่ กรณี'โรงเรียนอู่ทองคืกษ'าลัย สามารถจัดให้ 
นักเรียนทุกชั้นปีได้เรียนเป็นวิชาบังคับเลือก (อ. ศคืวรรณ คุ้มฉายา, สัมภาษณ์: 9 กุมภาพันธ์ 
2547) ส่วนกรณีโรงเรียนสงวนหญิงสามารถจัดให้ ม. 1 ,3, 4 และ 6 เท่านั้นที่ได้เรียนเป็นวิชาบังคับ 
เลือก นอกนั้นได้เรียนเป็นวิชาเลือกเสรี (อ. ศรีสร่าง แก้ววิชิต, สัมภาษณ์: 21 มกราคม 2547) และ 
ในส่วนเนื้อหาวิชาพบว่า โรงเรียนกลุ่มนื้ได้ให้นักเรียนได้เรียนเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
เป็นหลัก และมีวิชาที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสื่ออินเทอร์ณ็ตโดยตรงเพียง 1 วิชา แต่จะเน้นให้ครูในวิชา 
อ่ืน  ๆพยายามพานักเรียนเช้าใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อ‘รกการใช้ลืบค้นข้อมูลมากกว่า

นอกจากนี้ยังพบว่าทุกโรงเรียนในกลุ่มนื้ได้ใช้วิธีให้ความรู้โดยให้ครูลอน 
ภาคทฤษฏีก่อน แล้วจึงเปิดโอกาสให้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อ‘รกฝนการใช้โปรแกรมต่าง  ๆ ตามท่ี 
สอน โดยมีระยะเวลาการเปิดโอกาสให้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยตนเองดังกล่าวนานประมาณ 
80 % ของชั่วโมงเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ และได้เปิดโอกาสให้นักเรียนใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในชั้น 
เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ 2 คน ต่อ 1 เคร่ือง เช่นเดียวกับโรงเรียนในกลุ่มอื่น  ๆ โดยเปิดโอกาสให้ใช้ 
เพ่ือ‘รกฝนการใช้โปรแกรมต่าง  ๆ และการใช้สื่ออินเทอร์เน็ต โดยมุ่งให้ใช้เพื่อการเข้าถึงแหล่งข้อมูล 
ข่าวสารเท่าน้ัน

ในเรื่องบอร์ด พบว่าทุกโรงเรียนในกลุ่มนื้ได้มีบอร์ด ทั้งด้านในและด้านนอก 
ห้องคอมพิวเตอร์ และยังมีที่ลานวิชาการด้วย โดยได้ใช้รูปแบบการจัดบอร์ดทีหลากหลาย และได้ 
เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบอร์ดและได้จัดเผยแพร่ข้อมูลที่หลากหลายเช่นเดียวกับ 
โรงเรียนในกลุ่มอื่น  ๆ คือ มีทั้งเรื่อง Hardware, ความรู้เกี่ยวกับสื่ออินเทอร์เน็ต, ข่าวสารไอที, ข่าว 
การแข่งขันคอมพิวเตอร์

ส่วนสื่อหนังลือและวารสารคอมพิวเตอร์ พบว่าโรงเรียนในกลุ่มนี้บางโรงได้ 
มีการจัดซื้อวารสารมาบริการบ้าง ได้แก่ โรงเรียนอู่ทองคืกษาสัย (อ. ศคืวรรณ คุ้มฉายา, สัมภาษณ์:
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9 ก ุมภาพ ันธ ์2547) และโรงเรียนทุกโรงก็ได้มีการจัดหาหนังลือมาบริการด้วย โดยจัดไว้ใน 
ห้องสมุดและห้องคอมพิวเตอร์อย่างละ 1 ชุด แต่ก็ยังมีจำนวนน้อย เพราะโรงเรียนไม่ได้ให้ 
ความสำคัญต่อสื่อหนังสือมากนัก เนื่องจากเห็นว่านักเรียนสนใจหาข้อมูลทางสื่ออินเทอร์เน็ต 
มากกว่า สํวนเนื้อหาส่วนใหญ่ก็จะเน้นความรู้เบื้องต้น การใช้และการสร้างโปรแกรม
คอมพิวเตอร์

ในเรื่องสื่อ VCD พบว่ามีบางโรงเรียนเท่านั้นที่ไต้จัดหาสื่อ VCD มาบริการฺ 
โดยจัดซือมาเอง และเก็บไว้ในห้องพักครู นอกจากนื้ยังอนุญาตให้นักเรียนใช้ได้ด้วย ทั้งที่บ้าน 
และใช้ในห้องคอมพิวเตอร์ได ้แก่ โรงเรียนสงวนหญิง (อ. ศรีสร่าง แก้ววิชิต, สัมภาษณ์: 21 
มกราคม 2547)

ส่วนกรณี'ซมรมคอมพิวเตอร์ พบว่าทุกโรงเรียนกลุ่มนื้มีลักษณะชมรม 
เช่นเดียวกับโรงเรียนกลุ่มอื่น  ๆ คือ เน้นทำกิจกรรมมากกว่าการให้ความรู้เชิงวิชาการ และมีการรับ 
นักเรียนจำนวนจำกัด เนื่องจากต้องการให้นักเรียนได้ใช้สื่อคอมพิวเตอร์ 1 คนต่อ 1 เคร่ือง

ส่วนการเปิดโอกาสให้นักเรียนใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยตนเองนอกชั้นเรียน 
วิชาคอมพิวเตอร์ พบว่าทุกโรงเรียนในกลุ่มนีได้เปิดโอกาสให้ใช้ทังเพือแกฝนการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์, พิมพ์งาน และส่ืออินเทอร์ณ์ต โดยการเปิดโอกาสให้ใช้สื่ออินเทอร์เน็ต พบว่าได้เปิด 
โอกาสให้ใช้ได้ในลักษณะที่หลากหลาย คือ ใช้สืบค้นข้อมูล, ดูหนังฟังเพลง, chat ฯลฯ และเปิด 
โอกาสให้ใช้ใต้ทั้งช่วงกลางกัน ช่วงเย็น และในเวลาเรียนในขณะทีห้องคอมพิวเตอร์ว่าง ได้แก่ กรณี 
โรงเรียนสงวนหญิง ได้เปิดโอกาส'ให้6!L'ช้ถึงเวลา 18.00 น. (อ. ศรีสร่าง แก้ววิชิต, สัมภาษณ์ 21 
มกราคม 2547) ส่วนกรณีโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัยได้เปิดโอกาสให้ใช้ถึงเวลา 16.00 น (อ. ศศิวรรณ 
คุ้มฉายา, สัมภาษณ์: 9 กุมภาพันธ์2547) 3

3. ผลท ี่โรงเร ียนได ้ร ับจากการแพ ร ่กระจายส ื่อคอมพ ิวเตอร ์

นอกจากผ ู้ว ิจ ัยได ้ศ ึกษ าว ่าร ัฐบาลได ้สน ับสน ุนให ้เก ิดการแพร ่กระจาย 
ล ื่อคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนอย่างไรบ ้าง และศึกษาว่าโรงเรียนได้ดำเน ินการแพร่กระจาย 
สื่อคอมพิวเตอร์อย่างไรบ้างแล้ว ผู้วิจัยยังได้ศึกษาถึงผลที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนจากการดำเนินการ
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แพร่กระจายสือคอมพิวเตอร์ดังกล่าว เนืองจากผลทีโรงเรียนได้รับสามารถสะท้อนให้เห็นถึงปัญหา 
อุปสรรคในการแพร่กระจายสื่อคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนได้

จากการคีกษาพบว่าโรงเรียนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน มักได้รับผลในลักษณะที่ 
เหมือนกัน เนืองจากมีโครงสร้างพืนฐานท้งโครงสร้างทางด้านกายภาพ โครงสร้างทางด้าน 
งบประมาณ และโครงสร้า'',ทางด้านบุคลากร ในลักษณะใกล้เคียงกัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้นำเสนอ 
ผลการวิจัยให้เห็นเป็นกลุ่มโรงเรียนโดยล่วนที่ต่างกันก็ได้แสดงรายละเอียดให้เห็นด้วย

จากการดำเนินการแพร่กระจายสื่อคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนดังที่กล่าวมา ทำให้ 
พบว่าโรงเรียนต่าง  ๆได้รับผลใน 3 ด้านหลัก ดังน้ี

ก) ผลท่ีได้รับด้านโครงสร้างกายภาพ
ข) ผลที่ได้รับด้านการบริหารจัดการงบประมาณ
ค) ผลที่ได้รับด้านบุคคลากร

ก) ผ ล ท ี่ได ํร บ ด ้าน โค ร ง ส ร ้าง ก าย ภ าพ
จากการลัมภาษณ์ครูของโรงเรียนต่าง  ๆ พบว่าโรงเรียนได้มืการปรับเปลี่ยน 

โครงสร้างทางกายภาพเพื่อรองรับต่อการแพร่กระจายสื่อคอมพิวเตอร์โดยมีการปรับใช้ห้องเรียนที่ 
มีอยู่เดิมมาจัดทำให้เหมาะสมกับการใช้เป็นห้องคอมพิวเตอร์ไม่ได้มีการจัดสร้างอาคารหรือห้อง 
ใหม่ขึ้นมาเพื่อรองรับสื่อคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ และไม่ต้องติดตั้งสายไฟฟ้าเพิ่ม ซึ่งเป็นปัจจัย 
สำคัญในการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ เนื่องจากทุกกลุ่มโรงเรียนมีความพร้อมในด้านสาธารณูปโภค 
พร้อมอยู่แล้ว แต่พบว่าจำนวนห้องที่นำมาปรับใช้ของแต่ละกลุ่มโรงเรียนจะแตกต่างกันไป ตาม 
จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนจัดหามาได้

นอกจากน้ียังพบว่า โรงเรียนในกลุ่มต่าง  ๆ ได้จัดทำห้องให้เหมาะสมต่อการจัดใช้ 
เป็นห้องคอมพิวเตอร์ใน 4 ลักษณะ ดังนื

1. การจัดทำห้องให้เป็นห้องกระจก เพื่อป้องกันฝ่นละอองที่จะเช้ามาทำลายระบบ 
ของเครื่องคอมพิวเตอร์ และช่วยรักษาอุณหภูมิของห้องให้เย็นกรณีที่มีการติดเครื่องปรับอากาศ

2. การติดเครื่องปรับอากาศ เพื่อรักษาอุณหภูมิของเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งจะเป็น 
การช่วยรักษาสภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ และเพ่ืออำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียน
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3. การเปลี่ยนจากกระดานดำเป็นกระดานไวท์บอร์ด เนื่องจากส่วนใหญ่โรงเรียน 
จะปรับห้องเรียนนำมาใช้ ซึ่งเดิมห้องเรียนจะใช้เป็นกระดานดำ ทำให้มิฝุนชอล์กที่อาจเข้าไป 
ทำลายระบบของเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

4. การปูพื้นห้องเป็นพื้นกระเบื้องแทนพื้นคอนกรีตที่มีอยู่แต่เดิม เพื่อให้ทำความ 
สะอาดได้ง่าย ซึ่งจะช่วยป้องกันฝนละอองที่จะเข้ามาทำลายระบบของเครื่องคอมพิวเตอร์

ผู้วิจัยพบว่าโรงเรียนในแต่ละกลุ่ม ลามารถจัดทำห้องให้เหมาะสมต่อการใช้เป็น 
ห้องคอมพิวเตอร์ได้มากน้อยต่างกันขึ้นอยู่กับงบประมาณของแต่ละกลุ่มโรงเรียน

นอกจากนี้แต่ละโรงเรียนได้มีการจัดหาอุปกรณ์ที่เอื้อต่อการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ของ 
นักเรียนไว้ในห้องคอมพิวเตอร์ด้วย โดยจัดหาในปริมาณและหลากหลายชนิดต่างกัน เช่น มีการ 
จัดบริการโทรทัศน์และลำโพงช่วยสอน, ม ีการจัดซื้อโต๊ะท ี่ใช ้สำหรับวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 
โดยเฉพาะ, มีบริการเครื่องปรนเตอร์และเครื่อง Scan, มีบริการหูฟังสำหรับใช้แทนลำโพงของเครื่อง 
คอมพิวเตอร์ เพ่ือไม'ให้เกิดเสียงรบกวน โดยโรงเรียนใดจะจัดหาอุปกรณ์ใดมาบริการ ก็ข้ึนอยู่กับ 
การเห็นความจำเป็นของแต่ละโรงเรียน

นอกจากนี้ ยังพบว่าทุกกลุ่มโรงเรียนต้องมีการจัดวางลายโทรศัพท์เพิ่มเติม เพ่ือ 
ใช้ต่อเชื่อมเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์ณ็ตเหมือนกัน เนื่องจากลักษณะของห้องเรียนที่นำมาปรับใช้จะ 
ไม่มีการวางสายโทรศัพท์ เพราะไม่มีความจำเป็น โดยผู้วิจัยพบว่าโรงเรียนในกลุ่มต่าง  ๆ ได้รับ 
ผลทางด้านโครงสร้างทางกายภาพในลักษณะต่าง  ๆ ดังนี

(1) กลุ่มโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนไม่เกิน 500 คน
โรงเรียนในกลุ่มนี้ มีงบประมาณน้อยในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จึงได้ปรับใช้ 

ห้องเรียนเพียง 1 ห้อง และไม่ลามารถจัดทำห้องให้เหมาะสมเพีอใช้เป็นห้องคอมพิวเตอร์ได้เลย คอ 
ยังคงปล่อยให้ห้องมีลักษณะเปิดโล่งเหมือนห้องเรียนธรรมดา เห็นได้จากกรณีโรงเรียนหนองวัลย์
เปรยงวิทยามีเครื่องคอมพิวเตอร์ 22 เคร่ือง (อ. ศรายุทธ รัตนปัญญา, สัมภาษณ์: 23 มกราคม 
2547) โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคมมี 14 เคร่ือง (อ. เกศราภรณ์ รักษากิจ, สัมภาษณ์: 28 มกราคม 
2547) และโรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคีมี 15 เคร่ือง (อ. เบญจมาศ บุญศรีวงศั, สัมภาษณ์: 12 
มกราคม 2547) โดยทุกโรงเรียนมีห้องคอมพิวเตอร์อยู่ 1 ห้อง และมีลักษณะเป็นห้องเปิดโล่ง 
เหมือนห้องเรียนเดิม เพียงแต่มีการนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาจัดวาง และมีการจัดวางสายโทรศัพท์ 
เพื่อเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต นอกจากน้ียังพบว่าโรงเรียนในกลุ่มนีทุกโรงลามารถจัดหา
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อุปกรณ์ทีเอือต่อการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ของนักเรียน โดยสามารถจัดหาเครื่องปรนเตอร์ได้ 1 เคร่ือง 
เท่าน้ัน

(2) กลุ่มโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน501 - 1.000 คน
มีโรงเรียนในกลุ่มนี 3 โรง คิดเป็น 50 % ของจำนวนโรงเรียนท้ังหมด ท่ีได้ปรับใช้ 

ห้องเรียนจำนวน 1 ห้อง เนื่องจากมีเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนน้อย ได้แก่ กรณี'โรงเรียนสรวงสุทธ'าวิ 
ทยา (อ. สุขสันติ แผนสมบูรณ์, สัมภาษณ์: 14 มกราคม 2547), โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา (อ. วรงค์ 
วิเศษสิงห์, สัมภาษณ์, 26 มกราคม 2547) และโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา (อ.เลาวลักษณ์ 
อาษานอก, สัมภาษณ์ 10 กุมภาพันธ์ 2547) และโรงเรียนเหล่านี้สามารถจัดทำห้องให้เหมาะลม 
ต่อการจัดใช้เป็นห้องคอมพิวเตอร์ได้เท่าที,จำเป็นเท่านั้น คือ สามารถติดเครื่องปรับอากาศ และ 
เปลี่ยนจากกระดานดำให้เป็นกระดานไวท์บอร์ด

นอกจากนี้ยังพบว่าโรงเรียนอีกครึ่งหนึ่งในกลุ่มนี้ ( 3 โรง) ที่ได้ปรับใช้ห้องเรียน 
จำนวน 2 ห้อง เนื่องจากมีเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนมากกว่าพวกแรก ได้แก่ โรงเรียนดอนคาวิทยา 
(อ. สุวรรณา แก้วสระแสน, สัมภาษณ์ 10 กุมภาพันธ์ 2547), โรงเรียนสระยายโลมวิทยา (อ.
ลมพงษ์ปาณิวรรณ และอ. อนุชิต กลิ่นกำเนิด, สัมภาษณ์: 9 กุมภาพันธ์2547) และโรงเรียนสวน 
แตงวิทยา (อ. สุรศักดิ้ แจ่มวิมล, สัมภาษณ์: 16 มกราคม 2547) โดยโรงเรียนพวกหลังนี้ลามารถ 
จัดทำห้องให้เหมาะลมต่อการเป็นห้องคอมพิวเตอร์ได้ทั้ง 4 ประการ

ยูวิจัยยังพบว่า แม้โรงเรียนท้ังลองพวกดังกล่าวจะลามารถนำห้องเรียนมาจัดทำ
เป็นห้องคอมพิวเตอร์ได้จำนวนมากน้อยต่างกัน แต่ทุกโรงเรียนต้องวางสายโทรดัพท์เพิ่มเพื่อใช้
เชื่อมต่อเช้าล่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเหมือนกัน และลามารถจัดหาอุปกรณ์ที่จะช่วยเอือต่อการใช้
สื่อคอมพิวเตอร์ของนักเรียนได้ในปรมาณที่เท่า  ๆ กัน คือ ประมาณ 1-2 อย่าง แต่โรงเรียนใดจะ 
จัดหาอุปกรณ์ใดมา,ใช้กัขึ้นอยู่กับการเห็นความสำคัญซองแต่ละโรงเรียน 3 *

(3) กลุ่มโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 1.001 - 1.500 คน
มีจำนวนโรงเรียนถึงครึ่งหนึ่ง (1 โรง) ของกลุ่มนี้ที่ได้ปรับใช้ห้องเรียน 2 ห้อง 

เนื่องจากมีจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่มาก คือ โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ 
ให้นักเรียนใช้ถึง 50 เคร่ือง (อ. รัตนา ไพชยนต์, สัมภาษณ์: 27 มกราคม 2547) และมีโรงเรียนอีก

"C
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ครึงหนึงทีได้ปรับใช้ห้องเรียนจำนวน 1 ห้อง เนื่องจากมีเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนน้อย คือ 
โรงเรียนศรีประจันต์',เมธีประมุข” มีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนใช้ 32 เคร่ือง (อ. ประพีร์บุญ 
ชูตระกูล, สัมภาษณ์: 20 มกราคม 2547) โดยภายหลังโรงเรียนนี้ได้กั้นแบ่งห้องดังกล่าวออกเป็น 2 
ห้อง เพื่อจัดทำเป็นห้องเรียนคอมพิวเตอร์1 ห้อง และห้อง Resource center อีก 1 ห้อง

ผู้วิจัยยังพบว่า แม้โรงเรียนในกลุ่มนี้ได้ปรับใช้ห้องเป็นจำนวนที่ต่างกัน แต่ทุก 
โรงเรียนลามารถจัดทำห้องให้เหมาะลมต่อการเป็นห้องคอมพิวเตอร์ได้ครบทุกประการเหมือนกัน 
และสามารถจัดหาอุปกรณ์ที่เอื้อต่อการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ของนักเรียนได้เป็นจำนวนมากกว่าและ 
หลายชนิดกว่าโรงเรียนในกลุ่มที่ 1 และ 2 คือ จัดหาอุปกรณ์ได้ตั้งแต่ 3 อย่างข้ึนไป

(4) กลุ่มโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 1.501 - 2,000 คน
โรงเรียนในกลุ่มนี้ได ้ม ีการปรับใช้ห ้องเรียนจำนวนมากกว่า 3 กลุ่มแรก คือ 

ประมาณ 3-4 ห้อง เนื่องจากมีเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนมากกว่า และยังได้มีการปรับใช้ห้องมา 
จัดทำเป็นห้อง Resource center โดยเฉพาะด้วย ได้แก่ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
สุพรรณบุรีได้มีการปรับใช้ห้องเรียน 3 ห้อง โดยมีเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องละ 28 เคร่ือง และได้จัด 
ให้มีห้อง Resource center ขึ้นมาเฉพาะอีก 1 ห้อง นอกจากนี้ยังพบว่าโรงเรียนนีสามารถจัดทำ 
ห้องให้เหมาะสมกับการจัดเป็นห้องคอมพิวเตอร์ได้ครบถ้วน พร้อมกับมีการวางสายโทรศัพท์เพือ 
เช ื่อมต่อเข้าล ่เครือข่ายอินเทอร์เน ็ตแล้ว และลามารถจัดหาอุปกรณ์สำหรับเอีอต่อการใช้ 
สื่อคอมพิวเตอร์ของนักเรียนได้ในจำนวนที่มากกว่าโรงเรียนในลามกลุ่มแรก เช่น มีลำโพงช่วยสอน 
ถึงห้องละ2 เครื่อง,มีเครื่องปริ้นเตอร์บรีการในทุกห้อง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัธนา เล็กลมบูรณ์, 
สัมภาษณ์ 19 มกราคม 2547) 5

(5) กลุ่มโรงเรียนท่ีมีจำนวนนักเรียน 2,001 - 2,500 คน
โรงเรียนในกลุ่มนี้ก็ได้รับผลเช่นเดียวกับโรงเรียนในกลุ่มอื่น ๆคือ มีเพียงการปรับ 

ห้องเรียนเดิมมาใช้จัดทำเป็นห้องคอมพิวเตอร์เท่านั้น โดยพบว่าล่วนใหญ่ได้ปรับใช้ห้องประมาณ
3-5 ห้อง เนื่องจากมีเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่จำนวนมาก ได้แก่ โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุง 
วิทย์" ได้ปรับใช้ห้องจำนวน 4 ห้อง โดยมีเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องละ 20-25 เคร่ือง และยังมีการปรับ 
ใช้ห้องอีกจำนวน 1 ห้อง มาจัดใช้เป็นห้อง Resource center โดยเฉพาะ (อ. ปรีชา โลมะภีร์,
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สัมภาษณ์: 7 มกราคม 2547) หรือโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามก็มีการปรับใช้ห้องจำนวน 2 ห้อง 
มาจัดทำเป็นห้องเรียนคอมพิวเตอร์ และยังมีการปรับใช้ห้องอีก 1 ห้อง มาจัดใช้เป็นห้อง Resource 
center โดยเฉพาะด้วย (อ. จิรพร รุ่งอร่าม, สัมภาษณ์ 30 มกราคม 2547) โดยโรงเรียนในกลุ่มนี้ 
ลามารถจัดทำห้องให้เหมาะสมต่อการปรับใช้เป็นห้องคอมพิวเตอร์ได้อย่างครบถ้วน และลามารถ 
วางสายโทรส ัพท ์ครบท ุกห ้องแล ้ว นอกจากนี้ย ังลามารถจัดหาอุปกรณ ์ท ี,เอ ื้อต ่อการใช ้ 
สื่อคอมพิวเตอร์ของนักเรียนได้ในจำนวนมากพอ  ๆ กับโรงเรียนในกลุ่มที่ 3 และ 4 คือ ลามารถ 
จัดหาได้ต้ังแต่ 3 อย่างขึ้นไป

(6) กลุ่มโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 2,501 - 3.000 คน
โรงเรียนในกลุ่มนี้ได้ปรับใช้ห้องประมาณ 3-5 ห้อง โดยได้มีการปรับใช้ห้องเรียน 

มาจัดทำเป็นห้อง Resource Center โดยเฉพาะจำนวน 1 ห้องด้วย เซ่นเดียวกับกรณีโรงเรียนใน 
กลุ่มที่ 4 และ 5 และยังมีบางโรงเรียนได้จัดให้มีห้อง Multimedia แยกต่างหากอีก 1 ห้อง เห็นได้ 
จากกรณีโรงเรียนสงวนหญิง นอกจากมีห้องคอมพิวเตอร์2 ห้องแล้ว ยังมีห้อง Resource Center 
และห้อง Multimedia แยกต่างหากอย่างละ 1 ห้อง (อ. ศรีสร่าง แก้ววิชิต, สัมภาษณ์: 21 มกราคม 
2547)

นอกจากน้ียังพบว่า โรงเรียนในกลุ่มนีสามารถจัดทำห้องให้เหมาะลมต่อการจัดทำ 
เป็นห้องคอมพิวเตอร์ได้ครบถ้วน และยังสามารถจัดหาอุปกรณ์ที่เอื้อต่อการใช้ลื่อคอมพิวเตอร์ของ 
นักเรียนได้จำนวนมาก คือ ต้ังแต่ 3 อย่างข้ึนไป

ข) ผลท่ี'โต้รบด้านการบริหารจัดการงบประมาณ
จากการสัมภาษณ์ครูในโรงเรียนต่าง  ๆ พบว่าการนำสื่อคอมพิวเตอร์เข้ามา 

แพร่กระจายในโรงเรียนได้ก่อให้เกิดภาระในการจัดการงบประมาณใน 2 ด้านหลัก คือ งบประมาณ 
ในการจัดซือเครื่องคอมพิวเตอร์และงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายต ่ ร ณ ี อง (ค่าใช้จ่ายทีอาจเกิดขน 
จากการที่มีการนำลือคอมพิวเตอร์มาใช้ในโรงเรียน ได้แก่ ค่าไฟฟ้า, ค่าชัวโมงอินเทอร์เน็ต, ค่า 
กระดาษ ฯลฯ)

ผู้ว ิจ ัยพบว่ากลุ่มโรงเรียนต่าง  ๆ ได้จัดการกับค่าใช้จ่ายที่เกิดจากมีการนำ 
สื่อคอมพิวเตอร์มาใช้ในโรงเรียนในลักษณะต่าง ๅ ดังน้ี
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(1) กลุ่มโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนไม่เกิน 500 คน
จากการสัมภาษณ์ พบว่าโรงเรียนทุกโรงในกลุ่มที่ 1 ไม่มีปัญหาในด้านการบริหาร 

จัดการงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เน่ืองจากโรงเรียนได้ใช้วิธีจัดหาเงินจากแหล่ง 
อื่น  ๆ ที่ไม่ใช่งบประมาณกลาง (เงินค่าเทอมและเงินที่ได้รับจัดสรรมาจากรัฐบาล) มาใช้ในการ 
จัดซือ โดยจะไม่จัดซือเกินกว่าที่จัดหามาได้ ซึ่งล่วนใหญ่ได้ใช้วิธีจัดหา โดยการจัดทอดผ้าป่าหรือ 
เก็บเงินบริจาคจากบุคคลภายนอกและนักเรียน

ล่วนในด้านค่าใช้จ่ายต่อเน่ือง พบว่าแม้มีบางโรงเรียนได้วางแผนในการจัดหาเงิน 
มาใช้ลำหรับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้โดยเฉพาะก่อนแล้ว ได้แก่ โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา โดยได้ 
ใช้วิธีจัดเก็บเงินบริจาคจากนักเรียน แต่ก็ยังคงไม่เพียงพอ (อ. ศรายุทธ รัตนปัญญา, สัมภาษณ์: 
23 มกราคม 2547) เนื่องจากชุมชนและนักเรียนของโรงเรียนกลุ่มที่ 1 มีฐานะยากจน และส่วน 
ใหญ่ต้องนำเงินดังกล่าวไปใช้จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อน ส่งผลให้ทุกโรงเรียนต้องนำ
งบประมาณกลางของโรงเรียนมาใช้ลำหรับค่าใช้จ่ายต่อเนื่องเป็นหลัก ส่งผลให้งบประมาณกลาง 
ที่จะจัดสรรไปใช้ในด้านอื่น  ๆ มีจำนวนลดน้อยลงด้วย

(2) กลุ่มโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน501 - 1.000 คน
จากการสัมภาษณ์ครูของโรงเรียนในกลุ่มนี้ พบว่าทุกโรงเรียนในกลุ่มนี้ไม่มีปัญหา 

ในด้านการจัดการงบประมาณลำหรับจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยโรงเรียนจะไม่ใช้งบประมาณ 
กลางมาจัดซื้อ เนื่องจากมีจำนวนน้อยเช่นเดียวกับโรงเรียนในกลุ่มแรก แต่จะใช้วิธีอืน  ๆ ในการ 
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้ เช่น การขอรับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์จากหน่วยงานต่าง ,ๆ การ 
ขอรับบริจาคเงินจากนักเรียน หรือการจัดหาเงินโดยการจัดทอดผ้าป่า

นอกจากน้ีผูวิจัยพบว่า ไม่ว่าโรงเรียนในกลุ่มนีโรงเรียนใดจะได้มีการวางแผนจัดหา 
เงินมาใช้ลำหรับค่าใช้จ่ายต่อเนื่องโดยเฉพาะหรือไม่ (พบว่ามีโรงเรียน 3 โรง ทีได้วางแผนในการ 
จัดหาเงินมาใช้ในส่วนนี้โดยเฉพาะ คือ โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา (อ. สุขสันติ แผนสมบูรณ์, 
สัมภาษณ์: 14 มกราคม 2547), โรงเรียนดอนคาวิทยา (อ. สุวรรณา แก้วสระแสน, สัมภาษณ์: 10 
ก ุมภาพ ันธ ์2547) และโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา (อ.เลาวลักษณ์อาษานอก,
สัมภาษณ์: 10 กุมภาพันธ์2547) โรงเรียนในกลุ่มนี้ทุกโรงก็ยังคงต้องนำงบประมาณกลางมาใช้ 
ลำหรับค่าใช้จ่ายต่อเนื่องเป็นหลัก เนื่องจากนักเรียนและชุมชนรอบ  ๆ โรงเรียนซึ่งเป็นแหล่งเงิน
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ใหญ่มีฐานะยากจน ทำให้จำนวนเงินที่จัดหาได้จากแหล่งภายนอกมีไม่เพียงพอ จึงล่งผลให้การ 
จัดสรรงบประมาณกลางไปใช้ในด้านอื่น  ๆของโรงเรียนมีจำนวนลดน้อยลงด้วย

(3) กลุ่มโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 1,001 - 1.500 คน
จากการสัมภาษณ์ครูของโรงเรียนในกลุ่มนี้ พบว่าโรงเรียนในกลุ่มที่3 ไม่ได้นำ 

งบประมาณกลางมาใช้จัดชื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่ใดใช่วิธีอื่นในการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์มา 
ใช้ เช่น ใช่วิธีจัดทอดผ้าป่า, การเก็บเงินบริจาคจากนักเรียน โดยสามารถจัดหาเงินมาได้เท่าไร ก็
จัดช้ือเท่าน้ัน

ล่วนในเรื่องค่าใช่จ่ายต่อเนื่อง พบว่า มีบางโรงเรียนในกลุ่มนี้ที่ได้ตระหนักถึง 
ปัญหานี้และได้มีการวางแผนจัดหาเงินจากแหล่งอื่น  ๆมาใช่ ได้แก่ โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา (อ. 
รัตนา ไพซยนต์, สัมภาษณ์: 27 มกราคม 2547) ได้มีการวางแผนในการจัดหาเงิน โดยใช่วิธีเก็บ 
เงินบริจาคจากนักเรียน และพบว่าไม่ว่าโรงเรียนใดจะวางแผนจัดหาเงินมาใช่ในส่วนนี้หรือไม่ ทุก 
โรงเรียนก็ยังต้องนำงบประมาณกลางมาใช่เป็นหลัก เน่ืองจากนักเรียน (ซึ่งเป็นแหล่งเงินหลัก) ของ 
โรงเรียนในกลุ่มนี้มีไม่มากนักและส่วนใหญ่มีฐานะปานกลางเท่านั้น จึงไม่อาจจัดเก็บเงินบริจาคได้ 
จำนวนมากนัก และยังต้องนำเงินส่วนนีไปใช่สำหรับจัดซือเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนด้วย จึงมีเหลือ 
ไม่เพียงพอสำหรับค่าใช่จ่ายต่อเนื่อง

(4) กลุ่มโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 1.501 - 2,000 คน
จากการสัมภาษณ์ครูในโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี พบว่า 

โรงเรียนไม่ประสบปัญหาในด้านการจัดการงบประมาณกลางของโรงเรียนเลย เนื่องจากโรงเรียน 
สามารถจัดหาเงินจากแหล่งอืน  ๆ (เช่น ใช่วิธีจัดทอดผ้าป่า และเก็บเงินบริจาคจากนักเรียน) มา 
ใช่ได้พอทั้งสำหรับการจัดชื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และค่าใช่จ่ายต่อเนื่อง เนื่องจากชุมชนและนักเรียน 
ของโรงเรียนมีฐานะดี 5

(5) กลุ่มโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 2,001 - 2.500 คน 
จากการสัมภาษณ์ครูในโรงเรียนต่าง  ๆของกลุ่มที่ 5 พบว่าโรงเรียนในกลุ่มนี ไม่มี 

ปัณหาในด้านการจัดการงบประมาณกลางของโรงเรียนทํงในสํวนของการสัตขีอเต่รืองตอมพิาเตอร์
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และในส่วนค่าใช้จ่ายต่อเนื่องในลักษณะเดียวกับโรงเรียนในกลุ่มที่ 4 โดยมีบางโรงเรียนที่ไม่ได้
ใช้งบประมาณจากส่วนกลางเลย ได้แก่ โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” (อ. ปรีชา โส 
มะภีร์, สัมภาษณ์: 7 มกราคม 2547) เนื่องจากลามารถจัดเก็บเงินจากแหล่งอื่น  ๆ ได้มากพอ 
เพราะชุมซนและนักเรียนมีฐานะดี ประกอบกับมีนักเรียนเป็นจำนวนมาก และแม้มีบางโรงเรียนได้ 
นำงบประมาณกลางมาใช้ร่วมด้วยทั้งในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และใช้สำหรับค่าใช้จ่าย 
ต่อเน่ือง ได้แก่ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม (อ.จิรพร รุ่งอร่าม, สัมภาษณ์: 30 มกราคม 2547) 
ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการจัดสรรงบประมาณกลางไปยังส่วนอื่น  ๆ ของโรงเรียน เนื่องจาก 
โรงเรียนในกลุ่มนี้มีงบประมาณกลางจำนวนมาก

(6) โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 2.501 - 3,000 คน
จากการสัมภาษณ์ครูในโรงเรียนต่าง  ๆของโรงเรียนในกลุ่มที่ 6 ไม,มีปัญหาในการ 

จัดการงบประมาณกลางของโรงเรียนทั้งในส่วนการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และในส่วนค่าใช้จ่าย 
ต่อเน่ือง เซ่นเดียวกับโรงเรียนในกลุ่มท่ี 4 และ 5 แม้มีบางโรงเรียนได้ใช้งบประมาณกลางมาจัดซือ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ได้แก่ โรงเรียนสงวนหญิง (อ. ศรีสร่าง แก้ววิชิต, สัมภาษณ์ 21 มกราคม 
2547) แต่เนื่องจากโรงเรียนในกลุ่มนี้มีงบประมาณกลางจำนวนมาก จึงไม่มีผลต่อการจัดสรร 
งบประมาณกลางไปใช้ในส่วนอื่น  ๆ ของโรงเรียน และมีบางโรงเรียนที่ไม่ได้ใช้เงินงบประมาณ 
กลางของโรงเรียนเลย ได้แก่ โรงเรียนอู่ทองคืกษาสัย (อ. ศศิวรรณ คุ้มฉายา, สัมภาษณ์: 9 
กุมภาพันธ์ 2547) เนื่องจากสามารถจัดหาเงินจากแหล่งอืน  ๆ ได้มากพอ ทังสำหรับการจัดซื้อ 
เครื่องคอมพิวเตอร์และในส่วนของค่าใช้จ่ายต่อเนือง

ค) ผลท่ีได้รับทางด้านบุคลากร
จากการสัมภาษณ์ครูในโรงเรียนต่าง  ๆพบว่าครูและนักเรียนของทุกกลุ่มโรงเรียน 

ได้รับผลจากการที่รัฐบาลได้มีนโยบายและสนับลนุนัให้เกิดการแ.พร่กระจายลือคอมพิวเตอร์ใ,น 
โรงเรียน เนื่องจากเป็นบุคคลท่ีต้องใช้สื่อคอมพิวเตอร์โดยตรง โดยครูได้รับผลใน 2 ลักษณะ คือ

1. ผลด้านภาระหน้าที่การสอน คือ โรงเรียนต่าง  ๆ จะใช้วิธีจัดหาครูเฟือมา 
รับผิดชอบในการให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ใน2 ลักษณะ คือ 1. โรงเรียนใช้วิธีจ้างครูทีจบด้าน 
คอมพิวเตอร์โดยตรง กรณีนี้ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อครูท่านอื่น  ๆ 2. โรงเรียนได้นำครูที่สอนใน
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วิชาอึนอยู่แล้วมาเป็นผูให้ความรู้ โดยกรณีนีเองที่ครูต้องรับภาระในการเรียนรู้สื่อคอมพิวเตอร์ด้วย 
ตนเองและต้องไปอบรมด้านคอมพิวเตอร์จากหน่วยงานต่าง  ๆ และส่งผลให้ครูท่านอื่นที่สอนใน 
วิชาเดียวกันต้องสอนมากขึ้น เนื่องจากต้องมาสอนแทนครูท่านดังกล่าว นอกจากน้ีในกรณีท่ีนำ 
ครูมาช่วยลอนเท่านัน ครูท่านดังกล่าวก็ต้องรับภาระสอนถึง 2 วิชา คือ วิชาคอมพิวเตอร์และวิชา 
เดิมท่ีตนรับผิดชอบอยู่

r 2. ภาระการดูแลห้องคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น คือ กรณีมีการเปิดโอกาสให้นักเรียน 
ได้ใช้สื่อคอมพิวเตอร์นอกชั่วโมงเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ จะล่งผลให้ครูต้องรับภาระในการดูแลห้อง 
คอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นด้วย ถ้าเป็นช่วงเช้าครูก็ต้องมาทำงานเร็วกว่าปกติ ส่วนช่วงพักกลางวันครูก็ 
ต้องรีบทานข้าวเพื่อขึ้นมาดูแล ส่วนช่วงเย็นครูก็ต้องกลับบ้านช้ากว่าปกติ และส่วนใหญ่รถประจำ 
ทางในต่างลังหวัดค่อนข้างมีน้อย และเล้นทางการเดินทางค่อนข้างเปลี่ยว จึงเป็นการสร้างภาระ 
ให้กับครูมากยิ่งขึ้น

ส่วนกรณีของนักเรียน พบว่านักเรียนของทุกโรงเรียนไม่ได้รับผลกระทบในเรื่อง 
ภาระของการเรียน ไม่ว่าโรงเรียนจะลัดให้วิชาคอมพิวเตอร์เป็นวิชาบังคับเลือกหรือวิชาเลือกเสรี 
เนื่องจากโดยปกตินักเรียนต้องเรียนวิชาบังคับเลือกอยู่แล้ว เพียงแต่เปลี่ยนจากการบังดับให้เลือก 
เรียนวิชาอื่น มาเป็นบังดับให้เลือกเรียนวิชาคอมพิวเตอร์แทน และกรณีการลัดให้เป็นวิชาเลือกเสรี 
นั้นเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกเรียนหรือไม่ก็ได้ตามความสนใจ ดังนันนอกจากไม่ได้ 
ก่อให้เกิดภาระการเรียนแก่นักเรียนมากขึ้นแล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนมีทางเลือกมาก 
ขึ้นอึกด้วย แต่นักเรียนต้องรับภาระในการจ่ายเงินบริจาคให้แก่โรงเรียน เนื่องจากแม้จะใช้ชื่อว่า 
' เงินบริจาค แต่ก็เป็นธรรมเนียมว่านักเรียนทุกคนต้องจ่าย ยกเว้นแต่บางกรณีที่โรงเรียนอาจงดเว้น 
ให้โดยต้องพิจารณาเป็นรายๆ ไป

ผูวิลัยพบว่าครูและนักเรียนของโรงเรียนในกลุ่มต่าง  ๆได้รับผลดังกล่าวในลักษณะ
ต่าง  ๆ ดังน้ี

(1) กลุ่มโรงเรียนท่ีมีจำนวนนักเรียนไม่เกิน 500 คน
จากการลัมภาษณ์ครูโรงเรียนต่าง ๆ ในกลุ่มท่ี 1 พบว่าเน่ืองจากโรงเรียนในกลุ่มที่ 

1 ทุกโรงไม่มีงบประมาณมากพอที่จะจ้างครูที่จบด้านคอมพิวเตอร์โดยตรงมาลอนเพิ่ม จึงต้องนำ 
ครูในโรงเรียนที่สอนวิชาอื่นมาให้ความรู้แทน โดยพบว่าทุกโรงเรียนได้มีการนำครูมาสอนใน
ลักษณะเป็นครูประจำวิชาคอมพิวเตอร์จำนวน 1 คน และส่วนใหญ่มีการนำครูมาเป็นครูช่วยสอน
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1 คนด้วย ได้แก่ โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา (อ. ศรายุทธ รัตนปัญญา, สัมภาษณ์: 23 มกราคม 
2547) และโรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี (อ. เบญจมาศ บุญศรีวงค์, สัมภาษณ์: 12 มกราคม
2547)

นอกจากนี้ยังพบว่า แม้โรงเรียนในกลุ่มนี้ จะมีจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่น้อย 
แต่โรงเรียนส่วนใหญ่ก็ได้พยายามเปิดโอกาสให้มักเรียนได้ใช้นอกชั่วโมงเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ด้วย 
ได้แก่ โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา (อ. ศรายุทธ รัตนปัญญา, สัมภาษณ์. 23 มกราคม 2547) 
และโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม (อ. เกศราภรณ์รักษากิจ, สัมภาษณ์: 28 มกราคม 2547) โดยได้เปิด 
โอกาสให้มักเรียนได้ใช้ในช่วงพักกลางวันเท่านั้น

ส่วนมักเรียนของทุกโรงเรียนในกลุ่มนี้ ก็ต้องรับภาระในการจ่ายเงินบริจาคให้กับ 
โรงเรียนโดยมีอัตราเฉลี่ยคนละ 100 บาท ต่อเทอม เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินการแพร่กระจาย 
สื่อคอมพิวเตอร์ให้เช้าถึงมักเรียนโดยเฉพาะ

(2) กลุ่มโรงเรียนที่มีจำนวนมักเรียน 501 -  1,000 คน
จากการสัมภาษณ์ครูโรงเรียนต่าง  ๆ ในกลุ่มที่ 2 พบว่าครูของโรงเรียนในกลุ่มนี้ 

ได้รับผลกระทบในลักษณะที่คล้ายกับโรงเรียนในกลุ่มแรก คือ โรงเรียนส่วนใหญ่ไม่มีงบประมาณ 
เพียงพอในการจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์มาสอนโดยตรง จึงต้องใช้วิธีนำครูใน 
โรงเรียนที่สอนวิชาอื่น แต่มีความรู้และความสนใจเกี่ยวกับสื่อคอมพิวเตอร์อยู่บ้างมาสอน แต่ 
เนื่องจากครูของโรงเรียนในกลุ่มที่ 2 มีจำนวนมากกว่าโรงเรียนกลุ่มแรก ได้แก่ โรงเรียนดอนคา 
วิทยา (อ. สุวรรณา แก้วสระแลน, สัมภาษณ์: 10 กุมภาพันธ์2547) และโรงเรียนสระยายโสม (อ. 
สมพงษ์ปาณิวรรณ และอ. อนุชิต กลินกำเนิด, สัมภาษณ์: 9 กุมภาพันธ์2547) ได้มีครูประจำ 2 
คน และโรงเรียนสวนแตงวิทยามีครูประจำ 1 คน และครูช่วยสอน 2 คน ทำให้มีครูจำนวนมากกว่า 
โรงเรียนในกลุ่มที่ 1 ที่มาช่วยกันแบ่งเบาภาระการสอน (อ. สุรสัก่ดิ้ แจ่มวิมล, สัมภาษณ์: 16 
มกราคม 2547) และเนื่องจากโรงเรียนกลุ่มที่ 2 ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เจริญกว่าโรงเรียนกลุ่มแรก ครูจึงมี 
ความรู้ในด้านคอมพิวเตอร์อยู่บ ้าง เนื่องจากสามารถเข้าถึงสื่อต่าง  ๆ ที่ให ้ความรู้เก ี่ยวกับ 
สื่อคอมพิวเตอร์มากกว่า ทำให้ครูรับภาระในการเรียนรู้เพิมเติมน้อยกว่าโรงเรียนในกลุ่มแรก 
เล็กน้อย ได้แก่ โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา (อ. สุขสันติ แผนสมบูรณ์, สัมภาษณ์: 14 มกราคม 2547) 
ได้นำครูที่จบด้านช่างอุตสาหกรรมมาลอน กรณีโรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา (อ. วรงค์วิเศษสิงห์, 
สัมภาษณ์, 26 มกราคม 2547) และโรงเรียนสระกระโจมโสภณวิทยา (อ.เสาวลักษณ์อาษานอก,
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สัมภาษณ์: 10 กุมภาพันธ์2547) ได้นำครูที่จบด้านคอมพิวเตอร์โดยตรงมาสอน (เป็นครูที่สอนใน 
วิชาอื่นอยู่แล้ว)

นอกจากนี้ ย ังพบว่า คร ูของโรงเร ียนกล ุ่มน ี้ต ้องร ับภาระในการด ูแลห ้อง 
คอมพิวเตอร์นอกชั่วโมงเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เช่นกัน โดยโรงเรียนส่วนใหญ่ได้เปิดโอกาสให้ 
นักเรียนได้ใช้ทั้งช่วงกลางวันและเย็น ได้แก่ โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา, โรงเรียนดอนคาวิทยา 
และโรงเรียนสระยายโสมวิทยา แต่ครูในกลุ่มนี้ต้องรับภาระน้อยกว่าโรงเรียนในกลุ่มแรกเล็กน้อย 
เน่ืองจากมีครูจำนวนมากกว่า ทำให้สามารถแบ่งเบาภาระกันได้มากกว่า

ส่วนนักเรียนก็ต้องรับภาระในการจ่ายเงินบริจาคให้กับโรงเรียน แต่ต้องจ่ายใน 
จำนวนเฉลี่ยที่มากกว่าโรงเรียนในกลุ่มแรก คือ ประมาณ 200 บาท ต่อเทอม

(3) กลุ่มโรงเรียนท่ีมีจำนวนนักเรียน 1.001 -1.500 คน 
จากการสัมภาษณ์ครูโรงเรียนต่าง  ๆในกลุ่มที่ 3 พบว่าโรงเรียนในกลุ่มนี้ ยังคงนำ 

ครูที่สอนวิชาอื่นอยู่แล้วมาสอนเป็นหลัก โดยมีทั้งกรณีมาเป็นครูประจำและครูช่วยลอน โดยมีบาง 
โรงเรียนในกลุ่มนี้ได้มีการจ้างครูที่เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์มาช่วยสอนด้วย ได้แก่ โรงเรียนสอง 
พี่น้องวิทยา (อ. รัตนา ไพซยนต์, สัมภาษณ์ 27 มกราคม 2547) และเนื่องจากโรงเรียนในกลุ่มนี้ มี 
จำนวนครูมากกว่าโรงเรียนในสองกลุ่มแรก จึงทำให้ครูลามารถแบ่งเบาภาระการสอนกันได้มาก 
และครูก็รับภาระในการคืกษาเกี่ยวกับลื่อคอมพิวเตอร์น้อยลง เนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่ไนพื้นที่ที่ 
เจร ิญ กว่าโรงเร ียนสองกล ุ่มแรก ทำไห ้คร ูสามารถเข ้าถ ึงล ื่อมวลชนท ี่ให ้ความรู้เก ี่ยวก ับ 
ลื่อคอมพิวเตอร์ได้มากกว่า ครูจึงมีความรู้สะสมเดิมมากกว่า และยังมีการจ้างครูทีจบด้าน 
คอมพิวเตอร์มาเป็นครูอัตราจ้างช่วยสอนโดยเอพาะ ทำให้ครูจากหมวดวิชาอนทมาสอนไม่ตอง 
รับภาระในการเรียนรู้ด้วยตนเองมากนักเพราะมีผู้ให้คำ'ยัรกษาทีดี แต่ผู้วิจัยพบว่า ครูชองโรงเรียน 
ในกลุ่มนี้ทุกโรงยังคงต้องรับผิดชอบดูแลห้องคอมพิวเตอร์เพี่มด้วย โดยโรงเรียนได้เปิดโอกาสให้ 
นักเรียนใช้เฉพาะช่วงกลางวันเท่านั้น ส่วนนักเรียนก็ยังคงต้องรับภาระจ่ายเงินบริจาคให้กับ 
โรงเรียน โดยมีอัตราเฉลี่ยคนละ 200 บาท ต่อเทอม
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(4) กลุ่มโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 1.501 -  2.000 คน
จากการสัมภาษณ์ครูโรงเรียนต่าง  ๆ ในกลุ่มที่ 4 พบว่ามีจำนวนครูมากกว่า 

โรงเรียนในสามกลุ่มแรก ทำให้มีครูสามารถช่วยแบ่งเบาภาระในการสอนกันได้มากกว่า และ 
เนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่เจริญกว่าทำให้มีครูมีพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ดีกว่าโรงเรียนใน 
สามกลุ่มแรก นอกจากนีโรงเรียนยังสามารถจ้างครูที่มีความชำนาญในด้านคอมพิวเตอร์มาลอน 
โดยเฉพาะ และยังจ้างได้จำนวนมากกว่าโรงเรียนกลุ่มที่ 3 ได้แก่ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา 
ลัยสุพรรณบุรี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัธนา เล็กสมบูรณ์, สัมภาษณ์: 19 มกราคม 2547) ได้จ้างครู 
ที่เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ได้ถึง 2 คน ทำให้ครูในวิชาอื่นที่มาสอนต้องรับภาระในการเรียนรู้ 
ด้วยตนเองน้อยลง นอกจากนี้ครูยังต้องรับภาระดูแลห้องคอมพิวเตอร์ทั้งในช่วงกลางกันและเย็น 
แต่เนื่องจากมีครูคอมพิวเตอร์จำนวนมาก จึงผลัดเปลี่ยนเวรกันได้ ส่วนนักเรียนก็ต้องรับภาระ 
จ่ายเงินบริจาคโดยมีอัตราเฉลี่ยประมาณ 300 บาท ต่อเทอม

(5) กลุ่มโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 2.001 -  2.500 คน
จากการสัมภาษณ์ครูโรงเรียนต่าง  ๆในกลุ่มท่ี 5 พบว่า โรงเรียนในกลุ่มนี้ สามารถ 

จัดหาครูมาสอนวิชาคอมพิวเตอร์ได้ใน 2 ลักษณะ คือ มีทั้งการจ้างครูที่จบด้านคอมพิวเตอร์ 
โดยตรงและมีการนำครูจากวิชาอื่นมาลอนร่วมด้วย โดยเป็นเพียงครูช่วยสอน เนืองจากโรงเรียน 
สามารถจ้างครูที่ลอนวิชาคอมพิวเตอร์ได้จำนวนมาก ครูในวิชาอืนจึงไม,ต้องลอนเต็มตัว โดย 
พบว่าจำนวนครูที่มาสอนวิชาคอมพิวเตอร์มีจำนวนมากกว่าโรงเรียนในกลุ่มอื่น  ๆ อย่างเห็นได้ชัด 
คือมากกว่าถึง 2 เท่า ได้แก่ โรงเรียนสามซุกรัตนโภคารามมีครูทั้งหมด 4 คน (อ. จิรพร รุ่งอร่าม, 
สัมภาษณ์: 30 มกราคม 2547) , โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” (อ. ปรีชา โลมะภีร์, 
สัมภาษณ์: 7 มกราคม 2547) มีครูทั้งหมด 3 คน ตังนั้นครูจึงไม่ต้องรับภาระสอนมาก ส่วนครูท่ี 
เหลือในภาควิชาเดิมก็ไม่ต้องรับภาระมากเช่นกัน เนืองจากครูทีไปสอนวิชาคอมพิวเตอร์ก็ยังต้อง 
สอนวิชาเดิมร่วมด้วย และครูในภาควิชาเดิมก็มีจำนวนมากพอ

นอกจากนี้ ยังพบว่า เนื่องจากโรงเรียนในกลุ่มนี้มีจำนวนครูคอมพิวเตอร์อยู่มาก 
ทำให้ลามารถผลัดเปลี่ยนกันในการดูแลห้องคอมพิวเตอร์ประกอบกับโรงเรียนไม่ได้เปิดโอกาสให้ 
นักเรียนใช้สื่อคอมพิวเตอร์ในช่วงเวลาว่างมากนัก ครูจึงไม่ต้องรับภาระในส่วนนี้มาก โดยโรงเรียน 
ในกลุ่มน้ีทุกโรงได้เปิดโอกาสให้ใช้ช่วงเวลาเดียว ได้แก่ โรงเรียนสามซุกรัตนโภคารามได้เปิดโอกาส
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ให้ใช้ใน'ช่วงเย็น ส่วนกรณีของโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” ได้เปิดโอกาสให้ใช้ในช่วง 
พักกลางวัน ส่วนนักเรียนก็ยังคงต้องรับภาระจ่ายเงินบริจาค โดยมีอัตราพอ  ๆกับโรงเรียนในกลุ่ม 
ท่ี4 คือ ประมาณ 500 บาท ต่อปี

(6) กลุ่มโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 2.501 -  3.000 คน 
จากการสัมภาษณ์ครูโรงเรียนต่าง  ๆ ในกลุ่มที่ 6 พบว่า โรงเรียนในกลุ่มนี้ ได้รับ 

ผลทางด้านบุคคลากรในลักษณะใกล้เคียงกับโรงเรียนในกลุ่มที่ 4 และ 5 คือ โรงเรียนในกลุ่มนี้มีครู 
อยู่แล้วจำนวนมาก จึงสามารถช่วยแบ่งเบาภาระการสอนกันได้มาก และครูของโรงเรียนกลุ่มน้ีก็ 
มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์มากกว่าครูในโรงเรียนอื่นอยู่ก่อนแล้ว ครูจึงไม่ต้องรับภาระในการคืกษา 
เพิ่มเติมมากนัก นอกจากนี้ โรงเรียนกลุ่มน ี้ก ็ย ังได ้จ ้างครูอ ัตราจ้างท ี่ม ีความชำนาญด้าน 
คอมพิวเตอร์โดยตรงมาช่วยสอนด้วย ได้แก่ โรงเรียนอู่ทองคืกษาสัย (อ. ศคืวรรณ คุ้มฉายา, 
สัมภาษณ์: 9 กุมภาพันธ์2547) ส่วนโรงเรียนสงวนหญิง (อ. ศรีสร่าง แก้ววิชิต, สัมภาษณ์ 21 
มกราคม 2547) ได้มีการจ้างครูที่จบวิชาคอมพิวเตอร์โดยตรงมาสอนเท่านั้น โดยเป็นครูประจำ 4 
คน

นอกจากนี้ ยังพบว่าเมื่อโรงเรียนในกลุ่มนี้มีครูที่รับผิดชอบวิชาคอมพิวเตอร์อยู่ 
จำนวนมาก จึงไม่ต้องรับภาระดูแลห้องคอมพิวเตอร์นอกชั่วโมงเรียนมากนัก แม้จะมีการเปิดโอกาส 
ให้นักเรียนใช้ได้มากก็ตาม เพราะครูสามารถผลัดเปลียนเวรกันดูแลได้ โดยกรณีโรงเรียนอู่ทอง 
คืกษาสัยได้เปิดโอกาสให้ใช้ช่วงกลางวันและเย็น ส่วนโรงเรียนสงวนหญิงเปิดโอกาสให้ใช้ทังช่วง 
เช้า กลางวัน และเย็น ส่วนนักเรียนก็ยังคงต้องรับภาระจ่ายเงินบริจาคในอัตราที่สูงพอกับโรงเรียน 
ในกลุ่มที่ 4 และ 5 คือ จำนวนประมาณ 300 บาท ต่อเทอม
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สรุปฟิเกษณะกา?แพร่ก?ะจาย^อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนส่วนใหญ่

ผู้วิจัยพบว่ารัฐบาลได้สนับสนุนให้เกิดการแพร่กระจายสื่อคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนมัธยม
จังหวัดสุพรรณบุรี 3 ด้าน ดังน้ี

.1. การจัดทำหลักสูตรรายวิชาอาชีพคอมพิวเตอร์
กระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 เรียกว่า 

หลักสูตรรายวิชาอาชีพคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษา ซึ่งมีลักษณะเป็นแนวทางให้แก่โรงเรียน
ต่าง  ๆ ในการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ โดยได้กำหนดรายวิชาเกี่ยวกับสื่อคอมพิวเตอร์ 
ที่นักเรียนควรเรียนว่ามีอะไรบ้าง และรายวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐานที่นักเรียนต้องเรียนก่อนวิชาอื่น  ๆ
มีอะไรบ้าง โดยกระทรวงได้กำหนดให้วิชาต่าง  ๆ ในหลักสูตรเป็นเพียงวิชาเลือกเสรี คือไม,ได้บังคับ 
ว่าโรงเรียนต่าง  ๆ ต้องจัดการเรียนการสอนตามวิชาที,กระทรวงกำหนดทุกวิชา แต่ละโรงเรียน 
สามารถจัดการเรียนการลอนตามความพร้อมของแต่ละโรงเรียนได้ คือ สามารถจัดให้เรียนวิชา 
ตามที่กำหนดในหลักสูตรทั้งหมดหรือบางวิชาก็ได้ หรือกำหนดเนื้อหาขึ้นมาใหม่เพ่ือความ
เหมาะสมก็ได้

นอกจากนี้ยังพบว่าหลักสูตรดังกล่าวเน้นให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้และการเชียน 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นหลัก ส,วนการให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับสื่ออินเทอร์เน็ตนั้น พบว่า 
กระทรวงได้กำหนดให้มีวิชาเกี่ยวกับสื่ออินเทอร์เน็ตเพียงวิชาเดียว ซ่ือว่า “วิชาระบบสื่อสารข้อมูล 
และเครือข่ายคอมพิวเตอร์” ซึ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ประโยชน์ของสื่ออินเทอร์ณ็ตเพื่อการเช้าถึง 
แหล่งข้อมูลข่าวสารเป็นหลัก และพบว่ากระทรวงศึกษาธิการได้มีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาหลักสูตร 
ดังกล่าวเร่ือยมา ซึ่งเป็นผลมาจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้กระทรวงต้องพัฒนาเน้ือหา 
หลักสูตรให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

เน ื่อ งจากเนื้อหาหลักสูตรดังกล่าวเป็นการสนับสนุน'ไนเซิงนโยบายและเป็นนโยบาย 
ระดับชาติ โดยกระทรวงซึ่งเป็นต้นสังกัดของโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาโดยตรงเป็นผู้รับมา 
ดำเนินการ ดังนั้นโรงเรียนมัธยมในจังหวัดสุพรรณบุรีทุกโรงจึงได้รับการสนับสนุนให้ใช้หลักสูตร 
ดักงล่าวด้วย

จากผลการศึกษา พบว่าแม้หลักสูตรดังกล่าวจะได้จัดทำขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 แต่ 
โรงเรียนล่วน่ใหญ่'ไน'จังหวัดสุพรรณบุรีเพ่ิงเร่ิมมีการ,จัดการเรียนการลอน'ได้,ประมาณ'ปี พ.ศ. 2539- 
2540 เนื่องจากก่อนหน้าน้ีโรงเรียนต่าง  ๆ ยังไม่สามารถจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้เองได้ เพราะ 
ปัญหาหลัก คือ การขาดแคลนงบประมาณ และพบว่าปัจจุบันทุกโรงเรียนได้มีการจัดการเรียนการ
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สอนวิชาคอมพิวเตอร์แล้ว แต่ได้จัดการเรียนการสอนโดยยึดสัดส่วนเนื้อหาตามหลักสูตรวิชาของ
กระทรวงคืกษาธิการอย่างเคร่งครัด โดยไม่มีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมต่อความพร้อมของแต่ละ 
โรงเรียน แม้กระทรวงต้องการให้หลักสูตรดังกล่าวเป็นเพียงแนวทางแนะนำท็ตาม คือ พบว่า 
โรงเรียนส่วนใหญ่ได้เน้นให้นักเรียนเรียนรู้สื่อคอมพิวเตอร์ในเรื่องการใช้และทๆรเขียนโปรแกรม 
คอมพิวเตอร์เป็นหลัก โดยแทบจะไม่มีการลอนเกี่ยวกับสื่ออินเทอร์เน็ตโดยตรงเลย ส่วนใหญ่จะให้ 
ครูในวิชาอืนพานักเรียนเช้าใช้สื่ออินเทอร์เนิตเพื่อปีกการสืบค้นข้อมูลในวิชานั้น  ๆ แทน

r

2. การจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์
ผูวิจัยพบว่ารัฐบาลได้จัดสรรมาใน 2 ช่วงเวลา โดยล้วนเป็นการจัดสรรผ่านมาทาง 

กระทรวงคืกษาธิการ ดังน้ี
2.1 การจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ไนช่วงปี พ.ศ. 2540
เป็นการจัดสรรในช่วงท่ีนายสุฃวิซ รังสิตพล เป็นรัฐมนตรีกระทรวงคืกษาธิการ โดย 

เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายชองรัฐบาลที่ได้ประกาศให้ปี พ.ศ.2538 เป็นปีแห่ง 
เทคโนโลยีสารลนเทศไทย เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวรัฐบาลต้องการให้คนไทยเช้าส่ความเป็น 
ลังคมสารลนเทศมากขึ้น

จากการสืกษ'าพบ1ว่า ในช่วงปี พ.ศ. 2540 เน่ืองจากโรงเรียนส่วนใหญ่เพ่ิงเร่ืมมี 
การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้ด้วยตนเองไดไม่นานและส่วนใหญ่ยังคงชาดแคลนงบประมาณ 
สำหรับจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังนั้นโรงเรียนส่วนใหญ่ (13 โรง จากทังหมด 16 โรง) จึงยังมี 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์จำนวนไม่มากนัก ทำให้ส่วนใหญ่ได้รับจัดสรรเครืองคอมพิวเตอร์มาในช่วงเวลา 
น้ีด้วย โดยพบว่าส่วนใหญ่ได้รับจัดสรรมาในปี พ.ศ. 2540 ซึงเป็นปีชองการเริมต้นโครงการ และ 
โรงเรียนต่าง  ๆ ได้รับจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์มาในจำนวนที่ไม่เท่ากัน ซึ่งไม่ได้ฃึนอยู่กับขนาด
ชองโรงเรียน แต่ข้ึนอยู่กับจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่แต่ละโรงเรียนมีอยู่และค้กยภาพชองไรงเรียน 
ในการจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์มาไซใต้เอง

แม้ผู้วิจัยพบว่าแต่ละโรงเรียนได้รับจัดสรรเครองคอมพิวเตอร์มาไนจำนานพีไม่ 
เท่ากัน แต่พบว่าโดยเฉลี่ยแต่ละโรงเรียนได้รับจัดสรรมาประมาณ 11 เครอง และเมื่อรัฐบาลจัดสรร 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์จากโครงการน้ีแล้ว พบว่าโรงเรียนต่าง  ๆมีเครื่องคอมพิวเตอร์รวมกับจำนวนที่มี 
อยู่เดิม โดยเฉลี่ยโรงเรียนละ 26 เคร่ือง



2.2 การจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ในช่วงปี พ.ศ. 2546
เป็นการจัดสรรมาจากโครงการ schoolnet ในช่วงที่โครงการไดโอนมาอยู่ใน

ความรับผิดชอบของกระทรวงสืกษาธิการแล้ว โดยในช่วงนี้กระทรวงได้สนับสนุนที่'งสัญญาณการ 
เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและยังได้จัดสรรอุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อเครือข่าย ซึ่งรวมถึงเครื่อง
คอมพิวเตอร์ด้วย

ในช่วงปี พ.ศ. 2546 พบว่าโรงเรียนส่วนใหญ่มีเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่จำนวนมาก 
ดังนั้นส่วนใหญ่จึงไม่ได้รับจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์มาจากรัฐบาลในช่วงเวลานี้ ส่วนโรงเรียนท่ี
ได้รับจัดสรรมามีจำนวน 3 โรง จากโรงเรียนที่งหมด 16 โรง ล้วนได้รับจัดสรรในปีพ.ศ. 2546 ซ่ึง 
เป็นปีที่เริ่มต้นโครงการท้ังลิ้น โดยได้รับจัดสรรมาในจำนวนที่แตกต่างกัน ซึ่งพบว่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับ 
ขนาดของโรงเรียน แต่ข้ึนอยู่กับจำนวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่แต่ละโรงเรียนมีอยู่และศักยภาพของ
โรงเรียนในการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้ได้เอง โดยพบว่าเฉลี่ยแล้วแต่ละโรงเรียนได้รับจัดสรร 
มาในช่วงเวลานี้ เป็นจำนวน 7 เคร่ือง และเม่ือรัฐบาลได้จัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์จากโครงการนี 
แล้ว พบว่าโรงเรียนมัธยมในจังหวัดสุพรรณบุรีมีเครื่องคอมพิวเตอร์รวมกับจำนวนที่มีอยู่เดิม เฉล่ีย 
โรงเรียนละ61 เคร่ือง 3

3. การสนับสนุนด้านลื่ออินเทอร์เน็ต
ผู้วิจัยพบว่ารัฐบาลได้สนับลนุนด้านลื่ออินเทอร์เน็ตใน 2 ช่วงเวลา โดยล้วนเป็นการ 

สนับสนุนผ่านโครงการ Schoolnet ดังนี
3.1 การสนับสนุนด้านลื่ออินเทอร์เน็ตในช่วงปี พ.ศ. 2539 
เป็นการสนับลนุนผ่านโครงการ Schoolnet ในช่วงทีเพิงมีการจัดดังโครงการขึนมา 

โดยในช่วงแรกยังเป็นโครงการทดลอง เพิอ'ยัฒนาสัญญาณเชือมต่อเครอข่ายอินเทอร์เน็ตเท่านัน 
จึงอย่ในความรับผิดชอบของ nectec ซึงเป็นผู้เชียวชาญด้านเทคนิค ดังนันในช่วงแรก โครงการจง 
สนับสนุนเฉพาะสัญญาณเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เ'น็ต คือ ใหโรงเรียนต่าง  ๆ เชื่อมต่อเครือข่ายได้ 
ฟรี แต่โรงเรียนใดจะใช้สัญญาณดังกล่าวต้องจัดหาอุปกรณ์สำหรับการเชื่อมต่อมาใช้เอง

จากการคืกษาพบว่าโรงเรียนส่วนใหญ่ (11โรงจากโรงเรียนทังหมด 16โรง) 
สามารถ'จัดหาอุปกรณ์สำหรับเช่ือมต่อเช้าลู่เครือข่ายอินเทอร์เ'น็ตมา'ใช้'ได้แองก่อ'นวัน'ท่ี 2 กันยายน 
2546 โดยส่วนใหญ่ลามารถจัดหามาได้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นไป ซึงพบว่าเกิดจากการที
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โรงเรียนให้ความสนใจต่อสื่ออินเทอร์เน็ตมากขึ้น หลังจากรัฐบาลได้กระตุ้นให้ประชาชนสนใจ 
สื่อคอมพิวเตอร์อย่างเป็นรูปธรรม โดยการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์มาให้โรงเรียนต่าง  ๆในปี พ.ศ. 
2540 และพบว่าแม้โรงเรียนได้ให้ความสนใจต่อสื่ออินเทอร์เน็ตมากขึ้น แต่ส่วนใหญ่สามารถจัดหา 
อุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อเครือข่ายได้เพียง 1-2 เครื่องเท่านั้น เนื่องจากในช่วงแรกของโครงการ 
Schoolnet โรงเรียนส่วนใหญ่ยังมุ่งจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้ก่อน เพราะเห็นว่าจำ!ปีนกว่าและ 
เป็นอุปกรณ์พื้นฐานสำหรับต่อเชื่อมเข้าส่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ดังนั้นในช่วงเวลานี้ โรงเรียนต่าง  ๆ
จึงจัดหาอุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาได้จำนวนน้อย

นอกจากนี้ย ังพบว่าแม้โรงเรียนส่วนใหญ่สามารถจัดหาอุปกรณ์การเชื่อมต่อ 
เครือข่ายมาใช้ได้แต่ก็มีโรงเรียนจำนวน 1 ใ น 5 (ของโรงเรียนที่"ดหาอุปกรณ์มาใช้ได้)ที่ไม่ได้ใช้ 
สัญญาณการเชื่อมต่อของโครงการ schoolnet โดยพบว่าเกิดจากสาเหตุหลายประการ เข่น บาง 
โรงเรียนเห็นข้อบกพร่องของสัญญาณเชื่อมต่อของโครงการ, กระบวนการพิจารณารับโรงเรียนเข้า 
ร่วมโครงการมีความส่าช้า และการขาดแคลนงบประมาณสำหรับจัดซื้ออุปกรณ์การเชื่อมต่อ 
เครือข่าย

3.2 การลนับลนุนด้านสื่ออินเทอร์เน็ตในช่วงปี พ.ศ. 2546

เป็นการสนับสนุนผ่านโครงการ Schoolnet ในช่วงที่โอนมาอยู่ในความรับผิดชอบ 
ของกระทรวงสืกษาธิการแล้ว โดยได้สนับลนุนทั้งสัญญาณการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและ 
การจัดสรรอุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อเครือข่าย ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์, เคร่ือง s e r v e r  และคู่

ลายโทรศัพท์

ผู้วิจัยพบว่า ในช่วงก่อนท่ีจะมีการจัดสรรอุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตในโครงการนี้ โรงเรียนส่วนใหญ่มีอุปกรณ์อยู่เพียง 1 ชุด เนื่องจากโรงเรียนส่วนใหญ่ 
ประลบปัญหาด้านงบประมาณการจัดซื้อ แต่ก็ได้พยายามจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้เพ่ือการ 
เรียนเของนักเรียนให้ได้ก่อน เพราะเห็นว่ามีความจำเป็นและเป็นอุปกรณ์ด่านแรกที่ใช้เชื่อมต่อเข้า 
ส่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทำให้ไม,มีงบประมาณเหลือพอสำหรับจัดซืออุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย
(เคร่ือง server) มาใช้ด้วยตนเอง ดังน้ันเม่ือรัฐบาลได้มีโครงการนี้ขึ้นมา โรงเรียนส่วนใหญ่จึงได้รับ 
จัดสรรอุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อเครือข่ายมาจากโครงการนี้ด้วย โดยส่วนใหญ่ได้รับจัดสรรมาเพียง 1 
ชุด ซึ่งใช้ได้ยับห้องคอมพิวเตอร์ 1 ห้องเท่านั้น โดยสาเหตุท่ีโรงเรียนส่วนใหญ่ได้รับจัดสรรมาเพียง 
ชุดเดียว เป็นเพราะรัฐบาลมีงบประมาณจำยัดและต้องใช้ยับโรงเรียนทั้วประเทศ ทำให้สามารถ 
จัดสรรอุปกรณ์ให้แก่โรงเรียนต่าง  ๆ ได้จำนวนน้อย ดังน้ันปัจจุบันโรงเรียนส่วนใหญ่ (9โรง) จึงมี
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อุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจำนวน 2 ชุด และทุกโรงเรียนไดใช้สัญญาณการ 
เชื่อมต่อของโครงการ Schoolnet ทั้งสิ้น เนื่องจากรัฐบาลได้แก้ไขข้อบกพร่องของสัญญาณให้ดีฃึน 
แล้ว

หลังจากที่ผู้วิจัยได้คืกษๆว่ารัฐบาลสนับสนุนให้เกิดการแพร่กระจายสื่อคอมพิวเตอร์ใน 
โรงเรียนอย่างไรบ้างแล้ว ผู้วิจัยยังได้ศึกษาการดำเนินการแพร่กระจายสื่อคอมพิวเตอร์โดยโรงเรียน 
เองด้วยว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร r มีกระบวนการสื่อสารอย่างไรเพื่อก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการ 
จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน และมีกระบวนการสื่อสารอย่างไรในการ 
ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ และวิธีการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ ให้แก,นักเรียนเพื่อให้เกิดการตัดสินใจ 
ยอมรับและมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลง โดยได้ศึกษาใน 3 หัวข้อหลัก คือ

1. โครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียน

2. กระบวนการสื่อสารเพื่อก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มาใช้ 
เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน

3. กระบวนการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ และวิธีการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ 
ให้แก่นักเรียน

1. โครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียน

ผูวิจัยศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนใน 3 ด้าน คือ โครงสร้างทางด้านกายภาพ 
โครงสร้างด้านงบประมาณ และโครงสร้างด้านบุคลากร เนื่องจากพบว่าเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการ 
แพร่กระจายสื่อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนต่าง ๆ

จากการศึกษาพบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่ในจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นโรงเรียนที่มีฃนาด
ค่อนข้างเล็ก และตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีที่มีฐานะเป็นเทศบาลตำบล โดยต้ังอยู่ห่างจากตัวอำ๓ อเล็กน้อย 
ลักษณะชุมชนรอบ  ๆโรงเรียนจะมีลักษณะเป็นตลาดเล็ก  ๆ มีบ้านเรือนตั้งอยู่ติด  ๆ กันเป็นหย่อม  ๆ
มีความหนาแน่นของประซากรค่อนข้างน้อย และมีรถประจำทางผ่านบ้างประปราย แต่ก็มีความ 
พร้อมในด้านสาธารณูปโภคเพื่อรองรับต่อการแพร่กระจายสื่อคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะเรื่องของ
ไฟฟ้าและโทรศัพท์แล้ว
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ส่วนลักษณะทางกายภาพภายในโรงเรียน พบว่าโรงเรียนส่วนใหญ่มีอาคารเรียนจำนวน 
น้อยประมาณ 2-3 หลัง ส่วนใหญ่เป็นอาคารไม้และสามารถสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียน 
ได้บ้าง เซ่น มีการทำพื้นระหว่างอาคารเป็นพื้นคอนกรีตได้ มีการลัดทำสนามหญ้า แต่ก็อยู่ในสภาพ 
ไม่สมบูรณ์นัก เซ่น มีหญ้าประปราย แสดงว่าโรงเรียนส่วนใหญ่มีความพร้อมในด้านงบประมาณอยู่ 
บ้าง เพราะสามารถลัดสร้างได้ แต่ไม่มีงบประมาณในการบำรุงรักษา

ส่วนฐานะของชุมชนและนักเรียนซองโรงเรียน พบว่าส่วนใหญ่มีฐานะค่อนข้างยากจนถึง 
ปานกลาง คือ เร่ิมทำอาชีพค้าขายบ้าง จึงพอให้ความช่วยเหลือทางการเงินได้บ้างเล็กน้อย

2. กระบวนการสื่อสารเพ่ือก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการลัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มา 
ใช้เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน

จากการคืกษาพบว่า จุดเริ่มต้นของกระบวนการสื่อสารเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในการนำ 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน ส่วนใหญ่เกิดจากบุคลากรของโรงเรียนเอง
ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูของโรงเรียน แต่ไม่ว่าใครจะเป็นผู้ริเร่ิมมีแนวคิดในการนำ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มาใช้ในโรงเรียนก็ตาม ส่วนใหญ่จะนำเรื่องไปปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียน
ก่อน และผู้อำนวยการของโรงเรียนส่วนใหญ่มักเห็นด้วยกับการลัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อ 
การเรียนรู้ของนักเรียน เนื่องจากตระหนักว่าสื่อคอมพิวเตอร์เริ่มเช้ามามีบทบาทอย่างมากใน
ลังคมไทย แล้วผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนใหญ่ก็จะนำเรื่องไปปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อ 
ลัดหาวิธีนำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียน

ผู้วิจัยพบวาแหล่งที่โรงเรียนส่วนใหญ่จะส่ือสารเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในการลัดหา 
เครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้เพ่ือการเรียนรู้ของนักเรียนมี 2 แหล่งหลัก คือ การลือสารกับทังแหล่ง 
ภายในและแหล่งภายนอกโรงเรียนที่เป็นชุมชนรอบ  ๆ โรงเรียน โดยพบว่าส่วนใหญ่จะลือสารกับ 
แหล่งภายในก่อน คือ พิจารณาดูว่านักเรียนของโรงเรียนมีฐานะดีพอที่จะให้ความช่วยเหลือในการ 
บริจาคเงินได้หรือไม่ หรือองค์กรต่าง  ๆ ภายในโรงเรียนสื่อสารกันเองว่าโรงเรียนมีงบประมาณ 
เพียงพอในการลัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้ได้ด้วยตนเองหรือไม่ ถ้าแหล่งภายในมีงบประมาณ 
เพียงพอ โรงเรียนก็จะนำเงินดังกล่าวมาลัดซือ โดยสาเหตุทีโรงเรียนส่วนใหญ่จะลือสารกันภายใน 
ก่อน เนื่องจากการนำส่ือคอมพิวเตอร์เช้ามาใช้นั้น นักเรียนและโรงเรียนจะเป็นผู้ใด้รับผลประโยชน์ 
โดยตรง ดังนั้นการสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือต่าง  ๆ จึงทำได้ง่ายกว่าการสื่อสารกับแหล่ง 
ภายนอกโรงเรียน แต่ถ้าแหล่งภายในไม่อาจให้ความช่วยเหลือได้เพียงพอ โรงเรียนก็จะสื่อสารกับ
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แหล่งภายนอกโรงเรียน โดยเริ่มจากแหล่งภายนอกที่ใกล้ชิดโรงเรียนมากที่สุด คือ ชุมชนรอบ  ๆ
โรงเรียน เนื่องจากเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์จากการนำสื่อคอมพิวเตอร์มาใช้ในโรงเรียน คือ เป็นากร 
นำมาให้ลูกหลานได้ใช้ ดังน้ันการสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือจึงทำได้ง่ายกว่าการสื่อสารกับแหล่ง 
ภายนอกชุมชน

ผู้วิจัยพบว่าเนื่องจากโรงเรียนล่วนใหญ่ในจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นโรงเรียนท่ี'มีขนาด 
ค่อนข้างเล็ก จึงได้รับงบประมาณจากรัฐบาลไม่มากนัก ประกอบกับนักเรียนชิงเป็นแหล่งเงินภายใน 
แหล่งหลักส่วนใหญ่ก็มีฐานะค่อนข้างยากจน จึงให้ความช่วยเหลือได้ไม่มากนัก ดังน้ันโรงเรียน 
ล่วนหใญ่จึงต้องลื่อสารกับแหล่งภายนอกโรงเรียนด้วย โดยพบว่าแหล้งภายนอกที่เป็นชุมชนรอบ  ๆ
โรงเรียนสามารถให้ความช่วยเหลือได้บ้าง ดังนั้นโรงเรียนส่วนใหญ่จึงใช้วิธีส่ือสารกับท้ังแหล่ง
ภายในและแหล่งภายนอกที่เป็นชุมชนรอบ  ๆโรงเรียนประกอบกัน

ส่วนการสื่อสารเพื่อให้เกิดการมีล่วนร่วมใกนารนำอุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อเครือข่าย 
อินเทอร์เน็ตมาใช้ พบว่าโรงเรียนส่วนใหญ่ใช้วิธีจัดซื้อมาเองก่อน และได้รับจัดสรรอุปกรณ์มาจาก 
รัฐบาลอีกครั้งในปี พ.ศ. 2546 ผ่านโครงการ Schoolnet เน่ืองจากแบ้โรงเรียนส่วนใหญ่มีการสื่อสาร 
ภายใน แต่สามารถจัดหาอุปกรณ์ได้จำนวนน้อย เพราะเร่งจัดหาเคริ่องคอมพิวเตอร์มาใช้ก่อน
ดังนั้นเมื่อรัฐบาลมีโครงการจัดสรรอุปกรณ์มาให้ โรงเรียนส่วนใหญ่จึงได้ดำเนินการสื่อสารกับ
รัฐบาลเพื่อขอรับจัดสรรด้วย

ผู้วิจัยพบว่าสิ่งที่เป็นแรงผลักดันให้เกิดกระบวนการสื่อสารเพื่อก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมใน 
การจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน คือ สภาพลังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
น่ันคือ การสื่อสารดังกล่าวเกิดขึ้นจากการที่ลื่อคอมพิวเอตร์เริ่มเข้ามามีบทบาทในลังคมไทยมากฃึน 
ตามลำดับน่ันเอง และการสื่อสารให้เกิดการมีส่วนร่วมยิ่งทำได้ง่าย ถ้าผู้ท่ีต้องให้ความร่วมมือได้รับ 
ประโยชน์จากการสื่อสารด้วย 3

3. กระบวนการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ และวิธีการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ 
ให้แก่นักเรียน

ผู้วิจัย,ได้คืกษาการล่ือสาร'ไน 2 ระดับ ดังน้ี
3.1 การสื่อสารในระดับนโยบาย
3.2 การสื่อสารในระดับปฏิบ้ติการ
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3.1 การสื่อสารในระดับนโยบาย
ยูวิจัยพบว่า ทุกโรงเรียนได้ให้ความลำดัญต่อการจัดทำแผนงานการแพร่กระจาย 

สื่อคอมพิวเตอร์ โดยพบว่าทุกโรงเรียนได้มีการจัดทำแผนงานแยกต่างหากออกมาจากแผนงานการ 
สนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้เทคโนโลยีทั่ว  ๆ ไป และพบว่าโรงเรียนส่วนใหญ่ได้มีการจัดทำ 
แผนงานเป็นลายลักษณ์อักษร และได้ระบุถึงทั้งเป้าหมายการแพร่กระจายสื่อคอมพิวเตอร์และ
วิธีดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย แต่ลักษณะของเป้าหมายและวิธีดำเนินการที่ระบุมีลักษณะ
เป็นเพียงแนวคิดคร่าว  ๆ คือ ไม่มีการกำหนดรายละเอียดไว้ชัดเจน เช่น ระยะเวลาดำเนินการ, 
วิธีการวัดประสิทธิผล ชึ่งผูวิจัยพบว่าการกำหนดแผนงานในลักษณะดังกล่าวได้กลายเป็นอุปสรรค 
ต่อการดำเนินการแพร่กระจายส่ือคอมพิ''■ เตอร์ เนื่องจากทำให้ไม่มีกรอบระยะเวลาและวิธีการ
ดำเนินการชัดเจน ส่งผลให้การดำเนินการเกิดความส่าช้าและไม่บรรลุผลอย่างแท้จริง

ในส่วนมุมมองหรือแนวคิดในการแพร่กระจายสื่อคอมพิวเตอร์ พบว่าโรงเรียนส่วน 
ใหญ่เน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้การใช้และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นหลัก และเน้นให้
นักเรียนสามารถใช้สื่ออีนเทอร์เน็ตในการเช้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารต่าง  ๆ ได้เท่านั้น เน่ืองจาก
โรงเรียนต่าง ๆ ยังคงมีแนวคิดว่าสื่อทุกอย่างที่นำมาใช้ในโรงเรียนก็เพื่อเสริมการเรียนของนักเรียน 
เป็นหลัก

ผู้วิจัยพบว่าแนวคิดดังกล่าวเป็นแนวคิดท่ีตรงกับแนวคิดท่ีอยู่ในหลักสูตรวิชา 
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงคืกษาธิการนั้นเอง แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนต่าง  ๆ ได้ยึดถือแนวทางของ 
หลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์ของกระทรวงคืกษาธิการอย่างเคร่งครัด แม้กระทรวงต้องการให้เป็น
เพียงแนวทางแนะนำเท่านั้น

3.2 การสื่อสารในระดับปฏิบัติการ

ยูวิจัยพบว่าโรงเรียนส่วนใหญ่ได้ใช้กลวิธีในการถ่ายทอดความรู้ ความเช้าใจ และ 
วิธีการใช้สื่อคอมพิวเตอร์แก่นักเรียนทังหมด 6 วิธีหลัก คือ การจัดการเรียนการสอน, บอร์ดเผยแพร่ 
ความรู้, หนังสือและวารสารคอมพิวเตอร์, ส่ือ VCD, ชมรมคอมพิวเตอร์ และการเปิดโอกาสให้ 
นักเรียน'ได้ใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ด้วยตนเองนอกชันเรียนวิชาคอมพิวเตอร์
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ในส่วนของการจัดการเรียนการสอน พบว่าปัจจุบันทุกโรงเรียนได้จัดให้มีการรียน 
การลอนวิชาคอมพิวเตอร์ด้วย โดยมีโรงเรียนถึงครึ่งหนึ่งที่ได้ให้ความสำคัญถึงฃนาดได้จัดให้
นักเรียนทุกคนได้เรียนวิชาคอมพิวเตอร์เป็นวิชาบังคับเลือก คือ นักเรียนทุกคนถูกบังคับว่าต้องเรียน 
วิชาคอมพิวเตอร์ ส่วนโรงเรียนอีกครึ่งหนึ่งได้จัดให้นักเรียนประมาณครึ่งหนึ่งของโรงเรียนเท่านั้นที่ 
จะได้เรียนวิชาคอมพิวเตอร์เป็นวิชาบังคับเลือก ส่วนที่เหลือจะมีโอกาสได้เรียนเป็นวิชาเลือกเสรี
แสดงให้เห็นว่ามีโรงเรียนประมาณครึ่งหนึ่งเท่านั้นที่ได้ให้ความสำคัญต่อการแพร่กระจายความรู้ 
และความสามารถในการใช้สื่อคอมพิวเตอร์โดยใช้วิธีการสอนอย่างแท้จริง และพบว่าเนื้อหาที่ใช้ใน 
การสอนจะเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้การใช้และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นหลัก และ
โรงเรียนส่วนใหญ่จะไม่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับสื่ออินเทอร์เน็ตโดยตรง แต่จะใช้วิธีให้ครูในวิชา 
อ่ืน  ๆ พยายามพาเด็กเช้าไปใช้สื่ออินเทอร์ณ็ตเพื่อการสืบค้นข้อมูล ซึ่งเป็นการแกฝนการใช้สื่อ 
อินเทอร์เน็ตแทนการใช้วิธีการสอนโดยตรง

ผูวิจัยพบว่าแนวคิดในการแพร่กระจายความรู้โดยใช้วิธีการลอนโดยตรงมีแนวคิด 
สอดคล้องกับหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์ชองกระทรวงคิกษาธิการที่มุ่งให้นักเรียนเรียนรู้การใช้ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นหลัก และต้องการให้นักเรียนเรียนรู้สื่ออินเทอร์เน็ตเพียงเพื่อใช้ประโยชน์ 
ในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารเท่านั้น

นอกจากน้ืยังพบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่ได้ใช้วิธีการลอนวิชาคอมพิวเตอร์โดยได้สอน 
ในภาคทฤษฏีให้จบก่อน แล้วจึงเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ไนการแกฝนด้วย 
ตนเอง โดยโรงเรียนส่วนใหญ่เปิดโอกาสให้นักเรียนใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยตนเองประมาณ 70- 
80% ของชั่วโมงเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ท้ังหมด

โรงเรียนส่วนใหญ่ยังได้พยายามจัดอัตราส่วนระหว่างจำนวนนักเรียนกับจำนวน 
เครื่องคอมพิวเตอร์เป็น 2:1 เนื่องจากเห็นว่าเป็นอัตราส่วนที่ดีที่สุดที่นักเรียนสามารถเช้าถึง
สื่อคอมพิวเตอร์ได้ดี ซึ่งแท้ที่จริงแล้วอัตราส่วนที่จะทำให้เช้าถึงลือคอมพิวเตอร์ได้ดีทีลุด คือ 
นักเรียน 1 คน ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง เนื่องจากลักษณะธรรมชาติของการใช้ 
สื่อคอมพิวเตอร์จะต้องใช้ทีละคน แต่โรงเรียนส่วนใหญ่มีจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์จำกัด ถ้าจัด 
ให้นักเรียน 1 คนได้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง ก็จะทำให้มีจำนวนนักเรียนโดยรวมที่มีโอกาสใช้ 
เครื่องคอมพิวเตอร์มีจำนวนน้อยเกินไป แต่ถ้าจัดให้อัตราส่วนชองจำนวนนักเรียนต่อจำนวนเครื่อง
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ไนส่วนการเปิดโอกาสให้ใช้ประโยชน์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ในชั้นเรียน พบว่า 
โรงเรียนส่วนใหญ่ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนใช้เพื่อแกฝนการใช้โปรแกรมต่าง  ๆ ตามบทเรียน และได้ 
เปิดโอกาสให้ใช้สื่ออินเทอร์ณ็ตด้วย โดยมุ่งให้ใช้เพื่อการเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารต่าง  ๆ เพ่ือเสริม 

r บทเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เท่านั้น

ในส่วนการใช้บอร์ดเผยแพร่ความรู้ พบว่าโรงเรียนส่วนใหญ่จะมีบอร์ดเผยแพร่ 
ความรู้อยู่เพียง 2 สถานท่ี คือ ด้านนอกและด้านในห้องคอมพิวเตอร์แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนยังมี 
แนวคิดในการแพร่กระจายความรู้เกี่ยวกับสื่อคอมพิวเตอร์ในฐานะที่เป็นเพียงวิชาเรียนวิชาหนึ่งที่ 
ต้องสอนนักเรียน ไม่ได้มุ่งเน้นให้นักเรียนรู้สึกว่าสื่อคอมพิวเตอร์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน 
ผู้วิจัยเห็นว่าการที่โรงเรียนยังมีแนวคิดในการแพร่กระจายลื่อคอมพิวเตอร์ด้งกล่าว จะทำให้นักเรียน 
ไม่อาจเข้าถึงลื่อคอมพิวเตอร์ได้อย่างแท้จริง นักเรียนจะมีโอกาสได้รับความรู้เฉพาะในชั้วโมงเรียน 
หรือกรณีอยู่ใกล้ห้องคอมพิวเตอร์เท่านั้น ซึ่งทำให้นักเรียนไม่รู้สึกว่าลื่อคอมพิวเตอร์เป็นส่วนหนึ่งใน 
ชีวิตประจำวันที่เขาจำเป็นต้องคืกษาอยู่ตลอดเวลา แต่จะรู้สึกว่ามันเป็นเพียงวิชาเรียนวิชาหนึ่งที่ 
เขาต้องเรียน ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนไม่หาความรู้อื่นนอกจากสิ่งที่อยู่ในบทเรียน และมุ่งเรียนรู้ 
สื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการสอบผ่านเพียงอย่างเดียว

นอกจากนี้ยังพบว่าแม่โรงเรียนจะจัดบอร์ดเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับลื่อคอมพิวเตอร์ 
เฉพาะใกล้  ๆ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ แต่ก็ใด้ให้ความรู้หลากหลายทังในส่วนของ Hardware, 
Software และลื่ออินเทอร์เน็ต และใช้กลวิธีหลากหลายในการจัดบอร์ดให้น่าสนใจ เซ่น การน่า 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มาจัดแสดงเพื่ออธิบายส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์, มีการนำรูปภาพสวย  ๆ
มาติด และพบว่าโรงเรียนส่วนใหญ่พยายามเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดบอร์ด ซึง 
จะทำให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับลื่อคอมพิวเตอร์ไปในตัวด้วย แต่โรงเรียนส่วนใหญ่ใต้เปิด 
โอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมน้อย คือ ประมาณ 1 คร้ังต่อเดือน เนื่องจากการที่เปิดโอกาสให้นักเรียน 
มีส่วนร่วมจัดบอร์ด ครูจะต้องควบคุมดูแลหลายเรื่อง เซ่น การเบิกของ, การดูแลขอบเขตเนือหาที่

ค อ ม พ ิว เต อ ร ์ ม ีจ ำ น ว น ม า ก ก ว ่า น ีม า ก  ก ็จ ะ ท ำ ใ ห ้น ัก เร ีย น ไ ม ่อ า จ เข ้า ถ ึง ส ื่อ ค อ ม พ ิว เต อ ร ์ไ ด ้ด ี

เน ื่อ ง จ า ก ต ้อ ง แ บ ่ง ก ัน ใ ช ้ม า ก เก ิน ไ ป



125

จัด ซึงครูที่รับผิดชอบวิชาคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนมัธยมจังหวัดสุพรรณบุรีส่วนใหญ่มีจำนวนน้อย 
ทำให้ต้องสอนหลายชั้นเรียน จึงไม่ค่อยมีเวลาว่างในการดูแลนักเรียน

การเผยแพร่ความรู้โดยการใช้สื่อหนังสือและวารสารคอมพิวเตอร์พบว่าในส่วน 
ของหนังสือคอมพิวเตอร์โรงเรียนส่วนใหญ่ขาดแคลนงบประมาณ จึงไม่ค่อยได้จัดหามาบริการ 
ประกอบกับไม่ค่อยให้ความสำคัญต่อแหล่งให้ความรู้ประเภทหนังสือ เนื่องจากเห็นว่านักเรียนส่วน 
ใหญ่สนใจหาความรู้ทางสื่ออินเทอร์เน็ตมากกว่า โรงเรียนจึงจัดหามาบริการจำนวนน้อยมาก ส่วน 
ใหญ่มีจำนวนประมาณ 10-15 เล่ม โดยได้จัดไว้บริการใน 2 ท่ี คือ ภายในห้องพักครูและห้องสมุด 
หนังสือส่วนใหญ่จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์และเรื่อง Hardware โดยมีเนื้อหา 
เกี่ยวกับสื่ออินเทอร์เน้ตน้อยมาก แสดงให้เห็นว่าเนื้อหาหนังสือคอมพิวเตอร์ที่จัดหามาบริการก็มี 
ลักษณะสอดคล้องกับเน้ือหาในการเรียนการลอนวิชาคอมพิวเตอร์ด้วย

ส่วนวารสารคอมพิวเตอร์นั้น เนื่องจากโรงเรียนส่วนใหญ่ขาดแคลนงบประมาณ 
การจัดซื้อ และถ้ามีงบประมาณ โรงเรียนจะให้ความสำคัญในการจัดซื้อหนังสือก่อน ประกอบ 
กับโรงเรียนก็ไม่ค่อยให้ความสำคัญต่อแหล่งความรู้ประเภทวารสารมากนัก เนื่องจากเห็นว่า 
ลักษณะข้อมูลเป็นลักษณะเดียวกับที่หาได้ทางสื่ออินเทอร์ณ็ตและนักเรียนก็สนใจหาความรู้จากลื่อ 
อินเทอร์เน็ตมากกว่า โรงเรียนส่วนใหญ่จึงแทบไม่มีส่ือวารสารคอมพิวเตอร์ไว้บริการเลย

กรณีการแผยแพร่ความรู้ทางลื่อ VCD พบว่าโรงเรียนส่วนใหญ่แทบจะไม่มีลื่อ 
VCD ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสื่อคอมพิวเตอร์มาบริการเลย เนื่องจากเป็นลื่อที่มีราคาแพงและโรงเรียน 
ส่วนใหญ่ก็มีฐานะค่อนข้างยากจน และยังพบว่าสื่อ VCD ทีมีอยู่ก็มักนำไปใช้เป็นสือการลอนของ 
ครูเป็นหลัก ไม่ค่อยได้อนุญาตให้เด็กนำไปใช้เพราะมีจำนวนน้อย จึงต้องเก็บรักษาอย่างดี

ในส่วนชมรมคอมพิวเตอร์ พบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่มีชมรมคอมพิวเตอร์เพียง 1 
ชมรม เนื่องจากมีเครื่องคอมพิวเตอร์และบุคคลากรครูผู้ให้ความรู้จำนวนน้อย โดยการให้ความรู้ใน 
ชมรมจะเน้นการนำความรู้ที่ได้จากห้องเรียนมาประยุกต์ทำกิจกรรมต่าง  ๆ และสร้างผลงาน 
มากกว่าจะให้ความรู้ในเชิงวิชาการ และการให้ความรู้ในชมรมจะมีลักษณะเปิดกว้าง คือ ให้ 
นักเรียนคิดเองว่าอยากสร้างผลงานอะไรขึ้นมา และลองลงมือทำเอง โดยครูจะทำหน้าที่คอยให้ 
คำแนะนำเท่านั้น นั่นคือ ชมรมมีลักษณะเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร และชมรมส่วนใหญ่จะรับ 
นักเรียนคละกัน (เนื่องจากมีเพียงชมรมเดียว) ซึ่งถือเป็นอุปสรรคในการแพร่กระจายความรู้และ
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ความสามารถในการใซ้สือคอมพิวเตอร์ให้เข้าถึงนักเรียนได้ดี เซ่น กรณีที่นักเรียนมีความรู้มากอยู่ 
แล้วก็จะได้ความรู้จากชมรมเพิมไม่มากนักหรืออาจไม่ได้เพิ่มเลย เนื่องจากต้องทำกิจกรรมที่ใข้ 
ความรู้น้อย เพราะต้องทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนที่มีความรู้น้อยด้วย

ส่วนการเปิดโอกาสให้ใช้สื่อคอมพิวเตอร์นอกชั่วโมงเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ พบว่า 
โรงเรียนส่วนใหญ่ได้!ปิดโอกาสให้นักเรียนไต้ใช้ในช่วงพักกลางวัน ช่วงเย็นหลังเลิกเรียน และใน 
เวลาเรียนในขณะที่ห้องคอมพิวเตอร์ว่าง และพบว่าในช่วงเวลานอกชั่วโมงเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ 
โรงเรียนส่วนใหญ่ได้เปิดให้นักเรียนใต้ใช้ประโยชน์จากสื่อคอมพิวเตอร์ได้หลากหลาย ทั้งการใช้เพื่อ 
ปิกฝนการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์, การพิมพ์งาน, การใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูล, เล่น 
เกมลั,เล่น Chat ฯลฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลร้างความคุ้นเคยและกระตุ้นความสนใจของ 
นักเรียนที่มีต่อสื่อคอมพิวเตอร์ และเพื่อให้นักเรียนได้เห็นประโยชน์ของสื่อคอมพิวเตอร์ในมุมมองที่ 
หลากหลาย

นอกจากการดีกษาลภาพการแพร่กระจายสื่อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนส่วนใหญ่แล้ว 
ผู้วิจัยยังได้ดีกษาผลที่โรงเรียนส่วนใหญ่ได้รับจากการดำเนินการแพร่กระจายสื่อคอมพิวเตอร์ 
ดังกล่าวด้วย เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการแพร่กระจาย
สื่อคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน โดยพบว่าโรงเรียนส่วนใหญ่ได้รับผลใน 3 ด้าน ดังน้ี

1. ผลที่ได้รับด้านโครงสร้างกายภาพ
จากการดีกษา พบว่าโรงเรียนส่วนใหญ่ต้องปรับใช้ห้องเรียนจำนวน 1-2 ห้อง และส่วน 

ใหญ่ลามารถจัดทำห้องให้เหมาะลมต่อการจัดทำเป็นห้องคอมพิวเตอร์ได้ครบถ้วนทั้ง 4 ประการ 
คือ การทำห้องเป็นห้องกระจก, การติดเครืองปรับอากาศ, การเปลียนจากกระดานดำเป็นกระดาน 
ไวท์บอร์ด และการปูพื้นเป็นพื้นกระเบื้อง และพบว่าโรงเรียนส่วนใหญ่ได้จัดหาอุปกรณ์ต่าง  ๆ ท่ี 
เอื้อต่อการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ของนักเรียนได้ต้ังแต่ 3 อย่างข้ึนไป โดยอุปกรณ์แรกที่โรงเรียนเห็น 
ความสำคัญ คือ เครื่องปรนเตอร์ โดยพบว่าสาเหตุที่แมโรงเรียนส่วนใหญ่จะขาดแคลนงบประมาณ 
แต่ก็ได้จัดทำห้องให้เหมาะสมในการจัดทำเป็นห้องคอมพิวเตอร์อย่างเต็มท่ี และได้จัดหาอุปกรณ์ 
สำหรับเอื้อให้นักเรียนได้เช้าถึงสื่อคอมพิวเตอร์เป็นจำนวนมาก เนื่องจากเห็นว่าเป็นการลงทุนระยะ 
ยาว จึงคุ้มค่าต่อการลงทุน
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ในส่วนของการจัดวางสายโทรศัพท์ พบว่าทุกโรงเรียนได้วางสายโทรศัพท์เพิ่มเติม
เนื่องจากจำเป็นต่อการเชื่อมต่อเครีอข่ายอินเทอร์เน็ต เนื่องจากทุกโรงเรียนได้ปรับใช้ห้องเรียนซึ่ง
ปกติจะไม่มีการวางสายโทรศัพท์ เพราะไม่มีความจำเป็นต้องใช้

2. ผลที่ได้รับทางด้านการบรีหารจัดการงบประมาณ
พบว่าทุกโรงเรียนไม่มีปัญหาในด้านการจัดการงบประมาณสำหรับการจัดซื้อเครื่อง 

คอมพิวเตอร์ เนื่องจากทุกโรงเรียนจะใช้วิธีการจัดหางบประมาณในการจัดซื้อมาจากแหล่งอื่น  ๆ ท่ี 
ไม่ใช่งบประมาณกลาง (งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลและค่าเทอม) และจะจัดซ้ือไม่เกิน 
งบประมาณที่จัดหามาได้

ส่วนในด้านค่าใช้จ่ายต่อเนื่อง พบว่าโรงเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาในการจัดการกับ
ค่าใช้จ่ายต่อเน่ือง แม้โรงเรียนส่วนใหญ่จะมีการวางแผนในการจัดหาเงินจากแหล่งอื่น  ๆ นอกจาก 
งบประมาณกลางมาใช้ แต่เน่ืองจากชุมชนรอบ  ๆ โรงเรียนและนักเรียนของโรงเรียนส่วนใหญ่มี 
ฐานะยากจน (โดยเป็นแหล่งเงินหลักที่จะนำมาใช้กับค่าใช้จ่ายต่อเนื่อง) จึงไม่อาจให้ความ
ช่วยเหลือได้มากนัก และต้องนำไปใช้จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ก่อนด้วย ทำให้โรงเรียนส่วนใหญ่
ต้องนำงบประมาณกลางมาใช้สำหรับค่าใช้จ่ายต่อเนื่องด้วย ซึ่งปกติโรงเรียนส่วนใหญ่ก็มี
งบประมาณกลางจำนวนน้อย ทำให้เหลืองบประมาณกลางที่จะนำไปใช้ในด้านอื่น  ๆ ของโรงเรียน 
ลดน้อยลง และพบว่าปัญหาอย่างหนึ่งที่ทำให้โรงเรียนต่าง  ๆมักมีปัญหากับเรื่องค่าใช้จ่ายต่อเนื่อง 
คือ ค่าใช้จ่ายต่อเนื่องมักเป็นค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นตลอดเวลา โรงเรียนไม่สามารถกำหนดแน่ชัดในครัง 
เดียวว่าค่าใช้จ่ายส่วนน้ีมีจำนวนเท่าใด ทำให้โรงเรียนมีปัญหาในการจัดหาเงินมาใช้ในส่วนนี 3

3. ผลที่ได้รับทางด้านบุคลากร

จากการสืกษ,าพบ'ว่าการท่ีรัฐบาล’ได้มีนโยบายและสนับสนุนัไห้เกิดการแพร่กระจาย 
สื่อคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนได้ก่อให้เกิดผลด้านบุคลากร คือ ทำให้ครูต้องรับภาระ 2 ด้าน คือ ด้าน 
ภาระการลอน พบว่าโรงเรียนส่วนใหญ่ไม่ลามารถจ้างครูที่จบด้านคอมพิวเตอร์มาลอนโดยตรง
เนื่องจากขาดแคลนงบประมาณ จึงต้องนำครูที่ลอนในวิชาอ่ืน  ๆ ของโรงเรียนมาลอน โดยโรงเรียน 
ส่วนใหญ่มีครูจำนวน 2 คน คือ เป็นครูประจำวิชา 1 คน และครูช่วยสอน 1 คน และครูส่วนใหญ่มี



128

ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ค่อนข้างน้อย เนื่องจากอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ทำให้ไม่อาจได้รับความรู้จาก 
สื่อมวลชนต่าง  ๆ ได้มากนัก โดยเฉพาะสื่อหนังสือและวารสารคอมพิวเตอร์ ดังน้ันครูจึงต้อง 
รับภาระในการสืกษาเพิ่มเติมพอสมควร และกรณีครูช่วยสอนก็ต้องรับภาระในการสอนถึง 2 วิชา 
ในส่วนภาระในการดูแลห้องคอมพิวเตอร์นอกชั่วโมงเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ผู้วิจัยพบว่าโรงเรียน
ส่วนใหญ่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในช่วงกลางวันและเย็น ดังน้ันครูวิชา
คอมพิวเตอร์ซึ่งต้องรับภาระดูแลห้องจึงต้องรับภาระในทั้ง 2 ช่วงเวลา

ส่วนกรณีของนักเรียน พบว่านักเรียนไม่ต้องรับภาระด้านการเรียน เนื่องจากโรงเรียน 
ต่าง  ๆ ได้จัดใหวิชาคอมพิวเตอร์เป็นวิชาบังดับเลือกหรือวิชาเลือกเสรี ซึ่งปกตินักเรียนต้องเรียนอยู่ 
แล้ว เพียงแต่เปลี่ยนจากเรียนวิชาอื่นมาเป็นเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เท่านั้น แต่นักเรียนต้องรับภาระ 
ในการจ่ายเงินบริจาค โดยส่วนใหญ่ต้องจ่ายเงินบริจาคจำนวน 200-300 บาท ต่อเทอม

4 .  ป ั จ จ ั ย ท ี ่ เ อ ื ้ อ แ ล ะ ท ี ่ เ ป ็ น อ ุ ป ส ร ร ค ต ่ อ ก า ร แ พ ร ่ ก ร ะ จ า ย ส ื ่ อ ค อ ม พ ิ ว เ ต อ ร ์ ใ น  

โ ร ง เ ร ี ย น

จากการสืกษาสภาพแพร่กระจายสื่อคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนในทั้ง 3 หัวข้อก่อน ทำให้ 
ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่ามีปัจจัยที่เอื้อและที่เป็นอุปสรรคต่อการแพร่กระจายสื่อคอมพิวเตอร์ใน 
โรงเรียนหลายประการดังนี้

3.1 ปัจจัยที่เอื้อต่อการแพร่กระจายสื่อคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน
ผู้วิจัยพบว่ายิ่งโรงเรียนมีขนาดใหญ่ ปัจจัยที่เอือต่อการแพร่กระจายลือคอมพิวเตอร์ก็จะ 

มีมากขึ้น เนื่องจากมีความพร้อมในด้านต่าง  ๆ มากขึ้น แต่สภาพฃองโรงเรียนมัธยมในจังหวัด 
สุพรรณบุรีส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนที่มีฃนาดค่อนข้างเล็กจนถึงปานกลาง ดังนั้นปัจจัยที่เอื้อต่อการ 
แพร่กระจายสื่อคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนจึงมีไม่มากนัก โดยพบว่าโรงเรียนต่าง  ๆ ในจังหวัด 
สุพรรณบุรีมีปัจจัยท่ีเอือ ดังนี

1. ปัจจัยด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน โดยเฉพาะเรื่องของไฟฟ้าและโทรศัพท์ ซึ่งมีส่วน 
สำคัญในการทำให้สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกล้ต่าง  ๆ ได้ และ 
สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ โดยพบว่าขณะที่มีการนำสื่อคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ใน
โรงเรียนมัธยมในจังหวัดสุพรรณบุรีนั้น' ทุกโรงเรียนได้มีสาธารณูปโภคต่าง  ๆพร้อมอยู่ก่อนแล้ว
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2. วิสัยทัศน์ของครู คือ แม้นโยบายโรงเรียนส่วนใหญ่ต้องการให้นักเรียนมีความสามารถ 
ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และสื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อการเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารเท่านั้น ซึ่งจะ 
ส่งผลให้นักเรียนไม่ตระหนักถึงประโยชน์ของสื่ออินเทอร์ฌ็ตในด้านอื่น  ๆ อีกก็ตาม แต่เน่ืองจากครู 
เห็นว่านักเรียนควรได้เรียนรู้ประโยชน์ของสื่ออินเทอร์เน็ตในลักษณะที่หลากหลาย เนื่องจากการใช้ 
สื่ออินเทอร์เน็ตในชีวิตประจำวันไม่ได้ใช้เพื่อการเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารเท่านั้น จึงทำให้นักเรียน 
ได้เรียนร้มู1ระโยชน์ของสื่ออินเทอร์เน็ตในด้านอ่ืน  ๆ ด้วย (เข่น ใช้ส่งข่าวสารผ่านอีเมล์, การใช้ 
โปรแกรม chat เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อสาร, ใช้ดูหนังฟังเพลงเพื่อความบันเทิง) ซึ่งส่งผลให้ 
นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้ประโยชน์จากสื่อคอมพิวเตอร์ได้อย่างแท้จริง

3.2 ปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อการแพร่กระจายสิอคอมพิวเตอรในโรงเรียน
ผู้วิจัยพบว่าเนื่องจากโรงเรียนมัธยมส่วนใหญ่ในจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นโรงเรียนที่มีขนาด 

ค่อนข้างเล็ก ความพร้อมของโรงเรียนในด้านต่าง  ๆจึงมีน้อย ส่งผลให้มีอุปสรรคค่อนข้างมากต่อ 
การแพร่กระจายสื่อคอมพิวเตอร์ให้เข้าถึงนักเรียนได้ดี ดังน้ี

1. การขาดแคลนงบประมาณ ผู้วิจัยพบว่าการแพร่กระจายสื่อคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน 
ต้องใช้งบประมาณมากพอสมควร โดยพบว่าการนำสื่อคอมพิวเตอร์มาใช้ในโรงเรียนจะก่อให้เกิด 
ค่าใช้จ่ายหลัก 3 ด้าน คือ ค่าใช้จ่ายในการจัดชื้อเครื่องคอมพิวเตอร์, ค่าใช้จ่ายสำหรับ 
ค่าใช้จ่ายต่อเน่ือง (ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากภายหลังจากที่มีการนำสื่อคอมพิวเตอร์มาใช้ในโรงเรียนแล้ว 
เซ่น ค่ากระดาษ, ค่าโทรศัพท์สำหรับเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต) และค่าใช้จ่ายสำหรับจัดซือสื่อ 
แพร่กระจายความรู้

ผู้วิจัยพบว่าเนื่องจากโรงเรียนส่วนใหญ่มีขนาดค่อนข้างเล็ก จึงมีงบประมาณกลางที่เป็น 
ค่าเทอมของนักเรียนและส่วนที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลจำนวนน้อย ประกอบกับนักเรียนและชุมชน 
รอบ ๆ  โรงเรียนก็มีฐานะค่อนข้างยากจน จึงไม่อาจให้ความช่วยเหลือด้านการเงินได้มากนัก ดังนัน 
ปัญหาเรื่องของงบประมาณ'จึงเป็นอุปสรรคต่อการแพร่กระจายลือค,อมพิวเ.ตอร์ฃองโรงเรยนมัธ,ยม 
ในจังหวัดสุพรรณบุรี

2. การขาดแคลนบุคลากรทั้งในด้านจำนวนและความเชี่ยวชาญ ผู้วิจัยพบว่าปัจจัยด้าน 
บุคลากรมีผล'ให้การแพร่กระจายสื่อคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพหรือ,ไม่ เพราะเป็นผู้ดำเนินการ
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อย่างแท้จริงในทางปฏิบัติ ทั้งการแพร่กระจายความรู้และการเปิดโอกาลให้นักเรียนได้ใช้ 
ลื่อคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง

ยูวิจัยพบว่าโรงเรียนส่วนใหญ่ในจังหวัดสุพรรณบุรีขาดแคลนบุคลากรทั้งด้านจำนวนและ 
ความเช่ียวชาญ เน่ืองจากโรงเรียนส่วนใหญ่มีขนาดค่อนช้างเล็ก จึงไม'มีงบประมาณในการจ้างครู 
ที่จบด้านคอมพิวเตอร์โดยตรงมาสอน ทำให้ต้องนำครูที่สอนในวิชาอื่น  ๆอยู่แล้วมาสอน ครูจึงขาด 
ความชำนาญโดยตรง ประกอบกับโรงเรียนมีขนาดเล็ก จำนวนครูที่มีอยู่เดิมจึงมีจำนวนน้อยด้วย 
ไม่เพียงพอต่อการลอนวิชาคอมพิวเตอร์

3. โรงเรียนไม่ค่อยตระหนักถึงความสำคัญของลื่อคอมพิวเตอร์ เห็นได้จากการที่โรงเรียน 
มีแนวคิดต่าง  ๆ ดังน้ี

(ก) แนวคิดที่ยึดแนวทางการแพร่กระจายลื่อคอมพิวเตอร์ตามหลักสูตรวิชา
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงศึกษาธิการมากเกินไป

ผู้วิจัยพบว่ากระทรวงศึกษาธิการต้องการให้หลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์เป็นเพียง 
แนวทางแนะนำเท่านั้น คือ ไม่ได้บังคับว่าทุกโรงเรียนต้องจัดการเรียนการสอนทุกวิชาตามหลักสูตร 
หรีอต้องให้ความรู้ในลัดส่วนเนื้อหาเดียวกับหลักสูตร เนื่องจากต้องการให้โรงเรียนต่าง  ๆ รู้จักปรับ 
ให้เหมาะสมต่อความพร้อมของแต่ละโรงเรียน แต่ปรากฏว่าโรงเรียนต่าง  ๆได้ยึดลัดส่วนเนื้อหาวิชา 
ดังกล่าวในการให้ความรู้แก่นักเรียนอย่างอย่างเคร่งครัด น่ันคือ ได้จัดทำนโยบายซึ่งเป็นแนวทางใน 
การแพร่กระจายลื่อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน โดยเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม 
คอมพิวเตอร์เป็นหลัก และให้ความรู้เกี่ยวกับลื่ออินเทอร์เน็ตน้อยมาก และเน้นให้นักเรียนมี 
ความสามารถในการใช้ลื่ออินเทอร์เน็ตเพ่ือการเช้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารเท่านัน

ผู้วิจัยเห็นว่าการยึดกรอบแนวคิดการแพร่กระจายลื่อคอมพิวเตอร์ตามหลักสูตร 
ดังกล่าวถือเป็นอุปสรรคต่อการแพร่กระจายสื่อคอมพิวเตอร์ให้เช้าถึงนักเรียนได้ดี เนื่องจากแนวคิด 
ดังกล่าวจะทำให้นักเรียนไม่ได้ตระหนักถึงประโยชน์ของลื่ออินเทอร์เน็ตในด้านอ่ืน ๆ

(ข) แนวคิดในการแพร่กระจายสื่อคอมพิวเตอร์โดยมองว่าลื่อคอมพิวเตอร์เป็น 
เพียงวิชาเรียนเท่านั้น โดยเห็นแนวคิดดังกล่าวได้จากกรณีการจัดบอร์ดที่เน้นให้มีสถานที่จัดบอร์ด 
ใกล้ๆ ห้องคอมพิวเตอร์เท่านั้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเมื่ออยู่นอกห้องเรียน นักเรียนไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ 
เกี่ยวกับสื่อคอมพิวเตอร์อีก หรือเห็นแนวคิดดังกล่าวได้จากการให้ความรู้เกียวกับลือคอมพิวเตอร์ 
ในโรงเรียนก็จะเน้นให้ความรู้โดยใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนเป็นหลัก โดยไม่ค่อยให้ความสำคัญ 
กับแหล่งให้ความรู้อื่น  ๆมากนัก
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ผู้วิจัยพบว่าแนวคิดที่มองการแพร่กระจายสื่อคอมพิวเตอร์ในฐานะที่เป็นวิชาเรียน 
วิชาหนึ่ง จะส่งผลให้นักเรียนไม่อาจเข้าถึงสื่อคอมพิวเตอร์ได้อย่างแท้จริง คือ นักเรียนจะเรียนรู้ใน 
ฐานะที่สื่อคอมพิวเตอร์เป็นวิชาเรียน ดังนั้นเมื่ออยู่นอกห้องเรียน นักเรียนมีก็จะไม่สนใจ โดยเรียนรู้ 
เพื่อการสอบผ่านเท่านั้น ซึ่งอาจส่งผลให้นักเรียนไม่อาจนำความรู้ดังกล่าวไปประยุกตไข้ประโยชน์ 
ได้จริง นอกจากนี้การมองสื่อคอมพิวเตอร์ว่าเป็นเพียงวิชาเรียนก็ส่งผลให้นักเรียนรู้สึกเบื่อหน่าย 
และมักจะหลีกเลี่ยงการใช้ประโยชน์จากสื่อคอมพิวเตอร์นอกชั่วโมงเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ด้วย ซ่ึง 
สอดคล้องกับผลการวิจัยในส่วนของการคืกษาการใช้ประโยชน์จากสื่อคอมพิวเตอร์นอกชั่วโมงเรียน 
ของนักเรียนที่จะกล่าวต่อไป โดยพบว่านักเรียนสนใจใช้สื่อคอมพิวเตอร์นอกชั่วโมงเรียนเพื่อความ 
บันเทิงเป็นหลัก ส่วนอัตราการใช้เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการเรียนไปใช้หรือสร้างสรรค์ผลงานอยู่ใน 
ระดับต่ํา

(ค) แนวคิดที่เห็นว่าวิชาคอมพิวเตอร์เป็นเพียงวิชาเสริม จึงไม่ค่อยให้ความสำคัญ 
ต่อการบังคับให้นักเรียนได้เรียนวิชาคอมพิวเตอร์

ยูวิจัยพบว่ามีโรงเรียนจำนวนมากที่ไม่ค่อยให้ความสำคัญต่อการบังดับให้นักเรียน 
ต้องเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจเป็นผลมาจากกระทรวงคืกษาธิการเองก็ไม่ได้กำหนดให้วิชา 
คอมพิวเตอร์เป็นวิชาบังคับด้วย ผลคือ นักเรียนจึงยังไม่ค่อยเห็นความสำคัญของการเรียนรู้วิชา 
คอมพิวเตอร์มากเท่ากับวิชาหลักอื่นๆ เช่นภาษาไทยลังคมคืกษาส่งผลให้มีนักเรียนบางกลุ่มที่ไม่ 
มีความสามารถในการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ได้ ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าปัจจุบันสื่อคอมพิวเตอร์ได้มีบทบาท 
อย่างมากในการทำงานและชีวิตประจำวัน จำเป็นที่นักเรียนต้องได้เรียนรู้เช่นวิชาหลักอื่น  ๆ และ 
ผู้วิจัยเห็นว่าโรงเรียนต่าง  ๆ น่าจะจัดให้นักเรียนทุกคนได้เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ได้แม้เป็นโรงเรียน 
ขนาดเล็ก เนื่องจากพบว่า โรงเรียนในทุกขนาดจะมีโรงเรียนถึงครึ่งหนึ่งที่ลามารถจัดให้นักเรียนทุก 
คนได้เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ได้ แม้เป็นกลุ่มโรงเรียนท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุดก็ตาม 4

4. แผนงานการแพร่กระจายสื่อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนไม่มีการระบุรายละเอียดชัดเจน 
เนื่องจากพบว่าแม้โรงเรียนส่วนใหญ่ไดจ้ ัด ทำแผนงานการแพร่กระจายสื่อคอมพิวเตอร์ 

อย่างเป ็นระบบโดยมีการจัดทำแผนงานแยกต่างหากจากแผนงานการส่งเสริมให้น ักเรียนรู้ 
เทคโนโลยีทั่วๆไป และได้จัดทำแผนงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยได้ระบุถึงทั้งเป้าหมายการ 
แพร่กระจายสื่อคอมพิวเตอร์และวิธีดำเนินการไว้ แต่แผนงานดังกล่าวเป็นการกำหนดเพียงหลักการ 
ไว้คร่าว  ๆ เท่านั้น ไม่ได้ระบุรายละเอียดชัดถึงขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ เช่น ระยะเวลา 
ดำเนินการ, การวัดผลความสำเร็จ
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ผู้วิจัยพบว่าแผนงานดังกล่าวทำให้การดำเนินการแพร่สื่อคอมพิวเตอร์ไม่มีกรอบการ 
กระทำและระยะเวลาดำเนินงานที่ชัดเจน ล่งผลให้การแพร่กระจายสื่อคอมพิวเตอร์ไม'อาจบรรลุ 
เป้าหมายได้อย่างแท้จริง

5. การสนับสนุนจากภาครัฐขาดความต่อเนื่องทั้งในเรื่องของกระบวนการและระยะเวลา 
การสนับลนุน

ในเรื่องความต่อเนื่องของกระบวนการสนับสนุน หมายถึง การสนับสนุนของรัฐบาลขาด 
ความครบวงจร เซ่นสนับสนุนในด้านหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์มาตั้งแต่ปี 2521 แต่ไม่มีการจัดสรร 
อุปกรณ์ให้แก่โรงเรียนต่าง  ๆ เพื่อจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน หรือการสนับสนุนลัญญาณ 
เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในปี พ.ศ. 2539 ก็เป็นการสนับสนุนสัญญาณอย่างเดียว แต่ไม่มีการ 
จัดสรรอุปกรณ์การเชื่อมต่อให้กับโรงเรียนต่าง  ๆ ด้วย หรือกรณีที่รัฐบาลมีโครงการสนับสนุนในด้าน 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสัญญาณการเชื่อมต่อเครือข่ายมากมาย แต่ไม่มีโครงการพัฒนา 
บุคคลากรอย่างจริงจัง ทำให้แม้มีอุปกรณ์และเครื่องมือมากมาย แต่ก็ไม,ลามารถใช้ประโยชน์จาก 
อุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากบุคคลากรผู้ให้ความรู้ไม่มีความรู้มากพอที่จะถ่ายทอด 
ให้แก่นักเรียน โดยผลที่เกิดจากการสนับลนุนที่ขาดความครบวงจรดังกล่าว ทำให้การแพร่กระจาย 
สื่อคอมพิวเตอร์ไม่เกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริงนั่นเอง

ส่วนในเรื่องของการขาดความต่อเนื่องทางด้านระยะเวลาการสนับสนุน หมายถึง รัฐบาล 
ได้สนับสนุนให้เกิดการแพร่กระจายสื่อคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนเป็นพัก  ๆ ไป คือ เมื่อมีกระแสจึง 
สนับสนุน แล้วพอกระแสความนิยมในเรื่องสื่อคอมพิวเตอร์ผ่านไป รัฐบาลก็ไม,มีโครงการ 
สนับสนุนัในเรื่องนั้น  ๆ อีก หรืออาจเรียกว่าขาดแผนงานในระยะยาว ไม่มีเป้าหมายที่แน่นอน และ 
ขาดการเอา1จริงเอา'จัง'ในการดำเนินการแพร่กระจายสื่อคอมพิวเตอร์ โดยตัวอย่างของลักษณะการ 
ขาดความต่อเนืองในด้านระยะเวลาการสนับสนุน เห็นได้จากการจัดสรรเครืองคอมพิวเตอร์มเพยง 
2 ครั้งโดยมีระยะเวลาห่างกันนานถึง 6 ปี

ผู้วิจัยพบว่าการสนับสนุนที่ขาดความต่อเนื่องทังในล่านของกระบวมการแสะระยะเวลา 
ดังกล่าวได้เป็นอุปสรรคในการแพร่กระจายลื่อคอมพิวเตอร์ไท้เช้าถึงนักเรียนได้ดี เข่น ได้มีการ 
สนับสนุนสัญญาณการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต แต่ไม่ได้จัดสรรอุปกรณ์สำหรับเซือมต่อเครือข่ายมาให้ 
ด้วย ผลคือ การสนับสนุนด้านสัญญาณเครือข่ายจะไม่เกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง เนื่องจาก 
โรงเรียนส่วน'ใหญ่1ไม่มีอุปกรณ์สำหรับต่อเชื่อมสัญญาณ หรือกรณีทีมีการนำเครืองคอมพิวเตอร์มา 
ให็โรงเรียน ต่อมาอีก 10 ปีจึงนำอุปกรณ์ต่อเชื่อมอินเทอร์เน็ตมาให้ ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อ 10
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ปีที่แล้วก็อาจไม่สามารถนำมาใช้กับอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายรุ่นใหม่ได้แล้ว ทำให้การสนับลนุน 
ดังกล่าวไม่เกิดผลอย่างแท้จริง
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